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ผู้มาประชุม
๑.นายถาวร บุปผาเจริญ ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๒.นายบุญเลิศ แสนเทพ ตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (๑)
๓.นางสุปราณี เกิดมูล ตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (๒)
๔.นายบุญธฤต ธนะสุวัตลื้ ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองลำปาง
๕.นายอำนวย วรญาณกุล ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองลำปาง
๖.นายวสันต์ อุณหเลขจิตร ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองลำปาง
๗.นายภูมิสิทธี้ อัครธรรมคิลป๋ ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองลำปาง
๘.นางฉันทพัฒน์ โนปีง ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองลำปาง
๙.นายประสิทธี้ เตชะปลูก ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองลำปาง
๑๐.ร.ต.ท.วิลาศ จันทร์ทา ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองลำปาง
๑๑.นายนิธิกร ธรรมสังกา ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองลำปาง
๑๒.นายธีรพล ศรีวงษ์ ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภองาว
๑๓.นายสมคิด จิตปลื้ม ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภองาว
๑๔.'นางสาวคุภารนันท์ เชื้อจิ๋ว ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเถิน
๑๕.ร.ต.อ.พซร ไขยวงค์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเกิน
๑๖.นายธรรมรักษ์ เชียงพรหม ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเกาะคา
๑๗.นายมิตร ธรรมวงค์ ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเกาะคา
๑๘.นายชาญณรงค์ มาเรียน ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแม่ทะ
๑๙.นายธนาวุฒิ เป็งขวัญ ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแจ้ห่ม
๒๐.นายพงษ์พันธ์ กุญชร ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแจ้ห่ม
๒๑.นายชาตรี พิทยาธำรง ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอวังเหนือ
๒๒.นางธยานี ศรีโรจนกุล ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแม่เมาะ
๒๓.นายธรรมการ ชุมศรี ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแม่เมาะ
๒๔.นายประหยัด แลสันกลาง ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอห้างฉัตร
๒๕.นายบุญเนตร เตชะอุ่น ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอห้างฉัตร
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ผู้มาประชุม
๒๖.นายเซน ปานสังข์ ตำแหน่ง สมาซิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเสริมงาม
๒๗.นายกฤศน่วัต ประสาน ตำแหน่ง สมาซิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองปาน

ผูล้าประชุม
๑.พ.ต.ท.พิมล คงทอง ตำแหน่ง สมาซิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแม่พริก

ผู้ขาดประชุม
๑ .นายพิเขฐ ทินอยู่ ตำแหน่ง สมาซิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเกาะคา
๒.นายปีลันธน์ รัตนวราภรณ์ ตำแหน่ง สมาซิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอสบปราบ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑ .นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร ตำแหน่ง นายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๒.นายวราวุฒิ หน่อคำ ตำแหน่ง รองนายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๓.นายพิษณุพล ประสาน ตำแหน่ง รองนายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๔.นายอมร ทองประดิษฐ์ ตำแหน่ง เลขานุการนายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๔.นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร ตำแหน่ง เลขานุการนายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๖.นายสมพร นาคพิทักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๗.นางชุลีวันทน์ สายสิงห์ทอง ตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๘.นายรุ่ง ศรีโพธ้ี ตำแหน่ง ปลัดองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๙.นางสาวพรรณี การะกัน ตำแหน่ง รองปลัดองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๑๐.นางสาวเพ็ญสิริ ไขยวรรณ ตำแหน่ง หัวหน้าลำนักปลัดองศ์การบริหารส่วนจังหวัด
๑๑.นายธีทัต ธรรมธิกูล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๑๒.นางสาวชุตินันท์ ศรีนุต ตำแหน่ง เลขานุการองศ์การบริหารส่วนจังหวัด
๑๓. นายปรีชา กันหล้า ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๑๔.นางศติมาภรณ์ ปีนเต ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
๑๔.นางวิขน้นห์ จุลบุตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
๑๖.นายบุญส่ง ศรีกอนติ ตำแหน่ง ผอ.กองการศ์กษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑๗.นายโชติช่วงชัยอนันต์ ดาบโสมศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวอแก้ววิทยา
๑๘.นางนิตยา สายอุปราช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
๑๙.นางณิซาภา วนะรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
๒๐.นางกนกพรรณ นันตาวัง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
๒๑.นางจินตหลา ทองมุล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
๒๒.นางประนอม จันทร์วงศ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
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ผู้เข้าร่วมประชุม
๒๓.นายเหมณกรณี เสมบาง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิจัยและประมวลผล
๒๔.นายสุทิตย์ มงคลคลี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว
๒๔.นายชูศักดี้ ตุ้ยบาง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
๒๖.นางปราณี แก้วขัด ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด
๒๗.นายจักรพงศ์ คำอักษร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร
๒๘.นายภัทรพงศ์ เถายศ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการดีกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๒๙.นางสุพัตรา หล้าสมศรี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญซี
๓๐.นางสาวป้ณรสี ตันเกียรติขัย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
๓๑.นางสาวจิรพรรณ ศรีนวลฟูต๊ะ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
๓๒.นายวัฒนา สอนดี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
๓๓. นาย'วุฒิ,นันท์ อรรคเดโซ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
๓๔.นางดวงดาว อานุภาพยรรยง ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
๓๔.นางสาวณศิภัสร์ จิรพิมลตักดื้ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
๓๖. นางสมพร กาไวย์ ตำแหน่ง หัวน้าฝ่ายการประชุม (เลขานุการสภาฯ)
๓๗.นายไกรเซษฐ์ ทองบุตร ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติการ
๓๘.นางสาวหนึ่งฤทัย สุธรรมปวง ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมฯ
๓๙.นางสาวอริสรา แก้วบิ]ง ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
๔๐.นางสาวพิซซญา เวชสวรรรศ์ ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจ
๔๑.นายธนชาย อุดมสารี ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายผังเมือง
๔๒.นายนิรันดร วงศ์สุวรรณ ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
๔๓.นายสุรเซษฐ์ ซื่อตรง ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
๔๔.นายสุรทัศน์ ทิพย์ประยูร ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
๔๔.นายจักรพงษ์ กาวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๔๖.นางสาวอโณทัย ไซยวรรณ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๔๗.นายปีญญา สุริยะ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบํติการ
๔๘.นางวนิดา เพชรกาศ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบํติการ
๔๙.นางสมพร พลัง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๔๐.นางจุไรรัตน์ สอนลือ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๔๑.นายพรฑศพล ซมพูศรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
๔๒.นางแสงดาว จรรยาวัฒน์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๔๓.นางสาวนพมาศ ขัยยาคำ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
๔๔.นางสาวภาวิณี ต๊ะเฟย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ



ผู้เข้าร่วมประชุม
๕:๕:.นางเตือนใจ ภักดีวงศ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
๕๖.นายประจวบ ธรรมญาต ต0าแหน่ง นักการ
๕:๗.นายทศพร อินต๊ะรักษา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
๕:๘.นายธนวรรน้ คุ้มมี ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เริ่มประชุม เวลา ๑0.๓ ๙ น.
เมื่อสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มาประชุมครบองค์ประชุม 

จำนวน ๒๗ คน แล้ว บางสมพร กาไวย์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ให้สัญญาณ
เซิญสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เข้าห้องประชุม
นางสมพร กาไวย์ บ ัดน ี้ส มาซ ิกครบ องค ์ป ระช ุมแล ้ว  ข อ เร ีย น เช ิญ ท ่าน ถ าว ร  บ ุป ผาเจร ิญ
เลขานุการสภาฯ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ขึ้นจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย

และทำหน้าที่ประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
นายถาวร บ ุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที' ๑

วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕: ผมขอดำเนินการประชุมสภาตามระเบียบวาระ
-มีสมาซิกท่านใดยังไมได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พร้อมประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ
ก่อสร้าง ไม่มี แสดงว่าได้รับครบทุกท่าน
- เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
เร่ืองแรก การประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พ.ศ. 
๒๕๖๖-๒๕:๗๐ เพิ่มเติม คร้ังท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕: ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕:๗๐ เพิ่มเติม ฉบับท่ี ๑ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕: เรียบร้อยแล้ว 
จึงแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ 
ที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เรื่องที่สอง รายงานการแก้ไขแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
พ.ศ.๒๕๖๖ -  ๒๕:๗๐ ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ประกาศแก้ไข
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕:๗๐ คร้ังท่ี ๒ พ.ศ. 
๒๕๖๕: เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕: เรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งให้ที่ประชุมได้รับ 
ทราบ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่กองยุทธศาสตร์และ 
งบประมาณ

-ต่อไปเข้าส่ระเบียบวาระที่ ๒



ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยวิสามัญ
(สมัยที่ ๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕
- รายงานการประชุม มีทั้งหมด ๔๔ หน้า เชิญท่านสมาซิกตรวจสอบ
- ท่านใดจะขอแกไขรายงานการประชุมขอเชิญ -ไม่มี
-ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม จำนวน ๒๖ คน ครบองค์ประชุม
- ผมจะขอมติในที่ประชุม
- สมาชิกท่านใดเห็นขอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๕ โปรดยกมือ เห็นขอบ ■ จำนวน ๒๕ เสียง-
-สมาชิกท่านใดไม,เห็นขอบให้รับรองรายงาบการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๕ โปรดยกมือ -ไม่มี

นติที่ประชุม เปีนอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบ จำนวน ๒๕ เสียง ให้การรับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง(ประธานสภาฯ)
- ต่อไประเบียบวาระที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอ-
๓.๑ ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ตาม 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔
-ในญัตตินี้มีเรื่องแก้ไขจำนวน ๓ เร่ือง ผมจะขอมติเป็นเรื่องๆ 
-ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลงเรื่องแรก

นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การ 
นายกอบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ลำหรับ ๓.๑ ญัตติขออนุมัติแก้ไข

เปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขอมอบหมาย 
ให้ท่านวราวุฒิ หน่อคำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นผู้แถลง 

นายวราวุฒ ิ หน่อคำ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและสมาชิกสภาองค์การ
รองนายกอบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รันมอบหมายจากนางสาวตวงรัตน์ โส่ห้สุนทร นายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางให้แถลงประกอบขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ค ำข ี้แ จงงบ ป ระ ม าณ รายจ ่าย  ตามข ้อบ ัญ ญ ัต ิองค ์การบร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัด  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มติสภาองค์การบริหาร



๖

นายวราวุฒิ หน่อคำ
รองนายกอบจ.ลำปาง

นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

ส่วนจังหวัดลำปาง ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัย 
สามัญ (สมัยท่ี ๒) ครั้งท่ี ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๔๖๔ เมื่อวันที, ๒๙ กันยายน ๒๔๖๔ 
เห็นขอบอนุมัติให้กันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ของสำนักปลัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด ตามบัญชีโอนครั้งที่ ๗๐/ ๒๔๖๔ รายการท ี่ ๖ ค ่าจ ัดซ ื้อเครื่อง 
ค อ ม พ ิว เต อ ร ์ จำน วน  ๖ ๙ , ๐ ๐ ๐  บาท เพ ื่อ จ ่าย เป ็น ค ่าจ ัด ซ ื้อ เค ร ื่อ ง  
คอมพิวเตอร์ /\แ เก (วก6 สำหรับประมวลผล จำนวน ๓ เครื่องๆ ละ ๒๓,๐๐๐ 
บาท รวม ๖๙,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดฯ น้ัน เนื่องจาก 
ก ระท รวงด ิจ ิท ัล เพ ื่อ เศรษ ฐก ิจและส ังคม  ได ้จ ัด ท ำเก ณ ฑ ์ราค าก ล างแ ล ะ 
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณีและระบบคอมพิวเตอร์ขึ้นใหม่ ฉบับเดือน 
ธันวาคม พ.ศ.๒๔๖๔ โดยมีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ จีงมีความจำเป็นต้องแก้ไข คำซ ื้แจงงบประมาณรายจ่ายให ้
ถ ูกต้องตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ทางกระทรวงดิจิท ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
กำหนด รายละเอียดตามเอกสารบัญชีแก้ไข เปลี่ยนแปลงค0าซื้แจงงบประมาณ 
แนบท้าย เพ ื่อให ้การดำเน ินการเป ็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติแก้ไข 
เป ล ี่ย น แ ป ล ง  ค ำ ซ ื้แ จ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ ่า ย ด ัง ก ล ่า ว  ต า ม ร ะ เบ ีย บ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น 
พ.ศ.๒๔๖๓ ข้อ ๓๐ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำซื้แจงงบประมาณรายการที่ได้กัน 
เงินหรือขยาย เวลาการเบิกจ่าย เงินไว้แล้ว จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้ 
มีอำนาจให้กันเงิน หรือขยาย เวลาการเบ ิกจ ่ายเง ิน จึงเรียนมาเพื่อโปรด
พิจารณาอนุมัติต่อไป
- ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาขิกท่านใดมีช้อสงสัยที่จะซักถามหรือ 
จะอภิปรายขอเชิญ - ไม่มี -
-ฃณะนี้มีสมาขิกอยู่ในที่ประชุม จำนวน ๒๖ คน ครบองค์ประชุม 
-ผมจะขอมติที่ประชุม
-สมาขิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำซื้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๔๖๔ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๔ เสียง 
-สมาขิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำซื้แจงงบประมาณ 
รายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ 
พ.ศ.๒๔๖๔ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ -ไม่มี- 
เป็นอันว่าท่ีประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบ จำนวน ๒๕ เสียง อนุมัติให้แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ฝ่ายบริหาร 
ได้แถลง ตามหนังสือท่ี ลป ๔๑๐๐๓/ ๓๒๔๖ ลงวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๔๖๕ 
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
-ต่อไปเรื่องที่สองขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
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เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายกองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากนางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลงประกอบขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ค ำช ี้แ จงงบ ป ระม าณ รายจ ่าย  ตามข ้อบ ัญ ญ ัต ิองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัด  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มติสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัย 
สามัญ (สมัยที่ ๒) ครั้งท่ี ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๔๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๔๖๔ 
เห็นขอบอนุมัติให้กันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันของกองช่าง งบลงทุน ค่าที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปการ รายการที่ ๒๘
โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟ้ลค์คอนกรีต จำนวน ๖ ๖ ๐ ,๐ ๐ ๐  บาท น้ัน 
กองช่าง มีเหตุผลและความจำเป็นดังนี้
๑. ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗๖/ ๒๔๖๔ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๔๖๔ องค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ว่าจ้าง บริษัท ยู พี คอนกรีต จำกัด ทำงานโครงการ 
เสริมผิวจราจรแบบแอสพีลต์คอนกรีต เขื่อมระหว่างบ้านเหล่า หมู่ท่ี ๑ ๐ ตำบล 
เม ืองยาว- บ้านโป่งขวาก หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พ้ืนท่ีไม่ 
น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง จำนวนเงินตามสัญญา ๔๒๔,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นห้า 
พันบาทถ้วน) ระยะดำเน ินการ ๙๐ วัน เริ่มวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๔๖๔- ๒๑ 
กรกฎาคม ๒๔๖๔ น้ัน
๒. กองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วปรากฏข้อเท็จจริง ดังนี้ 
๒.๑ โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟ้ลต์คอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านเหล่า หมู่ท่ี 
๑๐ ตำบลเมืองยาว-บ้านโป่งขวาก หมู่ท่ี ๔ ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัด 
ลำปาง ปริมาณงานพื้นที่ ก่อสร้างจริงที่ตำเนินโครงการฯ มีพื้นที่ ๑,๗๘๓ ตาราง 
เมตร ซึ่งไม่ตรงกับปริมาณงานที่ผู้รับจ้าง ได้ทำ สัญญาจ้างจำนวน ๑,๘๐๐ ตาราง 
เมตร ทำให้ปริมาณงาบพื้นที่จริงน้อยกว่าจำนวน ๑๗.๐๐ ตารางเมตร เนื่องจาก 
ราคากลางที่ได้คิดคำนวณไม่ได้หักลบพื้นที่งานยกบ่อพักขนาด ๑๐๐x๑๐๐ เมตร 
จำนวน ๑๗ บ่อ คิดเป็นพื้นที่รวมทั้งหมด ๑๗ .๐๐ตารางเมตร จึงทำให้ปริมาณ 
งานพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างจริงกับปริมาณ งานตามสัญญาจ้างไม่ตรงกัน 
๒.๒ กองช่าง ได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
พ ิจารณ าแล ้ว  โดยนายกองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดลำปาง ได้เห ็นขอบให้ 
ดำเนินการดังนี้
-ปรับลดค่างานและราคาในส่วนที่ปริมาณงานพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างจริงกับ 
ปริมาณงาน ตามสัญญาจ้างไม่ตรงกัน
-อน ุม ัต ิแก ้ไขเปล ี่ยนแปลงคำช ี้แจงงบประมาณ  ตามข ้อ ๓๑ ของระเบ ียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๔๖๓
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-แจ้งกองพัสดุและทรัพย์สิน และ'กองยุทธศาสตร์และงบประมาณดำเนินการใน 
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ตรวจสอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำฃี้แจง 
งบประมาณ รายการดังกล่าวข้างด้น เป็นรายการที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการ 
เบิกจ่ายเงินไว้การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณ ต้องปฏิบัติ 
ตามข้อ ๓๐ ของระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย เพื่อให้การ 
ดำเน ินการเป ็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจง 
งบประมาณรายจ ่ายด ังกล ่าว ตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยวิธ ีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๓๐ การแก้ไข 
เปล ี่ยนแปลงดำข ี้แจงงบประมาณรายการท ี่ได ้ก ันเง ินหรือขยายเวลาการเบ ิก 
จ่ายเงินไว้แล้ว จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอบุมีติจากผู้มีอำนาจให้กันเงิน หรือขยาย 
เวลาการเบิกจ่ายเงิน จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป
- ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาขิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือ
จะอภิปราย,ขอเขิญ -ไ ม ่ม ี
-ขณะนี้มีสมาขิกอยู่ในที่ประชุม จำนวน ๒๖ คน ครบองค์ประชุม 
-ผมจะขอมติที่ประชุม
- สมาขิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ตามข้อบัญญ้ติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๕ เสียง 
•สมาขิกท่านใดไม่เห็นซอบอนุม้ติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณ 
รายจ่ายตามข้อบัญญ้ติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ -ไม่มี- 
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบ จำนวน ๒๕ เสียง อนุมัติ'ให้แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วน 
จังหวัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ฝ่ายบริหาร 
ได้แถลง ตามหนังสือที่ ลป ๕๑๐๐๓/ ๓๕๔๘ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
-ต่อไปเรื่องที่สามขอเขิญฝ่ายบริหารแถลง
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาขิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายกองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากนางสาวตวงรัตน์ โล่ห็สุนทร นายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางให้แถลงประกอบขออนุมัติแก้1ฃเปลี่ยนแปลง 
คำขี้แจงงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มติสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง ในคราวประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัย
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สามัญ (สมัยที่ ๒) ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๔๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๔๖๔ 
เห็นขอบอนุมัติให้กันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ของลำนักงานเลขานุการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด ตามบัญขีแกไขเปลี่ยนแปลงคำฃี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ครั้งที่ ๓๗/  ๒๔๖๔ รายการที่ ๔ ค่าจัดซื้อรถตู้ 
โดยสาร จำนวน ๑,๘๙๙,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถตู้โดยสารขนาด ๑๑ 
ท่ีน่ัง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ไนกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปางฯ น้ัน ลำนักงานเลขานุการฯ มีเหตุผลและความจำเป็นดังนี้ 
-เน ื่องจากคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน ("โ6 โโก5 0^ [ ^ 6 โอก06 ะ
70โ0 และกำหนดราคากลางการจัดซื้อรถตู้โดยสาร ขนาด ๑๑ ที่นั่ง(ดีเซล) 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า 
๙ ๐  ก ิโลวัตต ์ ได ้ม ีการประข ุม เม ื่อว ัน ท ี่ ๙ ส ิงหาคม ๒๔๖๔ เพ ื่อกำหนด 
รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ ที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้างและราคากลางการจัดซื้อ 
รถตู้โดยสารดังกล่าวปรากฏว่าจากการตรวจสอบ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ท ี่ปรากฏในบ ัญ ซ ีแก ้ไขเปล ี่ยนแปลงคำซ ื้แจงงบประมาณ รายจ ่ายประจำป ี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ครั้งที่ ๓๗/ ๒๔๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๔๖๔ การ 
จ ัดซ ื้อรถต ู้โดยสาร ขนาด ๑ ๑  ท ี่น ั่ง(ด ีเซล) จำนวน ๑ ตัน งบประมาณ  
๑,๘ ๙๙,๐๐๐ บาท เมื่อเปรียบเทียบกับยี่ห ้อรถที่มีจำหน่ายตามห้องตลาดใน 
ราคาตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางตั้งไว้ พบว่าคุณลักษณะเฉพาะบาง 
รายการที่บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายไม่สามารถยื่นข้อเสนอเข้าแข่งขันราคาได้ครบ 
๓ ยี่ห้อ โดยคุณลักษณะเฉพาะบางรายการดังกล่าวเข้าข่ายและใกล้เคียงกับยี่ห้อ 
ใดย ี่ห ้อห น ึ่ง ห ร ือ ข อ งผ ู้ข าย ร าย ใด ราย ห น ึ่ง เฉ พ าะ  แล ะเพ ื่อ ป ฏ ิบ ัต ิต าม  
พระราซบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.๒๔๖๐ มาตรา ๙ 'ซึ่งบัญญัติไว้ว่า 
“การกำห น ดค ุณ ล ักษณ ะเฉพ าะของพ ัส ด ุท ี่จะท ำการจ ัดซ ื้อห ร ือจ ัดจ ้างให ้ 
หน่วยงานของรัฐคำนึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้าง 
พัสดุนั้น และห้ามมิให้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใด 
ยี่ห้อหนึ่งหรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัด 
จ้างตามวัตถุประสงค์นั้น มียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อก็ให้ระบุ
ยี่ห้อนั่นได้” ด้วยเหตุดังกล่าวสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จึง 
มีความประสงค์จะข้อแก้ไขข้อความ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย เพื่อให้ 
การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำขี้ 
แจงงบประมาณรายจ่ายด้งกล่าว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น พ.ศ.๒๔๖๓ ข้อ ๓๐ การแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กันเงินหรือขยาย เวลาการเบิกจ่าย 
เงินไว้แล้ว จะกระทำได้ตอเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้ม ีอำนาจให้กันเงิน หรือขยาย 
เวลาการเบิกจ่ายเงิน จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 
- ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาซิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือ
จะอภิปราย'ขอเซิญ - ไม,มี -
■ ขณะน้ีมีสมาซิกอยู่ในท่ีประขุม จำนวน ๒๖ คน ครบองค์ประขุม



๑๐

นายถาวร บุ,ปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

-ผมจะขอมติที่ประชุม
- สมาขิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๕ เสียง 
-สมาขิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณ 
รายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ -ไม่มี- 
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบ จำนวน ๒๕ เสียง อบุมัติให้แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ฝ่ายบริหาร 
ได้แถลง ตามหนังสือท่ี ลป ๕๑๐๐๓/ ๓๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

นายถาวร บ ุปผาเจริญ "ต่อ'ไป ๓.๒ ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายดามข้อบัญญัติองค์การ
ประธานสภาฯ บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- ในญัตตินี้มืเรื่องโอนงบประมาณ จำนวน ๔ เร่ือง 
-ฃอเขิญฝ่ายบริหารแถลงเรื่องแรก

นางสาวตวงรัตน์ โส่ห์สุนทร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาขิกสภาองค์การ 
นายกอบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งบประมาณตั้งจ่ายไว้กอง 
คลัง งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) รายการที่ ๖ หน้า ๑๕๐ ค่าตอบแทน 
พิเศษข้าราขการ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท น้ัน เนื่องจากในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ กองคลังมือัตรากำลังเพิ่มขึ้น และครุภัณฑ์บางประเภทชำรุดจากการ 
ใช้งานมาเป ็นเวลานาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของ กองคลังเป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีครุภ ัณฑ์เพียงพอเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของ 
เจ ้าหน ้าท ี่จ ึงขอโอนงบประมาณ เพ ื่อต ั้ง เป ็นรายการใหม ่ ประเภทคร ุภ ัณ ฑ ์ 
สำนักงาน จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ ดังนี้ 
โอนลด รวมทั้งสินจำนวน ๘๑,๕๐๐ บาท 
งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
รายการที่ ๖ หน้า ๑๕๐ ค่าตอบแทนพิเศษข้าราขการ จำนวน ๘๑,๕๐๐ บาท
โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่) รวมทั้งสิ้นจำนวน ๘๑,๕๐๐ บาท
งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
รายการที่ ๒ ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๓ ค่าจัดซื้อโต๊ะ จำนวน ๓๔,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๔ ค่าจัดขี้อโต๊ะ จำนวน ๙,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๕ ค่าจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน ๑๖,๐๐๐ บาท



นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร รายการที่ ๖ ค่าจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน ๔,๔๐๐ บาท
รายการที่ ๗ ค่าจัดซื้อตู้ จำนวน ๔,๐๐๐ บาท
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความ 
เร ียบร ้อย จ ึงขออน ุม ัต ิโอนงบประมาณรายจ่าย ตามระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๔๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ 
ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น 
อำนาจอนุมติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 
•ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาขิกท่านใดมีข้อสงลัยที่จะซักถามหรือ
จะอภิปรายขอเชิญ - ไม่มี -
•ขณะนี้มีสมาขิกอยูในที่ประขุม จำนวน ๒๖ คน ครบองค์ประขุม
- ผมจะขอมติที่ประขุม
•สมาขิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ 
ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ •จำนวน ๒๔ เสียง-
- สมาขิกท่านใดไม1เห็นขอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ 
ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ •ไม่มี- 
เป็นอันว่าที่ประขุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๒๔ เสียง อนุมัติให้โอน 
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ที่ฝ่ายบริหารได้แถลง ตาม 
หนังสีอท่ี ลป ๔๑๐๐๓/ ๓๒๗๓ ลงวันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๔๖๔ 
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง(ประธานสภาฯ)
•ต่อไปโอนเรื่องที่สองขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง

นางสาวตวงรัตน์ โส่ห์สุนทร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาขิกสภาองค์การ 
นายกอบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด

งบประมาญรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ งบประมาณตั้งจ่ายไว้ 
ลำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ 
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น  ๆ รายการที่ ๔ หน้า 
๒๔๘ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “แสง สี เสียง สะพาน โยงเมืองง้าวเงิน” 
จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท น้ัน เนื่องจากฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว ลำนักปลัดฯ มี 
หน้าที่ในการส่งเสริมการท่อ่งเที่ยวและประซาสัมพันธ์ขององค์การ บีจจุบันมี 
กล้องถ่ายภาพนิ่งและอุปกรณ์ที่ใข้ปฏิบ้ติงานมีเพียง ๒ ตัว ไม่เพียงพอต่อการ 
ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพิ่มเติมเพื่อให้การท่างานมีความสะดวก 
รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ ดังนี้

นายกอบจ.ลำปาง

นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ

มติท่ีประขุม



นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทรโอนลด
นายกอบจ.ลำปาง งานวิซาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ 
รายจ่ายอื่นๆ
รายการที่ ๔ ห น ้า๒๕๘ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “แสง สี เสียง สะพาน
โยงเมืองง้าวเงิน จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่) งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
รายการที่ ๒ ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ 
รายจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
งบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน 
เพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น 
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
อนุมัติต่อไป

นายถาวร บ ุปผาเจริญ ■ ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ัน มีสมาขิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือ
ประธานสภาฯ จะอภิปรายขอเชิญ - ไม่มี -

-ขณะนี้มีสมา'ขิกอยู่ใน,ท่ี,ประ'ชุม จำนวน ๒๖ คน ครบองค์ประชุม 
- ผมจะขอมติที่ประชุม
■ สมาขิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ ■ จำนวน ๒๕ เสียง-
- สมาขิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ -ไม่มี

นติที่ประชุม เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๒๕ เสียง อนุมัติให้โอน
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ฝ่ายบริหารได้แถลง ตาม 
หนังสือที่ ลป ๕๑๐©๓/ ๓๓๔๖ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง(ประธานสภาฯ)
-ต่อไปโอนเรื่องที่สามขอเขิญฝ่ายบริหาร

นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาขิกสภา 
นายกอบจ.ลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามที่ได้ยื่นญัตติเรื่องขออนุมัติโอน



นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร งบประมาณรายจ่าย ตามขอบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณ 
นายกอบจ.ลำปาง รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามหนังสือที่ ลป ๕๑๐๐๓/ ๓๔๓๑

ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้ขออนุม้ติโอนลดจำนวน ๔๑,๕๔๑,๐๐๐ บาท 
โอนเพิ่ม ตั้งรายการใหม่ จำนวน ๔๑,๕๔๑,๐๐๐ บาท เนื่องจากเป็นการใช้ 
งบประมาณจำนวนมาก เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาขนในจังหวัดลำปาง 
และเป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบ จึงขอตัดงบประมาณลงทั้งสิบจำนวน
๓๘,๕๔๑,๐๐๐ บาท นำมาพิจารณาทบทวนใหม่อีกครั้งเพื่อนำเสนอต่อสภา 
ต่อไป ดังนั้นจึงขอตัดโอนลดลงจำนวน ๓๘,๕๔๑,๐๐๐ บาท ตัดโอนเพิ่ม ต้ัง 
รายการใหม่ จำนวน ๓๘,๕๔๑,๐๐๐ บาท คงเหลือโอนลด รวมจำนวน 
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ตั้งรายการใหม่ จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

นายถาวร บุปผาเจริญ ตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอขอตัดการโอนลดโอนเพิ่มในญัตติเรื่องขออบุม้ติโอน
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจ่าย ตามขอบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามหนังสือที่ ลป ๕๑๐๐๓/ ๓๔๓๑ 
ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ จากจำนวน ๔๑,๕๔๑,๐๐๐ บาท โดยตัดโอนลดลง 
จำนวน ๓๘,๕๔๑,๐๐๐ บาท ตัดโอนเพิ่มลงเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน 
๓๘,๕๔๑,๐๐๐ บาท คงเหลือโอนลด รวมจำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาทโอนเพ่ิม 
ตั้งรายการใหม่ จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
-ผมจะขอมติในที่ประขุม
-ฃณะนี้มีสมาซิกอยู่ในที่ประขุมจำนวน ๒๖ คน ครบองค์ประขุม
- สมาซิกท่านใดเห็นซอบอบุม้ติตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือ 

-จำนวน ๒๕ เสียง-
- สมาซิกท่านใดไม่เห็นซอบอนุม้ติ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือ - ไม่มี-

มติท่ีประขุม เป็นอันว่าที่ประขุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๒๕ เสียง อนุมัติตามท่ี
ฝ่ายบริหารได้เสนอ ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง 
(ประธานสภาฯ)
-ฃอเชิญฝ่ายบริหารแถลงโอนเรื่องที่สาม

นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภาองค์การ 
นายกอบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งบประมาณตั้งจ่ายไว้ 
กองช่าง จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท น้ัน เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง มีภารกิจที่จะต้องดำเนินการ ประกอบกับมืงบประมาณเหลือจ่าย 
และมีภารกิจงานตามอำนาจหน้าท ี่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดท ี่ต ้อง 
ดำเน ินการ จ ึงสามารถนำงบประมาณ เหล ือจ ่ายไปปรับแผนการใช ้จ ่าย 
งบประมาณตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ต่อห้องถ่ิน



นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร จึงขออนุมัติโอนง,นประมาณ ดังนี้
นายกอบจ.ลำปาง โอนลด รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓ ,๐๐๐,๐๐0 บาท

กองช่าง
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
รายการที่ ๑ หน้า เอ๖๔ เงินเดือนพนักงานข้าราชการ จำนวน 
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่) รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
กองช่าง งานก่อสร้าง
งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจำยเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
รายการที่ ๑ โครงการจ้างออกแบบจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการ 
ก่อสร้าง และโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน 
๔๐๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๒ โครงการจ้างออกแบบพื้นที่และอาคารลำหรับการดำเนินการตาม 
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ณ ลานอนุสาวรีย ์สมเด็จพระ 
นเรศวร และโครงสร้างพื้นฐานอื่น จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประ๓ ทต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างต่าง  ๆ
รายการที่ ๑ โครงการพัฒนาศูนย์พ ัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาขีพ 
ผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (ศพอส.อบจ.ลำปาง) บริเวณอาคาร 
ศาลาประชาคมจังหวัดลำปาง ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง 
จ ังหวัดลำปาง จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอ ียดตาม
เอกสารแนบท้าย เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติ 
โอนงบประมาณรายจ่าย ตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยวิธ ีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๖๓ หมวด ๔ การโอนและ 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ 
ลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลดที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ 
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมา 
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

นายถาวร บ ุปผาเจริญ -ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาซิกท่านใดมืข้อสงสัยที่จะซักถามหรือ
ประธานสภาฯ จะอภิปรายขอเชิญ - ไม่มี -

-ฃณะนี้มีสมาซิกอยู่ในที่ประชุม จำนวน ๒๗ คน ครบองค์ประชุม 
- ผมจะขอมติที่ประชุม
'สมาซิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ 
ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ 'จำนวน ๒๖ เสียง
- สมาซิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔



ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ -ไม่มี-

เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี๊มีมติเห็นขอบจำนวน ๒๖ เสียง อนุมัติให้โอน 
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลง 
ไม่เห็นขอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง(ประธานสภาฯ)
-ต่อไปโอนเรื่องที่สี่ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง

นางสาวตวงรัตน์ โส่ห์สุนทร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภา 
นายกอบจ.ลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน สำหรับ ๓.๒ ญัตติขออนุมัติโอน

งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่องที่ ๔ ขอมอบหมายให้ท่าน 
พิษณุพล ประสาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นผู้แถลง 

นายพิษญพล ประสาน เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การ
รองนายกอบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายพิษณ ุพล ประสาน รองนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากนางสาวตวงรัตน์
โส่ห์สุนทร นาย่กองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลงประกอบขออนุมัติ 
โอนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณ 
รายจ่ายประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่องที่ ๔ ตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณ รายจ ่ายป ระจำป ีงบ ป ระมาณ  พ .ศ .๒๕๖๕ 
งบประมาณ.ตั้งจ่ายไว้กองฃ่าง งบลงทุน ค่าที่ด ินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า 
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการที่ ๙  หน้า ๓๔๔ โครงการปรับปรุงพื่นฟู 
และพ ัฒนาแหล ่งน ํ้าลำน ํ้าแม ่ยาว บ ้านท ุ่งขามใต ้ หมู่ที่ ๙ ตำบลใหม่พัฒนา 
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จำนวน ๑ ,๐ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐  บาท เนื่องจากกองข่างมื 
เหตุผลและความจำเป็น ดังนี้
๑ .หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา ท่ี ลป ๗๙๖๐๓/ ๑๖๙ ลงวันที่ 
๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่องขอปรับลดขนาดและปริมาณงาน เนื่องจากพื้นที่ตามฺ 
โครงการปรับปรุงพิ่นฟูและพัฒนาแหล่งนี้าลำนํ้าแม่ยาว บ้านทุ่งขามใต้ หมู่ที่ ๙ 
ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่ 
พัฒนาไต้มืแผนงาน/โครงการ ที่จะดำเนินการอยู่แล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ จึงขอปรับลดขนาดและปริมาณงาน เพื่อให้โครงการดังกล่าวสามารถ 
ตำเนินการได้รตามวัตถุประสงค์และแก้ไขปีญหาความเดือดร้อนให้กับประขาซน 
ในตำบลใหม่พัฒนา
๒. หนังสือเทศบาลตำบลไหล่หิน ท่ี ลป ๕๔๗๐๓/ ๔๙๒ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม 
๒๕๖๕ เรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปางโครงการปรับปรุงทื้เนฟูและพัฒนาแหล่งนํ้า ล0านํ้าแม่ยาวบริเวณลำนํ้า 
แม่ยาว บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ท่ี ๔ ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 
งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐ บาท เพ่ือแก้ไขปีญหาความเดือดร้อนของประซาซนในพ้ืนท่ี

นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ 
มติท่ีประชุม



นายพิษ{นุพล ประสาน
รองนายกอบจ.ลำปาง

นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ

โอนลด รวมจำนวน ๙๙๕,๐๐๐ บาท 
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมซาติ 
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ทื้เนฟูและพัฒนาแหล่งนํ้า
รายการที่ ๙ หน้า ๓๔๔ โครงการปรับปรุงทื้เนฟูและพัฒนาแหล่งนํ้า ลำนํ้าแม่ยาว 
บ้านทุ่งขามใต้ หมู่ที่ ๙ ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จำนวน 
๙๙๕,๐๐๐ บาท

โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่) รวมจำนวน ๙๙๕,๐๐๐ บาท
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบลงทุน ด่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทด่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
พิ่นฟูและพัฒนาแหล่งนั้า
รายการที่ ๒๐ โครงการปรับปรุงพิ่นฟูและพัฒนาแหล่งนํ้า ล0านํ้าแม่ยาว บ้าน 
ท ุ่งขามใต้ หมู่ที่ ๙ ตำบลใหม่พัฒนา อ ำเภ อ เก าะคา จ ังหวัดลำปาง จำนวน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๒๑ โครงการปรับปรุงพินฟูและพัฒนาแหล่งนั้า ลำนาแม่ยาว บ้าน 
มะกอก-น าบ ัวห ม ู่ท ี่๔ ตำบ ลไห ล ่ห ิน อำเภ อ เก าะคาจ ังห ว ัด ลำป างจำน วน  
๔๙๕,๐๐๐บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย เพื่อให้การดำเนินการเป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและ 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ 
ลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ 
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมา 
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป
•ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาขิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือ 
จะอภิปราย'ขอเขิญ - ไม่มี -
-ฃณะนี้มีสมาขิกอยู่ในที่ประชุม จำนวน ๒๖ คน ครบองค์ประชุม
- ผมจะขอมติที่ประชุม
•สมาขิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญ้ติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ •จำนวน ๒๕ เสียง-
- สมาขิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ •ไม่มี-



เป็นอันว่าท่ีประชุมแห่งน้ีมีมติเห็น'ชอบจำนวน ๒๕ เสียง อนุมัติให้โอน 
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ฝ่ายบริหารได้แถลง ตาม 
หนังสือท่ี ลป ๕๑๐๐๓/ ๓๔๕๓ ลงวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง(ประธานสภาฯ)

-ต่อไป ๓.๓ ญัตติ ขออนุมัติแก้!,ขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่าย ตาม 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 
-ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง

บางสาวตวงรัตน์ โส่ห์สุนทร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การ 
นายกอบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ลำหรับ ๓.๓ ญัตติขออนุมัติแก้ไข

เปลี่ยนแปลงคำซี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขอมอบหมาย 
ให้ท่านพิษณุพล ประสาน รองนายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดลำปาง 
เป็นผู้แถลง

นายพิษณุพล ประสาน เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การ
รองนายกอบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายพิษณุพล ประสาน รองนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากนางสาวตวงรัตน์
โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลงประกอบขออนุมัติ 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีความจำเป็นต้องแก้ไขรายละเอียดประกอบคำขี้แจง 
งบประมาณ พ .ศ .๒๕๖๕ กองคลัง งบลงทุน ค ่าคร ุภ ัณฑ ์ ประเภทครุภ ัณฑ ์ 
ลำนักงาน รายการที่ ๑ หน้า ๑๕๘ ค่าจัดซื้อโต๊ะ จำนวน ๔,๐๐๐ บาท เนื่องจาก 
กองคล ังได ้ตรวจส อบ รายละเอ ียดคำข ี้แจงงบ ป ระม าณ  ค ่าจ ัดซ ื้อโต ๊ะวาง 
คอมพิวเตอร์ ปรากฏว่าส่งรายละเอียดคำขี้แจงงบประมาณผิดพลาด ขนาดความ 
กว้างของโต๊ะไม่น้อยกว่า ๘๘ มิลลิเมตร ข้อเท็จจริงความกว้างของโต๊ะมีขนาดไม่ 
น ้อยกว่า ๘๐๐ ม ิลล ิเมตร.จ ีงม ีความจำเป ็นต ้องแก ้ไขรายละเอ ียดประกอบ 
งบประมาณรายจ่ายให้ถูกต้อง รายละเอียดตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจง 
งบประมาณแนบท้าย
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
คำขี้แจงงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การ 
แก ้ไขเปลี่ยนแปลงคำข ี้แจงงบประมาณ รายจ่ายในงบลงท ุนท ี่ทำให ้ล ักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติ 
ของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

มติท่ีประชุม



นายถาวร บุปผาเจริญ
ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์! 
นายกอบจ.ลำปาง

- ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาขิกท่านใดมีฃ้อสงสัยที่จะซักถามหรือ 
จะอภิปรายขอเชิญ - ไม่มี -
•ขณะนี้มีสมาขิกอยู่โนที่ประชุม จำนวน ๒๗ คน ครบองค์ประชุม 
•ผมจะขอมติที่ประชุม
•สมาขิกท่านใดเห็นขอบอนุม้ติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค0าซี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
งบประมาณพ.ศ.๒(ะ๖(ะตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๖ เสียง 
•สมาขิกท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำซี้แจงงบประมาณ 
รายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ •ไม่มี- 
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนั้มีมติเห็นชอบ จำนวน ๒๖ เสียง อบุมัติให้แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงคำซี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ฝ่ายบริหาร 
ได้แถลง ตามหนังสิอที่ ลป ๕® 0๐๓/๓๒๗๔ ลงวันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ไม่เห็นขอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาๆ)
•ต่อไป ๓.๔ ญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ วาระท่ีหน่ีง ขั้นรับหลักการ
•ในญัตตินี้ได้แนบใบแทรกแก้!ฃคำผิดร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตาม 
เอกสารที่แจกให้กับทุกท่าน
- ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาขิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง จะได้เสนอ (ร ่าง) ข ้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในโอกาสนี้ ผู้บริหารห้องถิ่นองค์การบริหารส่วน 
จ ังหว ัดลำปาง จ ีงฃอฃ ี้แจงให ้ท ่านประธานและสมาขิกท ุกท ่านได ้ทราบถึง 
ส ถาน ะการคล ัง ตลอ ด จน ห ล ัก ก ารและแน วน โยบ ายก ารด ำเน ิน การ  ใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังต่อไปน้ี 
๑.สถานะการคลัง

๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมีสถานะการเงิน ดังนี้
๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จำนวน ๙๒๐,๑๒๔,๐๙๐.๓๒ บาท
๑.๑.๒ เงินสะสม จำนวน ๑๘๐,๕๕๕,๘๗๓.๘๔ บาท



นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุ
นายกอบจ.ลำปาง

๑๙

๑.๑.๓ เงินทุนสำรฺองเงินสะสม จำนวน ๓๗๑,๙๔๓,๖๙๕.๐๔ บาท 
๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 

๒๖ โครงการ รวม ๓๒,๑๕๘,๙๘๗ บาท 
๑.๑.๕ รายการกันเงินโดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกกัน จำนวน ๒๑๓ โครงการ 

รวม ๑๗๓,๓๙๙,๐๓๐ บาท
๑.๒เงินกูคงคาง จำนวน ๑๔๐,๑๓๒,๗๐๐ บาท 

๒.การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
๒.๑รายรับจริง จำนวน ๘๙๑,๐๗๒,๗๗๗.๑๑ บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จำนวน ๓๖,๒๘๒,๙๑๓.๘๗ บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต จำนวน๓,๙๒๗,๘๔๐.๔๓ บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน ๓,๘๐๗,๕๔๔.๙๖ บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์ จำนวน - บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด - 
หมวดรายได้จากทุน 
หมวดภาษีจัดสรร 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป

จำนวน ๒,๑๘๓,๒๑๖.๐๐ บาท 
จำนวน ๕๒๒,๘๐๐.๐๐ บาท 
จำนวน ๕๕๔,๐๗๐,๘๖๑.๘๕ บาท 
จำนวน ๒๙๐,๒๗๗,๖๐๐.๐๐ บาท

๒.๒เงินอุดหนุนทรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์จำนวน๖,๙๗๐,๒๑๔.๑๗บาท 
๒.๓ รายจ่ายจริง จำนวน ๘๒๘,๗๗๙,๓๓๑.๗๑ บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จำนวน ๗๕,๕๐๖,๗๕๒.๖๑ บาท
งบบุคลากร(เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)

จำนวน ๑๐๐,๑๓๓,๐๓๓.๓๘ บาท 
งบดำเนินงาน(ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)

จำนวน ๓๓๘,๕๖๕,๘๒๗.๗๖ บาท
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

จำนวน ๒๙๑,๗๑๙,๐๗๘.๔๕ บาท 
งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน) จำนวน ๒๒,๘๕๔,๖๓๙.๕๑ บาท
งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายอื่น) จำนวน - บาท

๒.๔ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
จำนวน ๗,๘๔๐,๒๑๔.๑๗ บาท 

๒.๕มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
จำนวน ๑๙๑,๑๑๙,๙๖๕.๒๔ บาท 

๒.๖ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนลำรองสะสม จำนวน - บาท 
๒.๗ รายจ่ายที่จ ่ายจากเงินกู้ จำนวน - บาท

๓.การบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
๓.๑ ประมาณการรายรับ จำนวน ๖๙๕,๕๗๖,๐๐๐ บาท แยกเปีน

รายได้จัดเก็บเอง จำนวน ๕๒,๗๙๖,๘๐๐ บาท
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น

0จานวน ๕๖๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
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๒๐

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน ๘๑,๗๗๙,๒๐๐ บาท

๓.๒ ประมาณการรายจ่าย จำนวน ๖๙๔,๔๗๖,๐๐๐ บาท แยกเป็น 
งบกลาง จำนวน ๗๓,๖๒๒,๔๔๐ บาท
งบบุคลากร(เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)

จำนวน ๑๔๘,๖๙๙,๑๔๐ บาท
งบดำเนินงาน(ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)

จำนวน ๒๔๐,๘๒๓,๔๗๐ บาท 
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

จำนวน ๒๐๑,๗๖๓,๓๔๐ บาท 
งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน) จำนวน ๑๙,๖๖๗,๔๐๐ บาท
งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายอื่น) จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๓ ประมาณการรายจ่ายตามแผนงาน จำนวน ๖๙๔,๔๗๖,๐๐๐ บาท แยกเป็น
ด้านบริหารงานทั่วไป จำนวน ๑๓๒,๒๙๔,๔๔๐ บาท
ด้านบริการขุมซนและสังคม จำนวน ๑๘๓,๒๓๙,๒๗๐ บาท
ด้านเศรษฐกิจ จำนวน ๓๐๖,๔๑๙,๗๔๐ บาท
ด้านการดำเนินงานอื่น จำนวน ๗๓,๖๒๒,๔๔๐ บาท

รายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๖ ที่ได้นำเสนอให้ท่านเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การ 
ด ำ เน ิน ก าร เป ็น ไ ป  ด ้ว ย ค ว า ม เร ีย บ ร ้อ ย  แ ล ะ เป ็น ไ ป ต า ม ร ะ เบ ีย บ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประขุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๗ จึงขอให้ 
ที่ประขุมแห่งนี้ พิจารณา
เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางขี้แจงขั้นตอนการพิจารณาร่าง 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๔๖๖
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ลำหรับขั้นตอนการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ 
ประขุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๗ รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๔๔๔ ท่ี 
กำหนดไวในข้อ ๔๔, ๔๗, ๔๙ ,๔๐, ๔๑ และข้อ ๔๒ ให้พิจารณาเป็นสามวาระ 
ในวาระที่หนึ่งเป็นขั้นตอนของการพิจารณาว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 

หรือไม่ ในวาระที่สอง เป็นขั้นตอนแปรญัตติส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติ 
พิจารณา และสภาแห่งนี้จะต้องกำหนดระยะเวลายื่นเสนอดำแปรญัตติต่อ 
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่าง 
ข้อบัญญัติเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งเข้าสภาพิจารณาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะข้อที่มี



นางสมพร กาไวย ์
เลขานุการสภาฯ

นายถาวร บุ,ปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ

นายกฤศน์วัต ประสาน 
ส.อบจ.อ.เมืองปาน

นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ

การแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เป็นอันจบกระบวนการ 
ในวาระที่สอง ส่วนในวาระทีส่าม เป็นขั้นตอนของการลงมติว่าจะให้ตราเป็น 
ข้อบัญญัติหรือไม, สำหรับวาระนี๋ไม่มีการอภิปราย
- ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ 
-ฃอเชิญท่านสมาซิกได้ตรวจสอบและพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สมาชิก 
ท่านใดต้องการอภิปรายขอเชิญ -  ขอเชิญท่านกฤศน์วัต ประสาน
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมกฤศน่วัต ประสาน สมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขตอำเภอเมืองปาน อันดับแรกต้องขอขอบคุณฝ่าย 
บริหาร อบจ.ลำปาง ที่ให้ความอนุเคราะห์เครื่องจักรกลเข้าในพื้นที่เพื่อที่จะทำ 
ก าร เป ีด ท างเข ้าห ม ู่บ ้าน เน ื่อ งจ าก ด ิน ส ไล ด ์ ป ิดถน น บ ้าน แม ่แจ ํม  ท ่าน 
ประธานสภา ผมได้ทราบข่าวว่ามีการดัดงบประมาณในส่วนของรถแบคโฮล้อยาง 
ออก ซึ่งในส่วนนี้ลำหรับผมแล้วคิดว่าไม่ควรจะตัดออกเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งมีความ 
จำเป ็นในการใข้งานจริง จ ังหว ัดลำปางของเราม ีความหลากหลายทางพ ื้นท ี่ 
นอกจากตัวเมืองแล้ว มีพื้นที่ภูเขา พ้ืนท่ีสูง พื้นที่ราบ ที่ราบลุ่มแม่นํ้า ในเขตพื้นที่ 
อำเภอเมืองปานก็เข่นเดียวกัน พื้นที่อำเภอวังเหนือ อำเภองาว และอำเภอแจ้ห่ม 
ก็มีพื้นที่หลายส่วนอยู่ในป่าและอยู่ในภูเขา หลายครั้งจะเกิดปีญหาดินสไลด์ปิด 
ทางเข้าออกหมู่บ้านพื้นที่เป็นประจำ ล้าหากเกิดปีญหาแบบนี้ฃึ้นมาอีก อย่างเข่น 
ปีนี้อย่างที่ผ่านมาบ้านแม่แจ่ม ป่าเหมี้ยง ปางด้นหนุน ดินสไลด์ปิดทางเข้าออก 
หมู่บ้าน เป ็นระยะเวลาสองอาท ิตย ์หรือเก ือบหน ึ่งเด ือนท ี่ซาวบ ้านเข ้า-ออก 
หมู่บ้านไม่ได้ ท้องถิ่นขนาดเล็ก  ๆ ก็ไม่สามารถแก้ไขปีญหานี้ได้ เราซึ่งเป็นพี่ใหญ่ 
อบจ.ลำปาง เป็นพี่ใหญ่ของท้องถิ่นต้องเป็นอันดับแรกที่ท้องถิ่นเขาจะนืกถีงเรา 
ซาวบ้านก็ต้องรอความข่วยเหลือจากเราเป็นอันดับแรก เพราะว่าเราเป็นพี่ใหญ่ 
ของอปท. ที่ดูแลพื้นที่นั้นอยู่ ผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะตัดงบประมาณในส่วน 
งบประมาณรถแบคโฮล้อยางนี้ออก เพราะในอนาคต หรือในเร็ว  ๆ น ี้ เราก็เห็น 
ปีญหาจะเกิดขึ้นอยู่แล้ว ปีญหาภัยพิบัติมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น ล้าหากเราดัด 
งบประมาณส่วนนี้ออกไปเครื่องจักรกลขนาดใหญ่แบบนี้จะเอาเข้ามาทำงานใน 
พื้นที่ ต้องไปขอจากจังหวัดที่มีฃนาดใหญ่หรือว่าของบประมาณจากหน่วยงานที่ 
ใหญ่กว่าเข่นกระทรวง ซึ่งก็จะให้การช่วยเหลือลำบากและข้าลงไปอีก ผมจึงเสนอ 
ว่าในส่วนของการดัดงบของรถแบคโฮล้อยาง ย ังม ีความจำเป ็นอยู่ ขอฝากฝ่าย 
บริหารพิจารณา ฝากท่านประธานด้วย ขอขอบคุณ
ที่ท่านกฤศน์วัต ประสาน กำลังอภิปรายอยู่เป็นในเรื่องของญัตติการโอนเงินของ 
ปี พ .ศ. ๒๕๖๕ ขณ ะน ี้เรากำล ังพ ิจารณ าญ ัตต ิร ่างข ้อบ ัญ ญ ัต ิงบ ป ระม าณ  
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ อยู่ ซึ่งไม่อยู่ในญัตติการพิจารณาร่าง 
งบประมาณ ในส่วนที่ท่านเสนอก็คงต้องไปสูในวาระอื่น  ๆ เพราะตอนที่เรา
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นายถาวร บ ุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ

พิจารณาญัตติเมื่อสักครู่ ท่านก็ไมได้อภิปราย ตอนนี้เป็นญัตติการพิจารณาร่าง 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ผมขอทำความเข้าใจกับท่าน

นายมิตร ธรรมวงค์ 
ส.อบจ.อ.เกาะคา

- มีสมาซิกท่านใดจะอภิปราย เชิญเสนอ - ขอเชิญท่านมิตร ธรรมวงค์ 
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมมิตร ธรรมวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส ่วนจังหวัดลำปาง เขต ๓ อ ำเภ อ เก าะค า ผมขอแสดงความคิดเห ็นในร่าง 
ข้อบัญญัติ ปี ๒(ะ๖๖ ในแผนงานสังคมสงเคราะห์ ในหัวข้อ ๗ โครงการส่งเสริม 
สวัสดิการชุมขนจังหวัดลำปาง องค์กรเศรษฐการชุมชนหรือว่ากองทุนออมบุญวัน 
ละบาท ผมเองได ้ส ัมผ ัสมาเป ็นองค ์กรท ี่เอ ื้ออาทรก ัน เป ็นองค์กรท ี่จ ัดสรร 
สวัสดิการให้กับชุมขนที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ไม่เฉพาะประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่ 
เขาทำเขาทำครอบคลุมตั้งแต่อยู่ในท้องจนถึงเสียชีวิตทุกกระบวนการเขาทำหมด 
เลย การคิกษา การเจ็บป่วยดูแลผู้เจ็บป่วย จนถึงเสียชีวิตก็มีการบริหารจัดการที่ 
ดีตรงนี้เองผมเห็นว่าอบจ.เราเข้ามาถูกทางที่ได้ให้การสนับสนุนความรู้เรื่องของ 
คอมพิวเตอร์การอบรม แต่ส ิงหนึ่งที่ผมอยากจะให้อบจ.ลำปาง ได้รับการดูแล 
องค์กรสวัสดิการชุมชนแห่งนี้ก็คือเป็นไปได้หรือไม่ ถ้ามีข่องทางที่'จะอุดหนุน 
งบประมาณให้กับองค์กรคือการชุมชนแห่งนี้เหมือนกับที่ภาครัฐ ที่ท้องถิ่นได้ 
อุดหนุนตามสัดส่วนที่พอจะทำได้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องประซาซน 
ที่อยู่ท ั้งจังหวัดลำปาง เขาได้ทำอยู่ ตัวอย่างที่เห็นอีกหนึ่งประเด็นคือประเด็นที่ 
เขาไปต่อยอดในเรื่องของการกีฬาให้กับชุมซน เรื่องของกีฬาวุ้ดบอล อันนี้ก็เป็น 
แนวคิดหนึ่งท ี่ต ่อยอดจากสวัสดิการชุมซนที่เขาทำอยู่ทำอย่างไรให้ก ับพื่น ้อง 
ประซาซนผู้สูงอายุต่าง  ๆ เหล่านั้นได้มีการออกกำลังกาย ลดการเจ็บป่วย ลดการ 
เข้าโรงพยาบาล สิงเหล่านี้เป็นสิงที่ดีอยากจะให้มองลึกลงไปในเรื่องของการ 
อุดหนุนงบประมาณอุดหนุนงบประมาณไปในในการบริหารจัดการชุมซนเขา 
เพราะว่าบางช ุมขนบางองค ์กรยังบริหารจ ัดการได ้ไม ่ค ่อยด ี ม ีค ่าใช ้จ ่ายมาก 
ฉะนั้นการให้กำลังใจเล็กน้อย  ๆ ทั้งหมดทั้งจังหวัดลำปางมีจำนวน ๑๐๒ องค์กร 
ชุมซน ครอบคลุมทั้งจังหวัดแต่ละอำเภอ ๕ บ้าง ๑๐ บ้าง ขอฝากคณะผู้บริหาร 
ได้ช ่วยพิจารณาในองค์กรสวัสดิการชุมซนด้วย อีกหนึ่งประเด็นแผนงานและ 
การเกษตร ขออนุญาตอภิปรายโครงการจัดหาพันธุส ัตว์น ั้า ผมจำตัวเลขของ 
ป ีงบประมาณ  ๒๕๖๕ ไม่ได้ ประมาณ  ๑๕ ล ้านบาท หรือ ๒๐ ล ้านบาท 
ในตอนนี้ก็อยู่ในห้วงของการการดำเนินการ ซึ่งผมได้มีโอกาสไปร่วมโครงการใน 
พ ื้นท ี่อำเภอเกาะคา พอไปสัมผัสจริง  ๆ ปรากฏว่าเป็นความต้องการของพี่น ้อง 
ประซาขนจริง  ๆ ส่วนหนึ่งที่มาร่วมตรงนั้น แต่ผมดูในเรื่องของรายละเอียดที่ได้ 
ค ุยก ับพ ี่น ้องประซาขน ท ี่เข ้าม าร ่วม งาน ก ็ป รากฏ  ก ็สะท ้อนถ ึงป ิญหาท ี่ 
หลากหลายอยู่เหมือนกัน ประเด็นหนึ่งที่พบที่ได้มีโอกาสพูดคุย เขาบอกว่าแหล่ง 
นี้าที่นำไปปล่อยเป็นแหล่งนํ้าธรรมชาติ เมื่อเป็นแปล่งนํ้าธรรมขาติ ซ่ึง,ไน'ปิจจุ'บัน 
ก็จะมีปลาซะโดจำนวนมากอยู่ในแหล่งนั้าต่าง  ๆ การไปปล่อยปลาในแหล่งนํ้า 
เหล่านี้ ไปปล่อยกุ้งในแหล่งนํ้า แล้วจะให้พี่น้องประซาซนที่ตั้งคณะกรรมการไป 
ดูแล ไม่ครอบคลุม ไม่สามารถดำเนินการได้เต็มที่ แต่เมื่ออบจ.เราไปปล่อย
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เขาก็ยินดีที่จะช่วยกัน แต่จะได้ผลแค่ไหนซึ่งก็น่าจะเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งกับ 
กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นว่าน่าพันธุปลาไปปล่อยมูลค่าสิบกว่าล้านบาท 1=660๒3๗; 
กลับมาเป็นอย่างไรบ้าง เราเป็นห่วงใยกันใบฐานะสมาซิกสภา แต่ประเด็นที่ผมได้ 
พูดคุยกับซาวบ้าน กับเกษตรกรเขาแนะนำมาว่าน่าจะปล่อยในแหล่งนํ้าที่เป ็น 
แหล่งนํ้าฃองประซาซน ที่เขาสามารถจะดูแลได้ เขารักษาได้ อันนี้หาตัวชี้วัดง่าย 
พอมาถึงตรงนี้ก็จะมีประเด็นว่าเข้าเงื่อนไขผิดระเบียบตรงไหนบ้าง ต้องฝากคณะ 
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปศึกษาข้อมูลว่ามีแนวทาง มีกระบวบการวิธีการ 
ใดบ้างที่จะทำให้ตัวชี้วัด ที่เกิดจากการปล่อยปลาหรือพันธุสัตว์นํ้าตรงนี้ ให้เกิด 
ประโยขน์ส ูงสุดให้ม ีต ัวชี้ว ัดท ี่ด ีฃ ึ้น จากการท ี่เราน ำไปปล ่อยแห ล ่งน ํ้าตาม 
ธรรมซาติ ซ่ึงผมมี ๒ ประเด็น ซอขอบคุณ
- ขอเซิญท่านธยานี ศรีโรจนกุล

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ดิฉันธยานี ศรีโรจนกุล สมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๑ อำเภอแม่เมาะ ดิฉันขออภิปรายเพิ่มเติมในส่วน 
ของท่านมิตร ธรรมวงค์ ที่กล่าวถึงเรื่องการจัดสวัสดิการซุมซน การดูแลสวัสดิการ 
ขุมซนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตรงนี้เป็นการดูแลซาวบ้านจริง  ๆ
การอุดหนุนเงิน ซึ่งล้าเทียบกับโครงการ ลำปางเวิร์ลคลาสแฟร์ ซึ่งใข้จำนวนเงิน 
ถึงห้าล้านบาท แต่โครงการส่งเสริมการจัดการขุมซน จำนวนเงินหนึ่งล้านสาม 
แสนบาท ซึ่งในภาพรวมในการดูแลประซาซนที่เป ็นภาพรวม เพราะการจัด 
สวัสดิการขุมซน จะดูแลตั้งแต่ครรภ์มารดาถึงเซิงตะกอน ตั้งแต่เกิดจนเสืยซีวิต 
ตรงส่วนนี้ด ิฉ ันอยากให้ผู้บริหารได้เห ็นความลำคัญการดูแลการจัดสวัสดิการ 
ขุมซนตรงนี้ งบประมาณน้อยมากถ้าเท ียบกับงบประมาณในส่วนอื่นแล้ว กับ 
ความคุ้มค่าของงบประมาณในส่วนอื่น ก็อยากให้ดูแลตรงนี้ด้วย ขอขอบคุณ
- ขอเซิญท่านอำนวย วรญาณกุล

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมอำน วย วรญ าณ ก ุล  สมาซ ิกสภา
องค์การบริหารส ่วนจังหวัดลำปาง เขต ๒ อำเภอเม ืองลำป าง ก่อนอื่นต้อง 
ขอขอบคุณข้าราซการท ุกท ่าน ขอบคุณฝ ่ายบริหารท ่าจ ัดท ่าข ้อบ ัญญ ัต ิเล ่มน ี้ 
ออกมาได้ดี ผมดูแล้วมีความสมดุลผ่านกระบวนการมีความละเอียดรอบคอบสูง 
ก็ผมอยากจะอภิปรายเกี่ยวกับทางด้านการศึกษางบประมาณการศึกษา แต่ผมลู 
ยอ ด งบ ป ระม าณ แล ้วก ็เพ ิ่ม ข ึ้น จากป ีก ่อ น   ๆ ท ่าให ้เห ็น ว ่าฝ ่ายบ ร ิห ารให ้ 
ความลำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งผมก็ยินดีอย่างยิ่ง ประเด็นแรกคือ 
งบประมาณเราประมาณเจ็ดร้อยล้านบาท เรามีงบประมาณด้านการศึกษายังไม่ 
ถึง ๑ ๐ เปอร์เซ ็นต์เลย แต่ตอนนี้ก ็เพ ิ่มข ึ้นเป ็นเร ื่องท ี่น ่าย ินดีก ็อยากจะให้ฝ ่าย 
บริหารเพ ิ่มงบประมาณหรือโครงการท ี่เก ี่ยวก ับการดูแลพ ัฒนาศักยภาพของ 
มนุษย์เราเพิ่มขึ้นไปอีก และดูแลอย่างจริงจัง อันดับแรกที่ผมได้สัมผัสด้วยตัวเอง
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คือผมก็จะพาลูกมาเที่ยวที่ด้านหลังอบจ.ลำปาง ผมก็อยากได้เครื่องเล่น ถ้าหาก 
เราม ีเครื่องเล ่น ซึ่งเรามีพ ื้นที่เยอะถ้าเรามีเครื่องเล่นไม่กี่ข ิ้น ผมคิดว่าน่าจะใช้ 
งบประมาณที่ไม่มาก เรามีพื้นที่ 7 ^  ?ลโ^ ที่เราจะดำเนินการสี่ล้านบาท ก็ไม่ได้ 
มาก ถ้าเราเทียบกับงบประมาณสี่ล้านบาท แต่'จะอยู่กับเรา'ไปอีก’ไม่รู้ก่ีปี ไม่มาก 
เลย ถ้าหากเทียบกับถนนสี่ล้านบาท เราก็ด้องไปซ่อมแซม ตรงนี้เราต้องกระจาย 
งบประมาณให้ถูกต้องซึ่งต้องขอบคุณท่านนายก ท่านได้เล็งเห็นสี่งเหล่านี้ก็ขอให้ 
ทุกท่านช่วยกันสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขึ้นอีก ขอขอบคุณ
- ขอเชิญท่านประสิทธี้ เตซะปลูก

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ร่างข้อบัญญัติที่ฝ่ายบริหารได้เสนอในสภาแห่ง 
นี้ก็ถือว่าเป็นงบประมาณที่เกิดประโยซน์กับจังหวัดลำปางเรา ผมขออนุญาตให้ 
ปรับปรุงข้อความในแต่ละโครงการท่านไม่ได้ระบุว่าใช้เงินงบประมาณหมวดไหน 
ถ้าหากเป็นงบประมาณจากอบจ.เรา ก็น่าจะระบุไว้ ถ้าหากเป็นใช้งบประมาณ 
ของเงินอุดหนุนก็น่าจะระบุในท้ายโครงการเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบว่า ฝ่าย 
บริหารใช้งบประมาณหมวดไหน ซึ่งจะจะไม่ต ้องมาติติงกันในช่วงที่พ ิจารณา 
งบประมาณ ซึ่งเราไม่รู้ว่าบริหารใช้เงินงบประมาณของอบจ.หรือเงินอุดหนุนจาก 
หน่วยงานอื่น ขอฝากเรื่องนี้ด้วย และอีกหนึ่งเรื่องคือการแถ้ไขใบดำผิด จำนวน 
๓๓๔ รายการ ไม่มีการแก้ไขรายการหน้าที่ ๒๖๗ โครงการประเภทงานเกษตร 
ไม ่ได ้แก ้ไขโครงการท ี่๑.ค ่าจ ัดข ึ้อ เคร ื่องส ูบ เคล ื่อน ท ี่ระบ บ ส ูบ น ํ้าพ ล ังงาน  
แสงอาทิตย์ บรรทัดที่ ๔ “ระบบสูบน้า” แก้ไขเป็น “ระบบสูบนํ้า” ขอให้แก้ไข 
ข้อความด้วย ขอขอบคุณ
- ขอเชิญท่านประหยัด แลสันกลาง

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมประหยัด แลสันกลาง สมาชิกสภาองค์การ 
บร ิหารส ่วนจังหวัดลำปาง เขต ๑ อำเภอห ้างฉ ัตร ผมอยากจะให ้ทบทวน 
งบประมาณที่เราสนับสบุนให้กับโครงการเซรามิก พิจารณาดูแล้วงบประมาณก็ 
สมเหตุสมผล แต่ที่ผ่านมางานที่เราสนับสบุนไป ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวช้อง 
ตัวขึ้วัดที่เราสนับสนุนไป พี่น้องประซาขนจังหวัดลำปางได้ประโยซน์แค่ไหน แล้ว 
ภาคเอกซนที่จัดงานประสบความลำเร็จ เพียบพร้อมเพียงพอหรือยัง งบประมาณ 
ห้าล้านบาทที่เราสนับสนุนไป หน่วยงานที่ได้รับประโยซน์พื่น้องประซาซนได้รับ 
ประโยซนํทํ่วถืงหรือไม่ หรือ'ได้แต่ผู้'ประกอบการ ตรงนี้อยากจะให้มีการทบทวน 
แล้วไปดูความคุ้มค่า ตรงนี้คือเรื่องที่หนึ่ง เรื่องที่สอง เครื่องจักรกล งบประมาณ 
ที่เราสนับสนุนนี้ามัน กับเครื่องจักรกลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จากปีญหาที่ได้ลงพื้น 
ที่มาลูจากงบประมาณที่เราสนับสบุนไปแล้วคงจะไม่เพียงพอกับหน่วยงานที่ออก 
พ ื้นท ี่เฉพาะกาลท ี่แก ้ป ิญ หาพ ื่น ้องประซาซนในเร ื่องเร ่งต ่วน พอเราจะนำ 
เครื่องจักรกลไปลงพื้นที่แก้ปิญหา สมาชิกในเขตพื้นที่จะต้องวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่อง



นายประหยัด แลสันกลาง
ส.อบจ.อ.ห้างฉัตร

นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ 
นายบุญเลิศ แสนเทพ 
ส.อบจ.อ.แม่ทะ

นามัน ต้องสำรองเข้าไป ตรงนี้หากดูแล้วน่าจะมีการปรับปรุงหรือเพิ่ม 
งบประมาณตรงนี้ให้เหมาะสม เรื่องที่สาม การแก้ไขป้ญหาให้กับพี่น้องประซาซน 
งบประมาณของผู้สูงอายุ ท ี่ผ ่านมาเราจะเห็นว่า,ปิญหาของผู้สูงอายุจะต้องมีการ 
จัดกิจกรรมในจังหวัด แตในพื้นที่ของแต่ละอำเภอ เมื่อของบประมาณมาแล้วเกิด 
การซํ้าซ้อนกัน แต ่ผ ู้ส ูงอาย ุหรือกล ุ่มผ ู้ส ูงอาย ุในแต ่ละอำเภอ ก ็ต ้องเข ้าร ่วม 
ก ิจกรรมในจังหวัดสำปางเรา เร ียนท ่านประธานสภาผ ่านไปยังฝ ่ายบร ิหาร 
งบประมาณที่จัดสรรให้แต่ละพื้นที่ของจังหวัดสำปางให้ลงไปสู่กลุ่มผู้สูงอายุที่หรือ 
กลุ่มกิจกรรมแต่ละอำเภอ เพราะดูแล้วงบประมาณต้านสาธารณสุฃที่ดูแลเรื่อง 
ของสุขภาพ ประมาณยี่สิบสีล้านบาท ผมเห็นว่าน่าจะเพิ่มงบประมาณเข้าไปอีก 
ดูตัวเลขให้มีดวามเหมาะสม ความสะดวก ความพร้อมของกลุ่มผู้สูงอายุที่จะมา 
ทำกิจกรรมในจังหวัด ก็มีความพร้อมในระดับหนึ่งของกลุ่มผู้สูงอายุที่อายุไม่มาก 
แต่ผู้สูงอายุในพื้นที่ที่เขาอยากจัดกิจกรรมเป็นของตัวเอง โดยแต่ละพื้นที่อำเภอ 
เป็นเจ้าภาพ ไม่เหมือนกัน ตรงนี้ก็ฝากท่านประธานสภาผ่านไปยังฝ่ายบริหาร ผม 
มีเรื่องที่เรียนผ่านท่านประธานสภาไปยังฝ่ายบริหารเพียงแค่นี้ ขอขอบคุณ
- สมาขิกท่านใดจะอภิปรายในเรื่องร่างงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๖ เขิญเสนอ
- ขอเชิญท่านบุญเลิศ แสนเทพ
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาขิกสภาองค์การ 
บริหารส ่วนจังหวัดลำปางท ุกท ่าน ผมอยากเสนอข ้อค ิดเห ็นเร ื่องการต ั้ง
งบประมาณโดยการตั้งงบประมาณกำจัดวัขพีซลอยนํ้า จำนวนสิบล้านบาท ซ่ึง 
จริง  ๆ แล้ว ไม่มีพื้นที่ที่กำจัดวัชพีซที่แท้จริงในแต่ละปีว่าท่านจะทำตรงไหน ผม 
อยากให้ท่านกลับไปคิดแบบอบจ.พะเยา เขาจัดซื้อเรือกำจัดวัซพีซ ซึ่งจริง  ๆ แล้ว 
ในจังหวัดลำปาง พื้นที่กำจัดวัฃพีซก็หาเครื่องจักรกลยากมาก พื้นที่ภาคเหนือไม่มี 
เครื่องจักร แม้กระทั่ง โป็ะต่าง  ๆ ก็หายาก แต่ล้าหากมีเรือไม่จำเป็นต้องซื้อถึงสิบ 
ล้านบาท ซื้อแล้วพื้นที่ไหนจะใข้ก็มาขอรับการสนับสนุนจากอบจเพราะเราไม่มี 
แหล่งนํ้า หากจะมีก็ลำนํ้าจางหรือลำห้วยที่มีฝาย เล็กน้อย  ๆ แค่นั้น ส่วนลำนี้าวัง 
ส่วนมากปกติตั้งแต่ท้ายเขื่อนกิ่วลมก็ไม่มีแหล่งเก็บนั้าอยู่แล้วก็ ล้าจะมีเขื่อนกิ่ว 
ลม กิ่วคอหมาก็เป็นของกรมซลประทานรับผิดชอบโดยตรง ที่ท้องถิ่นเราต้องการ 
ปีที่ผ่านมาคือลำนี้าจาง ล้าหากเราไม่ทำให้ซาวบ้านเขาก็เดือดร้อนจริง  ๆ นี้าเน่า 
เสีย ซึ่งประปาหมู่บ้านก็ต้องนำไปใช้ แต่ล้าจะหาเครื่องจักรมาทำต้องไปนำมา 
จากภาคกลาง ซึ่งการขนย้ายเครื่องจักรขึ้นมาเป็นเรื่องยาก มีค่าใช้จ่ายสูง หากจะ 
ให้ใช้เครื่องจักรในพื้นที่ ก็พอมีแต่ไม่ค่อยมีคุณภาพ ไม่เหมาะกับการกำจัดวัขพีข 
เพราะแหล่งวัชพืชที่บ ้านเรามีน้อย ล้าตั้งงบประมาณไว้สิบล้านบาท ก็อยากให้ 
ท่านลองเปลี่ยนแนวคิดแบบอบจ.พะเยา เขามีเรือกำจัด'วัชพี1ซ แล้วลำเลียงขึ้นรถ 
ไปเลย มีสายพานลำเลียงขึ้นไป เพื่อนำไปทำปุย หรือทำอะไรต่อ ตรงนั้นเป็นอีก 
เรื่องหนึ่งอีกขั้นตอน แต่อยากให้ฝ่ายบริหารคิดว่ากลับไปซื้อเครื่องจักรแล้วเป็น 
ของจำเป ็นอาจจะซ ื้อ ล ี่หรือห ้าล ้านบาท สามารถใช้ไต้หลายปีด ืกว่าท ่านตั้ง 
งบประมาณไว้สิบล้านสิบล้านทุกปี  ๆ ถึงเวลาท่านก็ไม่ถึง ท่านใช้ยังไม่ถึงห้าล้าน 
บาท ขอฝากนำเรียนฝ่ายบริหารลองไปพิจารณา ขอขอบคุณ



นายถาวร บุปผาเจริญ - ขอเชิญท่านประหยัด แลสันกลาง
ประธานสภาฯ
นายประหยัด แลสันกลาง เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การ 
ส.อบจ.อ.ห้างฉัตร บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผมอยากจะตั้งข้อสังเกตเรื่องงบประมาณในหน้าที่

๒๖๗ จากประสบการณ์เครื่องสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย์ งบประมาณเจ็ดล้านที่ 
แสนกว่าบาท กองช่าง จำนวน ๑๕ เครื่อง ถ้าเราจัดซื้อมาแล้วในช่วงที่ไม่มี 
แสงอาทิตย์ จะสามารถทำงานได้หรือไม่ งบประมาณตรงนี้ก็เป็นงบประมาณที่ 
มากพอสมควร แต่ผมเห็นด้วยในเรื่องของการจัดซื้อ เครื่องสูบนํ้าแบบหอยโข่ง 
ใข้หัวปีมเครื่องดีเซล อันนี้จะใข้ได้ตลอดเวลาเพราะการแก้ปีญหาให้กับพี่น ้อง 
ประซาซนในพื้นที่นํ้าท่วม เราสามารถเอาไปใข้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนหรือการ 
ขาดแคลนนํ้าในเรื่องซองอุปโภคบริโภค หรือการเกษตร แต่ถ้าหากเป็นโครงการที่ 
เป็นโซล่าเซลล์ เวลากลางคืนก็ใข้ไม่ได้ จากประสบการณ์ที่ผ่านมาในเขตพื้นที่ 
เพราะเครื่องสูบนํ้าเหล่าน ีใ้นของ อบจ.เรา น่าจะมีประมาณ ๔ - ๕ เครื่อง ท ีผ่่าน 
มาเก ิดอ ุทกภ ัย ภ ัยแล้ง เครื่องนี้เราสามารถใข้ได้หมด สูบนํ้าภ ัยแล้งได้ อับนี้ 
อยากจะฝากท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหารได้ลองพิจารณาดูอ ีกครั้ง และ 
เรื่องของสวัสดิการของพนักงานของเราที่ออกพื้นที่กองช่างที่เขาเข้าไปเป่าบ่อ 
การเข ้าพ ื้นท ี่แก ้ป ้ญ หาพ ี่น ้องประซาขน ตอนน ี้พน ักงานของกองช ่าง ไม่มี 
สวัสดิการที่ดูแลเขา เพราะว่าเขาทำงานเหน็ดเหนื่อยมาก ต้องฝากดูแลในเรื่อง 
งบประมาณในส่วนนี้ ฝากไปยังท่านประธานด้วย ขอขอบคุณ 

นายถาวร บ ุปผาเจริญ -ฃอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
ประธานสภาฯ
นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและสมาชิกสภา
นายกอบจ.ลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ขออนุญาตซี้แจงเป็นประเด็น เริ่มจาก

ประเด็นแรกคือเรื่องของงบประมาณในเรื่องการกำจัดวัซพืข ที่ท่านสมาชิกได้ 
อภิปรายเมื่อสักครู่ ที่ฝ่ายบริหารได้ตั้งงบประมาณไว้สิบล้านบาท ตรงนี้ก็เป็นการ 
ตั้งงบประมาณมาหลายปีแล้ว การที่ตั้งงบประมาณที่ล้านบาท ตรงนี้ไม่ได้ใข้ 
จ่ายจากเงินรายได้ของอบจ.ลำปาง เป็นงบประมาณซึ่งเราขออุดหนุนจากลำนัก 
งบประมาณ เพราะฉะนั้นเมื่อเคยตั้งไว้สิบล้านบาทเราใข้ไม่หมด เราสามารถที่จะ 
โอนไปใข้ในโครงการอื่น  ๆ ได้ แต่เราเคยตั้งของบประมาณไว้สิบล้านบาทและ 
ได้รับการอุดหนุนงบประมาณสิบล้านบาท เราก็ไม่อยากจะไปลดงบประมาณใน 
ส่วนนี้เพราะเราสามารถที่จะนำเงินงบประมาณนี้ไปลงพื้นที่จัดทำโครงการต่าง  ๆ
ในแต่ละพื้นที่ได้ต่อหลังจากที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน อันนี้ก็ฃอซื้แจงให้ทราบเรื่อง 
ของการซื้อเครื่องกำจัดวัซพืซ ในตอนนี้ก็ต้องเรียนว่ากำลังอยู่ในระหว่างคืกษา 
ข้อมูล ตอนแรกตั้งใจว่าจะซื้อในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แต่เนื่องจากเรายังคืกษา 
ไม่ครบถ้วนยังละเอียดรอบคอบไม่เพียงพอ เราอยากจะให้รู้ว่าเครื่องกำจัดวัซพีซ 
แบบไหนที่เหมาะสมกับการใข้งานในบริบทพื้นที่ของล0าน ํ้าจาง ซึ่งพื้นที่ที่เราไป 
ดำเนินการกำจัดวัซพีซส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ซองสุ่มนํ้าจาง แม่นํ้าวังท่านก็ได้ 
บอกแล้วว่าจะมีผู้รับผิดซอบอยู่แล้ว เป็นแม่นํ้าฃนาดใหญ่ซึ่งจังหวัดลำปาง อบจ.



นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร ลำปางแทบจะไม่ได้!ปดำเนินการ ตอนนี้กำลังศึกษาข้อมูลอยู่แม้ว่าจะไม่ทันกับ
นายกอบจ.ลำปาง ข้อบัญญ้ตนี้ แต่ในช่วงของปลายปีหรือกลางปีงบประมาณหากเรามีเงินเหลือจ่าย

ซึ่งอาจจะมาจากโครงการกำจัดวัซพืขลิบล้านบาท เราสามารถตั้งจ่ายเป็นรายการ 
ใหม่ตั้งโครงการซื้อเครื่องกำจัดวัฃพืขได้ ขอเรียนชี้แจงให้ทราบ เรื่องต่อไปเรื่อง 
เครื่องสูบนํ้า ก็เห็นด้วยว่าเป็นโครงการที่ดี มีประโยขน์แล้วก็เห็นในเขตพื้นที่แต่ 
ละพื้นที่ก็มีความต้องการก็ดำเนินการอยู่ ถ้าหากดำเนินโครงการแล้วได้ผลดีเป็น 
ที่พอใจช่วยแก้ป ้ญหาความเดือดร้อนของพี่น ้องประซาซนได้ ในปีต่อไปเราก็ 
อาจจะดำเนินโครงการนี้ต่อ ขอขอบคุณในข้อเสนอแนะ ส่วนเรื่องสวัสดิการกอง 
ช ่างเดี๋ยวจะขออนุญาตให้ผู้อำนวยการกองช่างเป็นผู้ซ ื้แจงในช่วงท้ายของการ 
ชี้แจงของผู้บริหาร เรื่องต่อไปคือเรื่องโครงการสวัสดิการขุมซน อันนี้ก็ฃอชี้แจงว่า 
โครงการนี้ถือว่าเป็นนโยบายหลักของอบจ.ลำปางในยุคสมัยของผู้บริหารขุดนี้ 
ตั้งแต่แรก เข้ามาเรามีวัตถุประสงค์ที่อยากจะสนับสบุนกองทุนสวัสดิการขุมซน 
เพราะเห็นแล้วว่าเป็นโครงการที่ม ีประโยซน์มาก และเป็นโครงการที่ลงไปถืง 
ระดับรากหญ้าจริง  ๆ ดูแลพี่น้องประซาซนตั้งแต่เกิดจนตายจริงๆ แต่เงินทุนที่เขา 
ใข้อยู่มีจำนวนน้อยมากเพราะโดยกฎหมายกำหนดให้สามฝ่ายก็คือประซาขนคือ 
พอซ.ซึ่งเป็นลำนักงานพัฒนาขุมขนรวมทั้งอปท.ในพื้นที่ต้องสนับสบุนคนละหนึ่ง 
บาท เพี่อที่จะสร้างกองทุนนี้ฃึ้นมาดูแลพี่น้องประซาขนแต่ในทางปฏิบัติจริงๆ 
แล้วองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นในพื้นที่ไม่ได้มีงบประมาณเพียงพอที่จะสามารถ 
สนับสนุนได้เต็มตามที่ระเบียบกำหนดไว้เพราะฉะนั้นในทางปฏิบีตก็คือประขาซน 
ก็ต้องหาสมาขิกถืงจะออมเข้าไปได้ต้องเป็นสมาซิก พอซ.ก็สนับสบุนมาไม่เต็มเม็ด 
เต็มหน่วยเพราะเงินงบประมาณบีจจุบันนี้ก็ถูกตัด อปท.จะสนับสบุนก็ทำได้เท่าที่ 
ศักยภาพเขามีเพราะฉะนั้นเงินกองทุนก็จะมีอยู่น้อยมากตั้งแต่ที่คณะผู้บริหารขุด 
นี้เข ้ามาก็มีความตั้งใจที่อยากจะสนับสนุนเงินเป็นเงินอุดหนุนจากอบจ.ลำปาง 
เพราะว่าเราเขื่อว่าเรามีศ ักยภาพที่จะดูแลได้ แต่ปรากฏว่ามีเงื่อนไขข้อระเบียบ 
ของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ซ ึ่งย ังไม ่เอ ื้อให ้อบจ.สามารถที่จะอุดหนุน 
งบประมาณได้ ประเด็นนี้จะขอให้ท่านรองพรรณี การะกัน อซิบายซึ่งมีความ 
เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องระเบียบจะได้ขี้แจงในรายละเอียดว่าติดขัดข้อระเบียบตรงไหน 
จริงๆเราตั้งใจที่อยากจะอุดหนุนเพราะว่าเป็นวิธีที่รวดเร็วทั่วถึงแล้วก็ทำได้ง่ายที่ 
สุดแต่เมื่อยังไม่สามารถอุดหนุนเงินได้ จึงได้เปลี่ยนโครงการมาเป็นลักษณะการ 
ให้การส่งเสริมให้การอบรมเพี่อที่จะยกระดับกองทุนแต่ละแห่งให้สามารถที่จะ 
พัฒนาตัวเองแล้วให้สามารถที่จะมีธรรมาภิบาลในการดูแลเงินกองทุนของพี่น้อง 
ประซาซนได้ เพราะฉะน ั้นโครงการในป ีน ี้ก ็ถ ือว ่าเป ็นโครงการป ีแรกท ี่เรา 
ดำเนินการในปี ๒๕๖๕ แล้วต่อเนื่องไปจนถืงปี ๒๕๖๖ จะเป็นโครงการลักษณะ 
คล้ายๆกันล้าท่านลูในข้อบัญญัติก็จะมีโครงการสองโครงการอันแรกคือโครงการ 
อบรมสัมมนาอันนี้เป็นการให้ข้อมูลความรู้เพี่อที่จะให้เจ้าหน้าที่กองทุนซึ่งส่วน 
ใหญ่ก็จะเป็นแกนนำในแต่ละขุมขนท้องถิ่นได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องของระบบการทำ 
ออนไลน์เรื่องการบีอนข้อมูล.เรื่องธรรมาภิบาลและโครงการใหญ่ก็คือหนึ่งล้าน 
สามแสนบาทนั้นก็เป็นการจัดมหกรรมกองทุนสวัสดิการขุมซนเพี่อให้กองทุนแต่

๒๗



นางสาวตวงรัตน์ โล่หสุนทร ละกองทุนได้มาเจอกันเรียนรู้ซึ่งกันและกันเรียนรู้จากประสบการณ์เพราะว่า
นายกอบจ.ลำปาง ทั้งหมด ๑๐๒ กองทุนที่ท่านสมาซิกได้อภิปรายมีกองทุนที่เข้มแข็งจริงๆอยู่แค'

ประมาณ ๓๐ กองทุนเท่านั้นเองนอกนั้นที่เหลือจะเป็นกองทุนซึ่งยังไม่ได้เติบโต 
เข้มแข็งยังต้องการพัฒนาแล้วส่วนที่เหลืออีกประมาณยี่สิบกองทุนโดยประมาณก็ 
จะเป็นโครงการที่บางทีมีแตซอยังไม่ได้มีการดำเนินการอย่างจริงจังเป็นรูปแบบ 
เพราะฉะนั้นเรายังต้องมีการพัฒนากองทุนเหล่านี้อ ีกมากถ้าต้องการให้กองทุน 
ดำเนินการให้เกิดประโยชน์จริง  ๆ กับพี่น้องประซาซนในพื้นที่ อันนี้นำเรียนให้ 
ทราบเรื่องกองทุนสวัสดิการชุมซน เรื่องต่อไปคือเรื่องการจัดการแข่งข้นวุ้ดบอล 
ลำหรับผู้สูงวัย ถือว่าเป็นกีฬาซนิดใหม่อันนี้ก็ได้มีการดำเนินการแล้วเริ่มด้นในปี 
๒๕๖๕: ก็กำลังจัดโครงการอยู่ เรื่องโครงการประมงที่ท่านได้อภิปรายมาก็จะขอ 
เรียนว่าโครงการประมงจริง  ๆ แล้วเป็นโครงการที่อบจ.ลำปางได้รับการร้องซอ 
สนับสบุนงบประมาณจากประมงจังหวัดลำปางเนื่องจากงบประมาณส่วนกลางที่ 
จัดให้ในส่วนราซการส่วนภูมิภาคส่วนห้องถิ่น ป้จจุบันก็ถูกตัดลดงบประมาณลง 
มากเขาก็จีงทำโครงการมาขออบจ.หากเรามีงบประมาณสนับสนุนสามารถที่จะ 
ทำได้สองเรื่องให้เกิดประโยซน์ เรื่องแรกก็คือเรื่องซองการเพิ่มผลผลิตในแหล่งนํ้า 
ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นภารกิจหน้าที่ของทางประมงทำอยู่แล้วแต่ว่าเขางบประมาณมี 
น้อยก็มาขอสนับสนุนจากอบจ.ลำปางเรื่องที่สองที่เราคิดว่าหากเราดำเนินการ 
เร ื่องน ี้จะสามารถช ่วยให ้เก ิดการพ ัฒ นาเร ื่องรายได ้นอกจากการจ ับปลาไป 
บริโภคเองแล้วถือว่าเป็นแหล่งโปรตีนที่อยู่ในพื้นที่ของแต่ละชุมซนหมู่บ้าน ถ้า 
หากว่ามีเหลือเขาก็ยังสามารถนำไปขายสร้างรายได้ให้กับชุมซนได้ อันนี้แต่ละ 
พ ื้นท ี่ก ็อาจจะม ีบร ิบทแตกต่างก ัน อย่างพื้นที่ท ่านสมาซิกได้ไปร่วมลงพื้นที่ 
โครงการซองอบจลำปางที่อำเภอเกาะคา ตังนั้นพื้นที่แหล่งนํ้าอาจจะเป็นแหล่ง 
น ั้าสาธารณะซึ่งเป ็นแหล่งนํ้าฃนาดใหญ่ก็จะมีประเด็น จริงๆ เป ็นปีญหาเกิด 
ในช่วงระยะหลังเรื่องของปลาซะโดหรือเรื่องของแหล่งนํ้าซึ่งปล่อยไปแล้วหาย แต่ 
ว่าการคัดเลือกแหล่งนํ้าการดำเนินการตั้งแต่แรกเราทำงานร่วมกับประมงซึ่งได้ 
ซอโครงการมา เพราะฉะนั้นประมงจะเป็นผู้กำหนดแหล่งนํ้าให้อบจ.ซึ่งเราก็จะ 
กระจายลงในพื้นที่ขอความเห็นจากชุมขนพื้นที่ ว ่าท ่านคิดว ่าแหล่งน ํ้าท ี่ทาง 
ประมงเลือกมามีความเหมาะสมหรือไม,ล้าไม'เหมาะสมก็คัดเลือกมาว่าแหล่งนํ้าที่ 
เหมาะสมมากกว่าคือตรงไหนเราก็จะปรับได้ อันที่สองที่ประมงดูแลให้เราก็คิอ 
เรื่องของการคัดเลือกพันธุปลาและจำนวนปลาเพราะว่าอันนี้เป็นข้อมูลซึ่งเขาต้อง 
มีอยู่แล้วเขาก็สามารถที่จะรู้ว่าในระดับพื้นที่ของอ่างนํ้าที่จะนำไปปล่อยแหล่งนํ้า 
จำเป็นจะต้องปล่อยปลาขนิดไหนและจำนวนเท่าไหร่ นอกจากปลาแล้วก็ยังจะ 
ปล่อยกุ้งก้ามกราม ซึ่งได้สอบถามจากประซาซนจากการลงพื้นทีได้สอบถามว่าถ้า 
มีอย่างนี้ดีหรือไม่ ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าตีอยากจะได้เพียงแต่กลัว ๒ เรื่องเรื่องแรก 
ก็คิอเรื่องปลา'ซะ'โด เราต้องมีการประเมินผลเรื่องที่สองที่กลัวก็คือปลาใหญ่ก็จะ 
กินปลาเล็ก เพราะฉะนั้นโครงการนี้ไม่ได้เป็นแค่โครงการปล่อยปลาปล่อยกุ้ง เรา 
ทำตั้งแต่การสอนสร้างอาหารธรรมซาติให้กับปลาก่อนที่จะปล่อยมีการสอนการ 
สร้างอาหารธรรมฃาติมีการไปสอนการทำแหล่งหลบภัยให้กับปลาตัวเล็กตัวน้อย

๒๘



นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร แล้วก็กุ้งตัวเล็กตัวน้อย เพราะกรมประมงคงทราบแล้วว่ามีปัญหาเรื่องนี้ ก็
นายกอบจ.ลำปาง ดำเนินการกันตั้งแต่แรกเริ่ม หลังจากปล่อยปลาแล้วต้องเก็บปลาไว้ในแหล่งนํ้า

ประมาณอย่างน้อยหกเดือนเพื่อให้ปลาเติบโต จากการสอบถามพื้นที่ชุมชนบาง 
แห่งเค้าก็จะทำเป็นลักษณะสัมปทานเพื่อที่จะให้ธุรกิจภาคเอกซนมารับสัมปทาน 
ไปแล้วก็ไปทำธุรกิจขายบัตร จับปลาประมาณนี้ ซึ่งก็ถือว่าเป็นรายไค้ของชุมชนที่ 
จะเก็บไว้ทำนุบำรุงรักษาหมู่บ้าน ถ้าหมู่บ้านทำเองก็สามารถดำเนินการไค้ก็ขาย 
บ ัตรจ ับปลา เพราะฉะน ั้นพ ื้นท ี่ม ีความหลากหลายแล ้วแต ่บร ิบทของพ ื้นท ี่ 
อย่างเซ่นโครงการ ซึ่งตอนนี้เราดำเนินการเรื่องอบรมสัมมนาสอนไปทำอาหาร 
ปลา ๓โครงการแล้ว มีท ี่เกาะคาที่อำเภอแจ้ห ่ม อำเภองาว ซึ่งที่อำเภองาวต้อง 
บอกว่าเป็นพื้นที่ท ี่พ ิเศษมากเพราะว่าเขาเป็นธนาคารประมง เขามีแหล่งนํ้าปิด 
ของเขาเลย ซาวบ้านที่นั่นทำอาชีพประมงไต้ด้วยเป็นอาชีพเสริมของเขา มีการ 
ลงทุนลงขันกันตั้งเป็นธนาคารประมงแล้วเมื่อมีรายไต้จากตรงนี้เขาเก็บไว้ ปันผล 
ให ้ไค้หรือว ่าเก ็บเอาไปดูแลรักษาชุมชนพื้นท ี่ไค ้เพราะฉะนั้นก ็จะบอกว่าการ 
ดำเนินการโครงการประมงของอบจ.ลำปางเราคิดตั้งแต่ต้นจนจบหลังจากปล่อย 
ปลาแล้วเราไม่ไค้ปล่อยทิ้ง จะต้องมีการประเมินผล โครงการนี้เริ่มต้นดำเนินการ 
๒๕๖๕ ตั้งงบประมาณไว้ส ิบห้าล้านบาท แต ่ก ็ท ุกท ่านคงทราบดืว ่าเร ื่องของ 
ประมงบางครั้งเป็นเรื่องละเอียดอ่อน บางท่านก็จะมีข้อท้วงติงว่าเราวัดผลไต้ยาก 
อบจ.ลำปางเองก็ไต้หารือกับทางหน่วยตรวจสอบก็คือลำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
ไต้เข้าไปหารือกัน๒-๓ รอบถึงวิธีที่จะทำอย่างไรให้โครงการนี้โปร่งใสที่สุด ก็ไต้รับ 
ดำแนะนำที่ด ีจากสตง. ก็นำมาปรับปรุงร่วมกับกรมประมง ที่ลำคัญที่เป็น'ข้อ 
หารือของสตง.ก ็ค ือต ้องประเม ินผลไต้ซ ึ่งตรงน ี้ก ็ต ้องเรียนว่าโครงการน ี้เป ็น 
โครงการแรกที่เราทำในปีนี้เป็นปีแรก ยังไม่รู้ว ่าประเมินผลออกมาแล้วจะเป็น 
อย่างไร ยังไม่เกิดแต่เราจะพยายามประเมินผลให้ดีที่สุด ก็ไต้มีการวางแผนในการ 
ตั้งเกณฑ์การประเมินผลความพิงพอใจของพี่น้องประขาขนที่อยูในพื้นที่ว่าเขา 
ไต้รับผลจริงหรือไม่ เพราะฉะนั้นไค้มีการวางแผนกันตั้งแต่ต้นจนจบและเป็น 
โครงการแรกปีแรกที่เราเริ่มทำเหตุท ี่เร ิ่มทำในปีนี้เพราะหลังจากข้อหารือของ 
สตง.ก็ไต้แนะนำว่าทำแค่พอประมาณเพราะฉะนั้นเราตั้งงบประมาณไว้สิบห้าล้าน 
บาทก็จริงแต่เราดำเน ินการเพ ียงประมาณเก้าล ้านบาท ปรับลดงบประมาณไป 
ตามคำแนะนำของสตง.แล้วตั้งไว้ลำหรับปี ๒๕๖๖ ที่ท ่านเห็นในข้อบัญญัติน ี้ 
เนื่องจากเราก็ฃอเป็นเงินอุดหนุนเซ่นเดียวกัน เพราะตอนตั้งงบประมาณ ๒๕๖๖ 
ที่จะขอเงินอุดหนุนในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีของรัฐบาลกลาง เป็น 
การทำงานล่วงหน้าประมาณ่หนึ่งจครึ่ง เราเสนอของบประมาณไปตั้งแต่ปลายปี 
๒๕๖๔ เพราะฉะนั้นก็อาจตั้งไว้ขอไปก็หวังว่าถ้าได้เงินมาแล้วเราจะดูว่าถ้าเราทำ 
โครงการในปีนี้ประเมินผลออกมาแล้วประขาซนไต้ประโยชน์เป็นการดำเนินการ 
ที่ดืก็ทำต่อในปีหน้า แต่ถ้าต้องการประซาขนพื่น้องประซาขนไม่ไต้รับประโยขน์ 
หรือประเมินผลแล้วมีผลเป็นที่น่าพอใจ เราก็สามารถที่จะยกเลิกโครงการแล้วนำ 
งบประมาณส่วนนี้ไปดำเนินโครงการอื่นต่อได้ที่มีประโยชน์มากกว่า ขอนำเรียน 
ทุกท่านให้ทราบ เรื่องของแหล่งนํ้าสาธารณะกับแหล่งนํ้าฃองประขาซนที่ท่าน

๒๙



๓๐

นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร สมาชิกได้แนะนำมา ก็ต้องบอกว่าก็ต้องขอบคุณที่ได้แนะนำอย่างสร้างสรรค์ใน 
นายกอบจ.ลำปาง สิ่งที่เป็นประโยชน์จาการหารือกันก็ยังบอกว่าเราสามารถปรับโครงการจากการที่

เราไปเน้นที่แหล่งนํ้าสาธารณะ เน ื่องจากมีระเบ ียบของอบจ.อยู่หากเราจะใช้ 
งบประมาณจะต ้องเป ็นเร ื่องสาธารณ ะ ไม่สามารถที่จะนำไปให้เอกขนหรือ 
ประซาซนรายใดรายหนื่งได้ แต่คำแนะนำของท่านก็คือน่าจะสามารถทำเป็นกลุ่ม 
อาชีพได้ จะให้เจ้าหน้าที่ไปศึกษาข้อมูลต่อถ้าหากเป็นวิสาหกิจชุมซนประมงหรือ 
อะไรต่าง  ๆ สามารถที่จะให้การสนับสนุนการปล่อยปลานี้ได้หรือไม่ก็จะนำ 
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมต่อ เรื่องงานเซรามีกห้าล้านบาทที่ 
เราดำเนินการไปเมื่อปีที่แล้วเทียบกับสวัสดิการชุมซนก็เห็นตรงกับท่านสมาซิกว่า 
เราอยากจะให้ความสำคัญกับโครงการสวัสดิการชุมซนอยู่แล้ว จริง  ๆ แล้วตอนที่ 
เข ้ามาบริหารงานใหม่ๆยังคิดว่าอยากจะใช้งบประมาณประมาณ ๒๐-๒๕ ล้าน 
บาท ในการอุดหนุนลงไปเลย แต่เนื่องจากเราทำไม่ได้เพราะติดข้อระเบียบ จึง 
ไม่ได้ใช้งบประมาณในส่วนนั้น งบประมาณการทำโครงการเซรามีกห้าล้านบาท 
ต้องบอกว่าโครงการเดิมที่อบจ.ลำปางได้อุดหนุนสมาคมเซรามิกมาตลอดก็คือใช้ 
เงินประมาณหนึ่งล้านบาทในการอุดหนุนเฉพาะเรื่องของการประซาสัมพันธ์ ส่วน 
เรื่องของการบริหารจัดการงานเซรามิกก็เป ็นเรื่องของสมาคมเครื่องปีนดินเผา 
และสมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับกปร.จังหวัดลำปางร่วมกันทำงาน 
ซึ่งท่านสมาซิกบางท่านซึ่งเป็นสมาซิกของสภาอุตสาหกรรมก็จะทราบดีว่ามีการ 
บร ิหารจ ัดการโดยเก ็บ เง ินค ่าออกบ ูธในงานเซราม ีกเพ ื่อมาบร ิหารงาน แต่ 
เนื่องจากสองปีที่ผ ่านมามีสถานการณ์โควิดแล้วสภาพเศรษฐกิจในจังหวัดเราก็ 
เรียกว่าทำให้พิ่น้องประซาขนเดือดร้อน รวมทั้งผู้ค้าขาย โรงงานเซรามิกต่าง  ๆ ก็ 
เร ียกร้องมาว ่าทำอย่างไรเราจะช ่วยเหลือผ ู้ประกอบการซ ึ่งไม ่ได ้ช ่วยเฉพาะ 
ผู้ประกอบการเพราะผู้ประกอบการก็ม ีการจ้างงานต่อไปยังซาวบ้าน การช่วย 
ผู้ประกอบการให้เกิดเศรษฐกิจที่ด ีก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นการสร้างงาน 
ให้กับซาว.บ้าน เพราะฉะน ั้น เราก ็จะมาค ุยร ่วมก ันก ับทางกปร.จ ังหว ัด สภา 
อุตสาหกรรม หอการค้า สมาคมเซรามิก อยากจะจัดงานในลักษณะที่เราไม่ต้อง 
เก็บเงินค่าบูธก็ใช้งบประมาณของอบจ.เพราะว่าเรามีหน้าที่ให้บริการสาธารณะ 
อยู่แล ้ว เราก ็ย ินด ีท ี่จะให ้เง ินงบประมาณนี้เพ ื่อว ัตถ ุประสงค์ หนึ่งคือกระตุ้น 
เศรษฐกิจของจังหวัดเราให้เกิดความคิกคัก ถ้าหากท่านจำได้ช่วงปลายปีที่แล้ว 
เศรษฐกิจเราแย่มาก พี่น้องประซาซนซาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าเดือดร้อนกันมาก เราก็ 
ต้องการให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้ สองต้องการที่จะยกระดับการจัดงาน 
เซรามิก ๓-๕ ป ีท ี่ผ ่านมางานเซราม ิกแพ ่ร ์ของจ ังหวัดลำปางเราก ็จะเป ็นงาน 
ป ระ เภ ท เห ม าโห ล ข ายห ้าบ าท ส ิบ บ าท  ก ็ค ือ เอ าข อ งจ ีน ม าข าย บ างค ร ั้ง  
ผู้ประกอบการเซรามิกในจังหวัดลำปางเองไม่ได้ประโยชน์ด้วยซํ้า เพราะไปเอา 
ของนำเข้าจากจีนมาขาย เพราะฉะนั้นเราก็อยากจะให้เกิดการยกระดับการจัด 
งานเซรามีกให้สมศักดี้ศรีของจังหวัดลำปาง ว่าเป็นเมืองหลวงของเซรามิก ก็เป็น 
ความตั้งใจแต่ก็ต้องเรียนเลยว่าเห็นด้วยกับท่านว่าการจัดงานด้วยงบประมาณห้า 
ล้านบาทในปีที่แล้วแม้กระทั่งผู้บริหารรู้สึกผิดหวังว่าภาพงานที่ออกมาไมใต้เป็น



๓๑

นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร แบบที่ต้ังใจไว้ เพราะฉะนั้นงบประมาณตั้งอยู่ในข้อบัญญัติห้าล้านบาท ก็เป็น 
บายกอบจ.ลำปาง โครงการที่เราขอเงินอุดหนุนมา ได้เงินมาก็นำมาบรรจุไว้ในข้อบัญญ้ต ด้วยความ

ตั้งใจตอนแรกในปีนี้ยังไม่อยากจะให้จัดเลย ผิดหวังจากงานปีที่แล้ว ตอนนี้กำลัง 
หารือกับสมาคมเซรามิกเพราะเขาก็มีความเดือดร้อน เนื่องด้วยป็จจุบัน รายเล็ก 
รายน้อยมาเป็นสมาขิกของสมาคมเซรามิก แทบจะไม่มีรายใหญ่เลย แล้วรายเล็ก 
เหล่านี้ ก ็กำลังจะล้มหายตายจาก ต้องการความ'ช่วยเหลือ กำลังหารือกันอยู่ถ้า 
จะกลับไปจัด อบจ.ลำปางก็สามารถแค,สนับสนุนเท่าเดิม ใข้งบประมาณในส่วน 
ของการประซาลัมพันธ์ คงไม่ให้งบประมาณเยอะไปจัดงาน ไม่ไต้สร้างความ 
แตกต่างอะไร เพราะฉะนั้น ขอเรียนว่างบประมาณแม้ตั้งจ่ายไว้ห้าล้านบาทเนื่อง 
ด้วยเป็นเงินอุดหนุน แต่เราก็ต้องดูตามความเหมาะสม และตามคุณภาพของการ 
ทำงาน เมื่อไม่ไต้คุณภาพตามที่คาดหวังก็จะไต้งบประมาณไปตามที่สมควรไต้รับ 
ส่วนเรื่องรายละเอียดของการจัดงานเซรามิกก็มีท่านสมาขิกหลายท่านมีข้อกังวล 
ในเรื่องของการจัดงาน ซี่งหลังจากที่ผู้บริหารได้ขี้แจงแล้วอาจจะให้ท่านที่ปรึกษา 
ซุลีวันทน์ สายสิงห์ทอง ไต้ขี้แจงเพราะไต้มอบหมายให้ท่านเป็นผู้ดูแลงานจัดงาน 
เซรามิกแฟธ์ด้วยงบประมาณห้าล้านบาทเมื่อปีที่แล้ว ท่านจะไต้ขี้แจงรายละเอียด 
ให้ทุกท่านรับทราบ เรื่องต่อไปคือเรื่องของนํ้าม้นกองช่างเดี๋ยวให้ก็ผอ.กองช่าง 
ขี้แจง เร ื่องกิจกรรมของผู้ส ูงอายุก ็เห ็นด้วยมาก  ๆ ว ่าเราอยากจะเน ้นส่งเสริม 
ผ ู้ส ูงอายุในพื้นท ี่ในขุมขนด้วยเพราะตั้งแต่ท ี่คณะผู้บริหารซ ุดน ี้เข ้ามาเราก็ใข ้ 
งบประมาณให้กับผู้สูงอายุไปพอสมควร ปีนี้ก็กำลังจะไปปรับปรุงศูนย์ผู้สูงอายุ 
ของอบจ.ลำปางที่อยู่ท ี่ศาลากลางหลังเก่า แต่กลุ่มผู้สูงอายุที่ไต้ใข้ประโยซน์จาก 
ศูนย์ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุในเขตเมือง สมาคมผู้สูงอายุ ศพอส.ก็มีสมาขิกใน 
ท ุกอำเภออยู่แล ้วเพ ียงแต ่ย ังไม ่ได ้ม ีการทำงานร่วมก ัน เราจะต ้องม ีการปรับ 
ก ิจกรรมแล้วก ็ปรับโครงการเพ ื่อท ี่จะสามารถให้เง ินงบประมาณไต้ลงไปถึง 
ผ ู้ส ูงอาย ุท ี่อย ู่ในแต ่ละอำเภออย่างแท ้จร ิง ตรงนี้ก ็กำล ังจะปรับกระบวนการ 
เป็นอยู่ ก็ต้องขอขอบคุณที่ท่านไต้ให้ข้อมูล ซี่งก็หวังว่าท่านสมาขิกแต่ละท่านซึ่ง 
อยู่ในทุกเขตพื้นที่ทั่วจังหวัดลำปางจะไต้มาร่วมกันช่วยขี้จุดหรือร่วมช่วยกันนำ 
งบประมาณของอบจ.ลำปาง การทำงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุลงไปให้ถึงกลุ่มผู้สูงอายุ 
ในแต่ละท้องที่จริง  ๆ ก็ต้องขอบคุณที่ท่านไต้แนะนำมา ก็ต้องนำเรียนว่าคณะ 
ผู้บริหารขุดนี้ก็เข้ามาเพื่อที่จะมาปรับกระบวนการการทำงบประมาณของเรา ท่ี 
ผ่านมาอาจจะไปเน้นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานมาก เข้าใจว่าเนื่องจากความต้องการ 
ในแต่ละพื้นที่มีความต้องการเรื่องโครงสร้างพื้นฐานอีกเยอะ แต่การแก้ป็ญหาพื่ 
น้องประซาขนอาจจะไม,ไต้อยู่ท ี่โครงสร้างพื้นฐานอย่างเดียว เพราะฉะนั้นการ 
จัดทำงบประมาณตั้งแต่ปี ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ของคณะผู้บริหารซุดนี้เราก็ต้องการที่ 
จะสร้างความสมดุลระหว่างการทำโครงสร้างพื้นฐานกับการพัฒนาเรื่องคุณภาพ 
ซีวิต เป็นนโยบายหลักที่ได้เคยแถลงไว้กับสภาแห่งนี้ ก็เป็นแนวทางการทำงาน 
หลักที่ได้อาทำมาตลอดเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าโครงการแต่ละโครงการที่อยู่ 
ในข้อบัญญัติก็จะมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพซีวิตเยอะ ยอมรับ 
ว่าเยอะจริง ก็ต้องมีการปรับให้เกิดความสมดุลทุกเรื่องจะต้องมีการไต้รับการ



นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร ดูแลไม่ว่าเป็นเร่ืองของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงท่านสมาขิกได้อภิปราย 
นายกอบจ.ลำปาง จริง  ๆงบเร่ืองพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่ได้อยู่เฉพาะในเร่ืองของการศึกษาอยู่ใน

หลายๆเรื่องทั้งเรื่องของการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ โครงการของลำนักปลัด 
ซึ่งจะดำเนินการในการพัฒนาเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนถึงประมาณห้าขวบ 
ที่เขาเรียกว่าการพัฒนาสมองส่วนหน้าหรือ (&(6(ะน1:176 เ^นก0*เ0กร) จะเป็น 
โครงการใหม่ที่เราจะทำปีนี้เพื่อที่จะไปพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดก็ทำงานร่วมกับ 
มูลนิธิขุมขนลำปาง จริงๆแล้วอบจ.ลำปางทำงานเองก็ลำบาก เพราะว่าความ 
เขี่ยวชาญองค์ความรู้ต่าง  ๆ เราไม่ได้มีครอบคลุมทุกอย่าง เพราะฉะนั้น จะเห็นว่า 
เราก็จะมีความร่วมมือกับหลายภาคส่วนในการที่จะเสนอโครงการที่มีประโยชน์ 
มาเราเป็นผู้สนับสนุนโครงการสนับสบุนงบประมาณเพื่อให้เกิดโครงการที่ดีมี 
ประโยชน์กับพื่น ้องประขาซนตามที่กลุ่มงานองค์กรต่าง  ๆ ในพื้นที่ทำงานมา 
เพราะฉะนั้นก็จะเรียนว่าล้าท่านบอกว่าโครงการเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์หรือ 
โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพหรือโครงการเกี่ยวกับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ 
ดีให้กับพื่น้องประซาซนเยอะมาก ยอมรับมีเยอะจริงเพราะว่าเป็นนโยบายซึ่งเรา 
ได้แจ้งกับพื่น้องประซาขนไป แล้วและได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ไปแล้วเพราะฉันก็ 
เรียนให้ทุกท่านทราบและเข้าใจให้ซัดเจนตรงกัน ขอขอบคุณ ขออนุญาตเชิญ 
ท่านขุลีวันทน์ สายสิงห์ทอง ชี้แจงเรื่องกับงบเซรามีก และตามด้วยกองช่างชี้แจง 
และท่านพรรณี การะกัน ชี้แจงเรื่องกองทุนสัญญาณขุมซน ขอขอบคุณ 

นางขุลีวันทน์ สายสิงห์ทอง เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและสมาขิกสภาองค์การ 
ที่ปรึกษานายกอบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ลำหรับเรื่องงานเซรามิกแฟร์ที่ผ่านมาอาจจะมี

ความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน ทางสมาคมเซรามิกที่จัดงานนี้เพื่อต้องการอุ้มสมาขิกซึ่ง 
เป็นสมาขิกซมรมของสมาคมที่เป็นเบอร์ 5 ขนาดเล็กให้มีการเติบโตขึ้นอย่างเป็น 
ระบบให้มาเป็นสมาขิกเบอร์ เฬ แ และเข้าสู่ตลาดโลกได้ แต่ในขณะเดียวกันการ 
จัดงานอบจ.เราเองมีความประสงค์ที่จะจัดงานโดยแบ่งพาร์ทส่วนหนึ่งของงานให้ 
เป็นการแสดงของโรงงานขนาดใหญ่ที่นำเซรามิกที่อาจจะไม่ได้มีขายในเมืองไทย 
เข้ามาแสดงในงานให้มากที่สุด ซึ่งการจัดงานแบบนี้โรงงานเซรามิกที่เป็นโรงงาน 
ส่งออกของต่างประเทศก็จะมีข ้อจำกัดหลายอย่างทั้งจำกัดด้วยสัญญาเงื่อนไข 
ต่างๆของสมาคม และการจัดงานที่จะให้เป็นไปในแนวทางของเราก็มีการแบ่ง 
สัดส่วนซึ่งการแบ่งสัดส่วนจะต้องมีในงานนั้นจะต้องมีการขายเช่นไร อย่างไร แบ่ง 
โซนแบ่งสัดส่วน การขายโอทอปร่วมด้วย แบ่งโซนสินค้าซึ่ง สิงที่ตั้งเป้าไวิไม่ว่าจะ 
เป็นโอทอปต่าง ๆที่เข ้ามา ที่ให ้นำมาขายในงานเราตั้งโซนประมาณ ๓๐ บูธ 
ปรากฏว ่าไม ่ม ีมาเลยแม ้แต ่รายเด ียว ซ ึ่งภายหลังก ็พบว่าข ้อจำก ัดค ือ อำเภอ 
หนึ่งบูธ เขาไม่สามารถมาได้เพราะเนื่องจากค่าใข้จ่ายสูง ไม่ได้หมายความว่าโอ 
ทอปจะไม่มาไมให้ความร่วมมือกับเราให้ความร่วมมือแต่ค่าใข้จ่ายสูงเกินไปที่เขา 
ไม่สามารถรับได้ ขายแม้ว่าเราจะไม่เก็บค่าใช้จ่ายไม่เก็บค่ามูธก็ตามก็ไม่สามารถ 
เดินทางมาได้เน ื่องจากจะต้องมีค่าท ี่พ ัก ค่าต ่าง  ๆ อ ีกหลายๆอย่าง ซึ่งล้าหาก 
อำเภอรวมตัวกันมา ๕-๖ บูธ เขาสามารถแชร์ค่าใช้จ่ายกันได้ ก็จะมีโอกาสที่การ 
มีส่วนร่วมสูงขึ้น งานพิธีการในพิธีเปีด จริง  ๆ แล้วในพิธีเปีดก็ไม่ควรที่จะมีอะไร



๓๓

นางขุลีวันทนํ สายสิงห์ทอง มากมายเกินสิบห้าหรือย่ีสิบนาที แต่ยืดยาวไป ไม่ทราบข้ันตอนใดแต่การจัดงาน 
ท่ีปรึกษานายกอบจ.ลำปาง ท้ังหมดของสมาคมเซรามิกท่ีร่วมกับอบจ. คร้ังต่อไปควรจะมีการพูดคุยกันให้

ซัดเจนว่าเราจัดงานเซรามิกแบบนี้จุดประสงค์เพื่ออะไร เป็นไปตามที่สมาคมฯ 
ต้องการหรือไม่ ซึ่งหลังจากที่เขาไปร่วมการจัดงานแล้ว อบจ.เราก็จะมีอยู่ส ่วน 
หนึ่งที่เข้าไปร่วมด้วยเจ้าหน้าที่ทั้งหมดตั้งแต่รองปลัดอบจ. ก็จะทราบดีว่าความ 
ต้องการของสมาคมที่จะจัดงานนี้กับความต้องการของอบจ.จะสวนทางกัน ถ้า 
หากการจัดงานครั้งต่อไปควรจะไต้มีการพูดคุยกันให้ซัดเจนว่าถ้าเราไม่จัดงาน 
ลักษณะนี้ เราจะจัดงานในลักษณะใดควรจะเป็นแบบใดถ้าจะเป็นอีเว้นห์ก็จ้างออ 
แกไนซ์ไปเลยถ้าหากว่าจะจัดงานเพื่ออุ้มกันเพื่อให้โตไปพร้อมกันเพื่อให้กิจการ 
หรือธุรกิจทางต้านของเซรามิก ไต้มีการเติบโตไปอย่างเป็นขั้นตอนให้มีการเรียนรู้ 
ในการก้าวหน้าในการโต้ควรจะไต้มีการตกลงกันให้ซัดเจน เนื่องจากว่าดิฉันก็ไต้ 
เข ้ามาร่วมรับผิดขอบในการจัดงานที่ผ ่านมาด้วยเม ื่อทราบถึงข ้อเท ็จจริงต ัวน ี้ 
แล ้วแต่งานอยู่ในระยะเวลาท ี่กระขั้นฃ ิดมาก ระยะเวลาในการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง 
ระยะเวลาในการดำเนินการทุกอย่างลงตัวไม่มีการดิ้นได้เลยอันนี้คือข้อจำกัดของ 
อบจ.ที่ต่อไปถ้าหากจะจัดงานลักษณะนี้ควรจะมีซ่องว่างในการดำเนินการแตก 
เมื่อผ่านมาแล้วและในระยะเวลาที่จำกัด ในระยะเวลาที่กระขั้นฃิดแต'ทุกอย่าง 
เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างซัดเจน ถ้าหากว่าอ่า หาก 
ว่าฉันติดซัดในข้อสงลัยใดไต้เนื่องจากว่าไม่ไต้เตรียมตัวแล้วก็จำและเข้าไต้ทั้งหมด 
ก็ต้องขออภัย ณ ที่นี้ ขอขอบคุณ 

นายถาวร บ ุปผาเจริญ - ขอเชิญท่านประหยัด แลลัฉกลาง
ประธานสภาฯ
นายประหยัด แลสันกลาง เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การ 
ส.อบจ.อ.ห้างฉัตร บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผมประหยัด แลลันกลาง สมาขิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดลำปางเขต ๑ อำเภอห้างฉัตร ผมอยากจะอภิปรายเสริมงบประมาณที่ 
เราให้ไปกับการจัดงานเซามิค ห้าล้านบาท สมมุต ิเราผิดพลาดเมื่อป ีท ี่แล้ว ปี 
ต่อไปเราจะมองเห็นว่าทุกวันนี้เราไปเดินในบูธเราจะเห็นเป็นการเอาของที่ตก 
เกรด เพ ื่อระบ าย ผมอยากให ้งบประมาณ ของเราให ้ม ีส ่วนท ี่จะซ ่วยให ้ก ับ 
ผู้ประกอบการเซ่นหนึ่งงบประมาณที่จะส่งไปถึงกลุ่มต่าง  ๆ เพราะงบประมาณที่ 
ลงไปเป็นเงินภาษีของพี่น้องประซาขนจังหวัดลำปางทุกคนและกลุ่มแต่ละอำเภอ 
ก็มีสัดส่วนในการเอาสินค้าของเขามาโซว์ การจัดงานเราสามารถให้ถึงสิบล้าน 
บาท ก็ไต้ แต่เราต้องทำในเรื่องการ เหลเ:(ะเาเก3 ที่ผู้บริหารหรือออแกไนห์ที่ไต้รับ 
มอบหมายคุณมีความรู้ความสามารถขนาดไหนที่ไปเชิญนักธุรกิจต่างซาติเข้ามา 
เหล^เาเก3 ธุรกิจแต่ละเรื่อง  ๆ อันนี้มีความลำคัญเพราะว่าการที่เราเชิญนักธุรกิจ 
จากสิงคโปร์ มาเลเซีย รอบบ้านเรา เป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการสิงใหม่  ๆ
เข ้ามาเสนอกับผู้บริโภค ต้องนำเรียนที่ประขุมให้ทราบว่าที่ผ ่านมาเราก็จะทำ 
เหมือนกับของที่ตกเกรดมาขายออกไปแค่นั้นเอง จึงเป็นการวนอยู่ในอ่างของการ 
จัดงานที่เราจะแต่ละปีต ้องฝากไว้ ส ่วนคนจังหวัดลำปางควรจะมีส่วนที่เขาจะ 
ได้มาฃ่วยเซ่นกลุ่มอุตสาหกรรมไม้ กลุ่มหัตถอุตสาหกรรมเราต้องให้โควต้าเขา



บายประหยัด แลสันกลาง
ส.อบจ.อ.ห้างฉัตร

นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ 
นายเซน ปานสังข์ 
ส.อบจ.อ.เสริมงาม

เมื่อกลุ่มเซรามิกมาท0าบูธราคาหนึ่งหมื่นห้าพันบาทไม่ได้ เป้าหมาย กลุ่มลูกค้า 
ที่มากลายเป็นแม่ค้าที่เขารอจะเอาไปขายเหมาตอนที่งานใกล้จะจบก็ไม่ประสบ 
ความสำเร็จ ผมมีประสบการณไนเรื่องของการออกบูธต่างประเทศ เขาเขิญนัก 
ธุรกิจมา มานั่งเจรจากับแต่ละกลุ่มเซรามิก กลุ่มอุตสาหกรรมไม้ กลุ่มค้าข้าว เขา 
เชิญมาเฃิญมาแล้วก็มีที่พักให้เขาก้าวหน้าทุกอย่างคือสิ่งที่เราจะก้าวไปข้างหน้า 
เข ่นที่ผ ่านมาอบจ.เรามีป ้ญหาเรื่องข้าวมีข ้าวข้าวไรซ์เบอร์รี่ พอคนจีนบอกผม 
ต้องการแสนตันเราทำไม่ไค้ สุดท้ายเราก็จบอยู่ตรงนี้เราต้องกลับมาคิดใหม่ ก็ต้อง 
ขอเพิ่มเติมท่านเพียงแค,นี้ ขอขอบคุณ 
- ขอเชิญท่านเซน ปานสังข์

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดสำปางทุกท่าน ผมนายเซน ปานสังข์ สมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขตอำเภอเสริมงาม ผมขออภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
เรื่องเซรามิก การอุดหนุนแต่ละครั้งตามที่ท ่านประหยัด แลสันกลาง กล่าวถึง 
!ฬล1:(:1าเก3 การส่งเสริมไม่ใช่ไปส่งเสริมนักธุรกิจ เราทำเพ ื่อส ังคมคนจังหวัด 
ลำปาง เป็นภาษีของราษฎรที่จัดเก็บมา เราต้องดูว่าออแกไนต้องรู้ต้องรู้เรื่องของ 
เซรามิกท่ี'จะ'ไป'จัด'ไห้เรา เซรามิก มีกี่เกรด (5ลโ1แา6 กผลโ6) (51:0กอผลโอ) งาน 
คราฟทํ งานโปรตักส์ประเภทนี้ ผมเคยไปดูงานแฟรงค์เทิเร์ต เยอรมนี เชิญพ่อค้า 
การจัดบูธบัวต้องการอะไร เพื่อต้องการให้มีคนสั่ง อยากให้สั่งสินค้าตรงนี้เข้าไป 
เป็นงานคราฟท์ของเยอรมัน ญี่ป่น เราจัดงานมาขายของของตกเกรด คงไม่ใช่ 
ตอนนี้ของเขาเรียกแป เรามาส่งเสริมอย่างไร ทุกบริษัททุกโรงงานเซรามิกเขา 
ไม่ให้ ^ก 0ผ  เา0ผ ตอนนี้คุณสามารถผสมสีออกมาเป็นสีแดงคอร์ปอเรด ตอนนี้ 
เขาส่งขายออกนอกเขาไปโซว์สินค้าเอง เขาไปงานแพ่รงค์เทิเร์ต ตอนนี้เราเหมือน 
จัดงานเกรด ผมข้อเสนอแนะโอทอปจังหวัดลำปาง เราเป็นพี่ใหญ่ท้องถิ่นน่าจะ 
ของบกลางสร้างศูนย์โอทอปในพื้นที่ของเราเอง แล้วเรามีเจ้าหน้าที่พนักงานใน 
กลุ่มนี้อยู่วันเสาร์อาทิตย์ก็ให้ทำโอทีหรือต้องเข้าเวรยาม ใครจะซื้อของแบบไหน 
สมมุติว่าเขาสนใจจริงสินค้าของเราเกรดเอจริงก็มีคนสั่งออเดอร์ จริง  ๆ งานเซรา 
มิกต้องให้คนมาเดินซื้อเดินสั่ง ซึ่งของตกเกรดสามารถหาข้อไค้ตามข้างทางซื้อไป 
แล้วแตกก็ทิ้ง งาน รปวทอผลโอ งาน [ะลโเ:เาอทผลโอ งานสไตล์แบบนี้ จริง ๆ
งานที่ออแกไนจัดมาผมเดินดูแล้ว การสั่งของเกรดถูกสั่งข้างทางถูกกว่า ไม่ต้องมา 
สั่งตรงนี้ เหมือนที่ท่านประหยัด แลสันกลาง บอกเขาสั่งออรเดอร์คุณมาแสนใบ 
คุณทำให้เขาไค้หรือเปล่า คุณมีสินค้ามาโชว์แค, ๒ เข่งเอง อย่างไรแล้วการที่จะมี 
ออเดอร์ของโรงงาน เช่นกิตติโรจน์ศิลปะนคร ท ่านเคยบอกว่าส ่งออก งาน 
โอ]อ(ะ!: เพียงแค่ ๒ ตู้คอนเทนเนอร์ก็ขาดทุนแล้ว งานที่ส่งออกไค้นะครับต้องเป็น 
งานที่คนที่มีความรับผิดขอบในเรื่องวัสดุ วัสดุตรงนั้นเกิดจากอะไร เกิดจากการ 
ใข้สิเฉดสี ฤดูกาล วัยรุ่นขอบอะไร จะขายของแบบนี้เป็นอย่างไร แจกัน ก้วยโชว์ 
ตอนนี้บางคนเขาไม่อยากส่งออกที่มีส่งออกจากของอุตสาหกรรมที่ผ่านไประดับ 
ต่างประเทศไค้ ก็มี'ซาวลำปาง แสงอรุณที่ส่งเป็นงานคราฟท์ อินทราเซรามิก เช่ือ
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๓๕

หรือไม่ของที่มาขายบางส่วนที่เป็นออเดอร์แล้วเขาไมให้ขาย ต้องทุบทิ้งอย่าง 
เดียว ล้าคุณมาขายบางคนดูไม่ออก ล้าขายหากโดนแบนแบบนี้บริษัทขนาดใหญ่ 
ล้ามีเข้ามาเจอของเขาสามารถฟ้องได้ เราจะไปร่วมส่งเสริมที่ท่านที่ปรึกษาบอก 
เมื่อสักครู่ว่ากิจกรรมนี้นเราอยากให้ ผู้ประกอบการระดับ ร โตไปพร้อม  ๆ กัน 
เขื่อหรือไม่ว่าผู้ประกอบการขนาดใหญ่ไม่อยากให้เขาโตหรอกเพราะจะมีคู่แข่ง 
ทางการค ้า ตอนนี้โรงงานที่สมดุลจริงเขามีระบบระเบ ียบ คนที่เปิดโรงงาน 
เม ื่อก ่อนเคยเป ็นคนงานเขาก ็เป ิดงานเองได ้ ประกาศขายของรวมเข ่ง  ๆ ละ 
๑,๕๐๐ บาท มีแจกันห้านิ้วสิบใบถ้วยแตกบ้างอะไรบ้างไปตามนี้ ผมอยากขอ 
อนุญาตการส่งเสริมจริงแล้วผมเห็นด้วย แต่การส่งเสริมที่เราลงทุนไปคุ้มค่าหรือ 
เปล่า จุดประสงค์เราอยากได้สินค้าโอทอปมาร่วม แต่ม ีค ่าใข้จ ่ายเข่นอำเภอแม่ 
พริกหรือทุกอำเภอ ๑๓ อำเภอ ผมก็พอจะรู้เรื่องบ้าง ล้าเป็นแบบนี้แล้วหากมี 
โอกาสก็ฝากเรียนผู้บริหารล้าเราของบกลางแบบนี้ได้ทิ้งจังหวัดผมว่าสร้างอาคาร 
ศูนย์ทอปเพราะองค์กรเรามีบ ุคลากร โครงการนี้เอามาไว้ในพื้นที่อบจ.เราเลย 
ใครมาสั่งของส่งของแวะมาเยี่ยมเยือนในอบจ.ลำปาง มีบุคลากรของเราสามารถ 
อธิบายได้ รับรู้เรื่องทั้งหมด เข่น กลุ่มจักสาน น่าจะได้ออร์เดอร์จากตรงนี้ ซึ่งIรา 
ไม่ได้ลงทุนมากเพราะไม่ได้ใช้งบประมาณของอบจ.เรา จากของเงินรายได้ของเรา 
เราของบกลางสร้างอาคารศูนย์โอทอป แล้วก็มีบ้านพักให้หากมีการจัดงานก็ไม่ 
ต้องไปอุดหนุนงบประมาณ เข่นงานเซรามิกแฟร์ ผมว่าไม่คุ้มค่างบประมาณห้า 
ล้านบาท ผลตอบรับกลับมาไม่ได้อะไรเลยผมลองประเมินกลับมาขายของเป็นเข่ง 
ซึ่งเมื่อก่อนเขาต้องเอาเกรด ตอนนี้เขาไปถึง ไฮอลูมินาแล้ว แหล่งวัสดุของเราที่ 
ใหญ่สุดคือแหล่งดินขาวที่ดีที่สุดคืออยู่ที่อำเภอแจ้ห่ม ญ่ีปุนซ้ือไป ๕ บาทกลับมา 
ขายเม ืองไทย ๔๕ บาท เขาเอากล ับไปแปรสภาพเป ็นงานร1:๐ก6ผลโ6 งาน 
ธ31ฯ:ห©กผลโ© ตอนนี้เราสามารถทำโคมไฟที่โปร่งแสงเป็นเซรามิกได้ เด ี๋ยวน ี้ 
นวัตกรรมของรถยนต์รถใหม่ แหวนรถยนต์เป็นเซรามิก ตอนนี้ ปลกาช๐โ5ห]ก! 
๒ากผ 1๐7๐1:3- ก ็เอามาใช้ เพราะอะไรเอาดินจากแจ้ห่มไปทำผลิตออกมา 
สามารถทนไฟสูง ก็อยากฝากตรงนี้ไว้ ซึ่งผมก็พอมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเรื่องเซรา 
มิกอยู่ เราอย่าทำแต่ขั้นตอนพวกนี้บางครั้งการรับผิดซอบออร์เดอร์ ล้ามีคนสั่ง 
เหมือนท่านประหยัด แลสันกลาง บอกว่าสั่งแสน ไม่สามารถทำไม่ได้เพราะ 
เตาเผา ๑ คิว สามารถผลิตได้ต่อวันเท่าไหร่เอง แต่ถามว่าเป็นเตาอุโมงค์อย่างเข่น 
ศิลปะนครด้วยใช้เตาบ่มและเป็นเตาที่พลังงานจังหวัดอุดหนุนเขามา แล้วถามว่า 
งานโปรดักส์แบบ ร จะสามารถโตขึ้นมาโด้สู้กับเขาได้หรือไม่ เตาอุโมงค์เขายังมี 
ทุนของกระทรวงพลังงานมาช่วยอีก กระทรวงพลังงานช่วยให้ประหยัดค่าแก๊ส ก็ 
เลยใช้ระบบเตาอุโมงค์ทั้งวันทั้งคืนเขาต้องผลิตให้ทัน ก่อนที่เราจะจัดงานอยาก 
ให้เราไปดูให้มีผู้เขี่ยวชาญลองไปดูโรงงานที่ออกบูทกับเรา เขามีต่อแผ่นเดียวเพื่อ 
ทำการขายของให้หมดหรือเตา ๑ คิว คือ ๖ แผ่นเล็กสุดมี ๑ แผ่น ใหญ่สุด ๒๔ 
แผ่น ต้องบอกรายละเอียด ซึ่งล้าเขาสั่งออร์เดอร์มาเขาทำไม่ทันหรอก ตอนนี้เขา 
จะขายงาน คราฟท์หรืองานศิลปะ เข่นดอยดินแดงเขาปินแจกันขาย ๓ ใบ ก็อยู่ 
ได้แล้ว ราคาใบละหนึ่งล้านบาท ศิลปินเป็นคนเซ็นเอง โอ่งดอยดินแดง เรวัตร
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วันนี้เขาเป็นคิลปีนแห่งชาติไปแล้ว เขาบอกหน่ึงปีทำ ๓ ใบ พอแล้ว ราคา'โบละ๕- 
๖ ล้านบาท ล้าถามว่า 5 กับการมืศึลปะในตัวเองเข้าข่ายคิลปะ วัสดุเหมือนกัน 
ทั้งหมด เนื้อดินมาจากแหล่งเดียวกันหมด ก็ฝากไว้ล้าหากมีโอทอป ที่เราต้องการ 
อยากให้มาอยู่ทั้งโรงงานเซรามิคเอามาโชว์ได้ ของบกลางจัดทำศูนย์โอทอปเลย 
ขายด้วย ขอนำเรียนเพิ่มเติมเพียงแค่นี้ ขอขอบคุณ 
-ฃอบคุณท่านเขน ปานสังข์
- ขอเชิญท่านธยานี ศรีโรจนกุล
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ในส่วนของโรงเรียนวอแก้ว ซึ่งโรงเรียนวอแก้ว 
เป็นโรงเรียนที่โซคดีมือบจ.ลำปางได้ดูแล แต่ขื่อเสียงที่ออกไปสู่ภายนอกยังไม่เป็น 
ที่รู้จักหรือบางคนก็ยังไม่รู้ว่าอบจ.ลำปางดูแล อยากจะให้มืการสร้างขื่อเสียงเป็น 
แก่นของโรงเรียนวอแก้ว อาจจะเป็นด้านดนตรีก็ได้ หรือว่าด้านการเรียนการสอน 
หรือว่าด้านใดด้านหนึ่ง อย่างเข่นโรงเรียนในอำเภอเสริมงามมีโดดเด่นว่าโรงเรียน 
เส ร ิม ง า ม อ ย ู่ต ่า ง อ ำ เภ อ  แ ต ่ท ำ ไ ม เด ็ก เส ร ิม ง า ม ส า ม า ร ถ ส อ บ เข ้า  
มหาวิทยาลัยเขียงใหม่เป็นอันดับต้นๆ จากต่อจากบุญวาทย์วิทยาลัย หรือลำปาง 
กัลยาณี เรามืงบประมาณในการที่จะพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้เรียน ทำไมเรา 
ไม่สร้างขื่อเสียงตรงนี้ อย่างเรื่องของดนตรีระดับประเทศจะไปตังที่โรงเรียนซะ 
อวด เรื่องวงดุริยางค์ทำไมเราไม่ไปศึกษานำมาพัฒนาโรงเรียนวอแก้วให้มืขื่อเสียง 
ด้านใดด้านหนึ่ง อยากจะฝากฝ่ายบริหารด้วย ขอขอบคุณ
- ขอเชิญท่านธรรมรักษ์ เขียงพรหม

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมธรรมรักษ์ เขียงพรหม สมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๑ อำเภอเกาะคา ขออนุญาตนำเสนอข้อคิดเห็น 
เกี่ยวกับการทำร่างงบประมาณของอบจ.ลำปาง ในหลาย  ๆ ด้าน แต่ด้านหนึ่งที่ 
ผมอยากจะอภิปรายก็ค ือเรื่องของการสนับสนุนอาชีพด้านเซรามิกท ี่หลาย  ๆ
ท ่านได้อภิปราย จริง  ๆ แล ้วผมว่าส ิ่งท ี่เราอภิปรายทั้งหลายที่ผ ่านมาเป ็นการ 
สนับสนุนสมาคมเซรามิกหรีอผู้ประกอบการรายใหญ่ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว 
ผู้ประกอบการรายใหญ่ ผมว่าอบจ.เราน่าจะปล่อยให้เขาดำเนินการกันไป เพราะ 
อะไรครับ เพราะว่างบประมาณของอบจ.เราไม่ได้มากมาย ที่จะไปครอบคลุมกับ 
ผู้ประกอบการรายใหญ่ซึ่งเข่าแข็งแรงอยู่แล้ว เมื่อปีแรกที่ผ่านมาผมได้นำเสนอ 
โครงการส น ับ ส บ ุน ผ ู้,ป ร ะ ก อ บ ก ารด ้าน เซ ราม ิก  ผ ู้ป ระกอบ การโอท อป  
ผู้ประกอบการด้านอาชีพ ที่จะเข้าสู่ตลาดการค้าเพื่อให้เป็นการส่งเสริมหรือว่า 
เพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย ผมจำได้ว่าผมได้นำเสนอให้น่าจะไปจัด 
ที่หน้าวัดพระธาตุลำปางหลวง เพราะฤดูกาลหรือ ปลายปีหรือว่าเทศกาลใหญ่  ๆ
จะมืนักท่องเที่ยวมากมาย เราก็จะอาศัยซ่องทางตรงนั้นเพื่อกระจายสินค้าพื้นถิ่น 
ของบ้านเรา ซึ่งส่วนหนึ่งก็ม ืผู้ประกอบการเซรามิกรายย่อยเยอะมาก ผมได้รับ 
การร้องขอได้รับการกระตุ้นจากคนในท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อยากจะให้อบจ.



นายธรรมรักษ ์ เขียงพรหม ช่วยจัดงานทางด้านนี้ ด้านการส่งเสริมการขาย โดยใช้พื้นที่ที่มีคนมาอยู่แล้วพอมี 
ส.อบจ.อ.เกาะคา ผู้คนมากมายอยู่แล้วทั่วประเทศไทยมาลำปางแล้ว อันดับแรกวัดพระธาตุลาปาง

หลวงอันนี้ผมก็คิดว่าเป็นแนวคิดที่ดีก็เลยนำมาเสนอในที่ประชุม ขณะนั้นก็ได้รับ 
การตอบสนองว่าอบจ.ลำปาง จะจัดงบกลางหรืองบอะไรจำไม่ได้ จำนวนสามล้าน 
บาท แต่ปรากฏว่าเราไม่ได้รับการสนับสนุนก็เลยไปสนับสนุนสมาคมเซรามิกใช้ 
งบประมาณห้าล้านบาท ซึ่งเป็นแนวคิดที่แตกต่างกันกัน เหตุผลที่อยากจะให้จัด 
ตรงนั้นไม่ได้เป็นเรื่องของเซรามิกอย่างเดียว ที่ผมได้นำเสนอคอนเซ็ปต์ตอนแรก 
นั้นเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ เป ็นการจัดงานเซรามิกซึ่งเอาเซรามิกมานำเพ ื่อ 
สามารถดีงเอาผลผลิตเช่นงานจักสาน หรือว่าผลผลิตด้านอื่นเช้ามาร่วมด้วย ใช้ 
โลเคซั่นที่มีผู้คนมามากมายอยู่แล้วเอามาให้เกิดประโยขน์ตรงนี้ ผมไม่อยากจะให้ 
โครงการดี  ๆ แบบน้ีได้ถูกลืมไป อยากให้มีการจัดกันขึ้นอำเภอละหนึ่งที่ก็ได้ หรือ 
แบ่งโซนกลาง โซน,โต้โ1ซนเหนือ ขึ้นมาแต่ละโซนอย่างนี้ผมว่าเอาสินค้าในพื้นถิ่น 
เช้ามาดำเนินการเพื่อเป็นการสนับสนุนการขาย นั้นคือเซรามิก สินค้าพื้นถิ่นหรือ 
ว ่าโอทอปหรือว่าของดีแต ่ละท ี่เอามาอาจส ่งเสริมทางด้านการตลาด อีกหนึ่ง 
ประเด็นที่ผมอยากจะนำเสนอก็คือเรื่องของการศึกษา ตามที่ท่านธยานี ศรีโรจ 
นกุล ได้อภิปรายน่าจะสนับสนุนให้โรงเรียนที่อยูในสังกัดของอบจ.เรามีความโดด 
เด ่นในด้านใดด้านหนึ่ง ซ ึ่งผมเห ็นด ้วย แต ่ผมคิดว ่าการส ่งเสร ิมสน ับสน ุน 
การศึกษาของอบจ.เรา น่าจะคำนึงถึงความตุ้มทุนทั่วถึง กระจายความเป็นไปได้ 
และอนาคต จะดีขนาดไหน จะดีขึ้นหรือไม่ เร ื่องความตุ้มค ่าอย่างเช ่น เราจะ 
สนับสนุนทำอะไรขึ้นมาสักอย่าง ยกต ัวอย่างอย่างโรงเร ียนวอแก้วของเรา มี 
กล ุ่ม เป ้าหมายหรือเราม ีผ ู้ท ี่เรากำล ังสร ้างหรือเรากำล ังสน ับสน ุนอย ู่ สมมติ 
นักเรียนจำนวนหนึ่งร้อยคนใช้งบประมาณสามสิบล้านบาท ท่านพิจารณาต่อหัว 
เราใช้เงินเท่าไหร่กับการที่เรามองว่าเราเป็นกระจายทั่วจังหวัดลำปาง จะด้วยวิธี 
ไหนนั้นผมเฃ ื่อว ่าท ่านนายกท่านผู้บริหารคงจะไม่เก ินความสามารถของฝ่าย 
บริหารที่จะกระจายงบประมาณออกไปอย่างไร งบประมาณสามสิบล้านบาทกับ 
หนึ่งร้อยคน ถ้าเราไปสนับสนุนที่เดียวโดยไม่คำนึงถึงโลเคชั่นหรือสถานที่ ผม
มองว่าโรงเรียนวอแก้วจะให้คนในอำเภอเถินมาเรียน ผมว่าคงไม่มาแน่นอน ก็ 
เป็นประเด็นที่เราน่าจะคำนึงถึงกับการที่เราจะไปสนับสนุนอำเภอเกินหรืออำเภอ 
อื่นบ้างงบประมาณสามแสนบาทต่อหนึ่งอำเภอ ผมคิดว่าน่าจะเกิดประโยซน์ 
ทั่วถึงหรือท้องถิ่น ผมอยากจะให้ดูสิ่งนี้ด้วยอยากได้ดึงดันไปเลย สิ่งไหนที่เรา 
แบกหนักมากเราใช้ทุนเยอะมากและอนาคตเราผลตอบสนองผลตอบแทนได้น้อย 
ผมว ่าเราน ่าจะมองข ้ามไปอย่างอ ื่นแล ้ว ควรจะมองนอกกรอบ ผมจะเสนอ 
นำเสนอข้อคิดเห็นผ่านท่านประธานสภาไปยังผู้บริหารขอขอบคุณ 

นายถาวร บ ุปผาเจริญ เนื่องจากขณะนี้เวลา ๑๓.๐๐ น. สมาซิกได้อภิปรายมาพอสมควร ขออนุญาต
ประธานสภาฯ พักรับประทานอาหารกลางวัน หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้ว จะ

เปีดโอกาสให้สมาซิกได้แสดงความคิดเห็นเต็มที่
-ผมขอพักการประชุม ๑ ซ่ัวโมง โดยจะเริ่มประชุมต่อเวลา ๑๔.๐๐ น.

----------- พักการประชุม ๑ ช่ัวโมง ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๔.๐๐ น .-----------



บัดน้ีสมาซิกครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ทำหน้าท่ีประธานดำเนินการ 
ประชุมตามระเบียบวาระต่อ 
-สมาซิกท่านใดต้องการอภิปรายขอเชิญ
- ขอเชิญท่านมิตร ธรรมวงค์
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง ร่างงบประมาณปี ๒๕าอ๖ ผมมองไปที่อนุสาวรีย์พระนเรศวร 
มหาราช อำเภอเกาะคา พื้นที่มีการปรับปรุงต้นไม้ ดอกไม1 ผมคิดว่าปลายปีนี้ 
น่าจะสมบูรณ์แบบ หากกลับมาดูอาคาร ๔ หลังของเรา ที่เราจะดำเนินการตั้งแต่ 
งบประมาณปีที่แล้วจนถึงบีจจุบันก็ยังไม่มีการดำเนินการใด  ๆ ผมก็เกรงว่า หาก 
ตรงนี้เปีนจุดท่องเที่ยวหรือแลนด์มาร์กของลำปาง ที่คนจะต้องมาขมดอกไม้ สวน 
ต่าง  ๆ ตลอดจนพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ซึ่งตอนนี้ก็เปิดให้บริการแล้ว 
นักท่องเที่ยวก็อาจจะมาแวะพื้นที่ของเรามาศึกษาข้อมูลตรงนี้ สิงที่เราจะ 
ปรับปรุงอาคาร ๔ หลัง ไม่ทราบว่าตอนนี้ดำเนินการหรือตั้งงบประมาณ 
ไว้หรือไม่ อยากจะทราบข้อมูลจากฝ่ายบริหาร ขอขอบคุณ 
-มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม, ถ้าไม่มี ผมจะให้ฝ่ายบริหารได้ขี้แจง ก่อน 
การปิดอภิปราย ผมก็มีเรื่องที่ฝากให้ฝ่ายบริหารเรื่องการแก้ไขบีญหานํ้าเสืย 
สวนสาธารณะหนองกระทิง ที่เคยหารือกันว่าจะทำบายพาสนํ้าเสียจากตลาด 
นํ้าโท้งไปลงนี้าแม่ตุ๋ย แต่ผมลูในร่างข้อบัญญัตินี้ไม่มี ฝากให้ฝ่ายบริหารช่วย 
พิจารณาด้วย ถ้าหากไม่มีผูใดอภิปรายแล้ว 
-ฃอเชิญฝ่ายบริหารขี้แจง

นางสาวตวงรัตน์ โล่ห้สุนทร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
นายกอบจ.ลำปาง ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่านขออนุญาตเร่ิมจากประเด็นของท่านมิตร ธรรมวงค์

เรื่องอาคารจำนวน ๔ หลัง ที่ลานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จริง  ๆ แล้ว อบจ. 
ลำปาง ตั้งใจที่จะดำเนินการตั้งแต่แรกเริ่ม อยากจะทำให้เสร็จพร้อมกับโครงการ 
ของโยธาริการ กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ แต่เนื่องจากเราไมใต้ตั้งงบประมาณ 
ไว้ในข้อบัญญัติ ค ือต ั้งไว ้น ้อยมากแต ่ไม ่เพ ียงพอในการปฏ ิบ ัต ิงาน ก็ได้หา 
งบประมาณจากแหล่งอื่น โดยการขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนรอบ 
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ซึ่งในปีที่แล้วปรากฏว่าไม,ได้รับการอุดหนุนมา ทำให้เราไม่มี 
งบประมาณในการดำเนินการ จึงทำให้ปี ๒๕๖๖ จะขอสนับสนุนจากงบประมาณ 
กองทุนรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ อีกรอบหนึ่ง ซึ่งในครั้งนี้ ก็ได้รับความอนุเคราะห์ 
จากท่านสมาชิกท่านธรรมการ ชุมศรี ส.อบจ.อ.แม่เมาะ ได้ประสานงานให้ก็คาด 
ว่าน่าจะมีแนวโน้มสูงมากที่จะได้รับเงินงบประมาณมาดำเนินการ ซึ่งงบประมาณ 
เงินกองทุนรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ถ้าหากได้รับการจัดสรรมาก็จะไม่ข้า สามารถ 
ดำเน ิน ก ารได ้ ใน ตอน น ี้อบ จ.ลำป าง ก ็ก ำล ังด ำเน ิน ก ารอ อ ก แ บ บ อ ย ู่ ถ้า 
ปีงบประมาณนี้เราสามารถทำเรื่องแบบได้เสร็จจนถึงด้นปีงบประมาณหน้า ถ้า 
หากได้งบประมาณมาก็น่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ได้เลย เพราะ 
รายละเอียดการออกแบบมีเยอะ อาคาร ๔ หลัง ประกอบด้วย ซึ่งทุกท่านก็คงมี

นางสมพร กาไวย ์
เลขานุการสภาฯ

นายถาวร บุปผาเจริญ
ประธานสภาฯ 
นายมิตร ธรรมวงด์ 
ส.อบจ.อ.เกาะคา

นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ



นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร ข้อมูล จะประกอบด้วย ศูนย์ข้อมูลนักท่องเท่ียว อาคารนิทรรศการพระนเรศวร
นายกอบจ.สำปาง อาจจะเป็นร้านกาแฟ หรือซุ้มจำหน่ายสินค้า 070? ก็จะเช่ือมโยงกับสิงท่ีท่าน

สมาชิกท่านเซน ปานสังข์ ได้อภิปรายเมื่อสักครู่ เราอาจจะไม่ได้ใช้งบประมาณ 
เยอะมาก การสร้างศูนย์ 070? คงต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก แต่เรา 
อาจจะเริ่มต้นจากเปีดร้านขาย 070? ทดลองตลาดก่อน ถ้าหากมองในแง'ธุรกิจ 
ก็จะเริ่มจากตรงนี้ก่อน เพื่อกระจายการรับรู้สำหรับผู้ที่จะมาเยี่ยมซม สินค้า 
070? ในชุมซนแต่ละแห่ง ๑๓ อำเภอของเรา มีท่ี!'หนบ้าง ก็กำลังดำเนินการอยู่ 
ก็คาดว่าน่าจะได้งบประมาณเร็ว  ๆ นี้ ส่วนเรื่องหนองกระทิง ที่ท่านประธานสภา 
ได้สอบถามมา จะขออนุญาตให้ท่านผู้อำนวยการกองข่างได้ซี้แจงรายละเอียด 
อาคาร ๔ หลัง รวมทั้งเรื่องที่ยังคงค้างก่อนที่จะพักรับประทานอาหารกลางวัน 
จำนวน ๒ เรื่อง ขออนุญาตให้ท่านผู้อำนวยการกองข่าง เป็นผู้ขี้แ'จง และเรื่อง 
โรงเรียนวอแก้ววิทยาต้องบอกว่าการใช้งบประมาณเราอาจจะไม่ได้มองในปีต่อ 
ปี หลักการพัฒนาโรงเรียนวอแก้ววิทยา หลักการคือการสร้างโอกาสทาง 
การศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ตรงนี้คือหลักการแรกตั้งแต่ด้น ซ่ึงได้ 
ประกาศเป็นนโยบาย การดำเนินนโยบายซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งอบจ. 
ลำปาง น่าจะรับโอนมาประมาณสิบกว่าปีแล้ว ที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีการพัฒนาเลย 
เมื่อเราเช้ามาเรามีโรงเรียนในสังกัด ๑ แห่ง น่าจะนำมาพัฒนาเพื่อให้เกิดคุณภาพ 
ที่ดีฃึ้นและเพื่อสร้างโอกาสให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล คือหลักการ ก้ามอง 
เงินลุงทน ๒๐ หรือ ๓๐ ล้านบาท คุ้มทุนหรือไม่ภายในระยะเวลา ๑ ปี ล้าหาก 
มองในระยะเวลา ๑ ปี ก็จะไม่คุ้ม ท่านอาจจะบอกว่าเอาไปกระจายในหลาย  ๆ
พ้ืนท่ี ดีกว่า แต่ตรงนี้เรามองในระยะยาว เป็นการพัฒนาการศึกษาในระยะยาว 
กว่าที่จะเห็นผล เห็นการเติบโต ก็อาจจะใช้เวลา ๓-๕ ปี จึงจะเห็นซัดเจน ขอ 
อนุญาตให้ท่านสมพร นาคพิทักษ์ ที่ปรึกษานายกอบจ.ลำปางเป็นผู้ซี้แจง ท่าน 
เป็นผู้ดูแลการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนวอแก้ววิทยาให้ท่านขี้แจงในรายละเอียด 
ว่าเรามีแผนงานอย่างไร รวมทั้งตอบคำถามท่านสมาชิกที่ได้สอบถามเรื่องการ 
พัฒนาโรงเรียน ว่าจะเน้นจุดไหนเป็นพิเศษตรงนี้เราก็มีการวางแผนอยู่ จะขอ 
อนุญาตให้ท่านสมพร นาคพิทักษ์ ขี้แจงก่อน และตามด้วยผู้อำนวยการกองข่าง 
ขี้แจงในรายละเอียดต่อไป

นายสมพร นาคพิทักษ์ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและสมาชิกสภาองค์การ
ท่ีปรึกษานายกอบจ.สำปาง บริหารส่วนจังหวัดสำปางทุกท่าน ผมสมพร นาคพิทักษ์ ท่ีปรึกษานายกอบจ.

ลำปาง โรงเรียนวอแก้วเป็นโรงเรียนลังกัดของเรา เราได้รับโอนโรงเรียนวอแก้ว 
มาจากโรงเรียนสังกัดสพฐ.เมื่อปี ๒๕๔๙ เป็นเวลาประมาณ ๑๖ ปี แต่ท่านเชื่อ 
ไหมว่าโรงเรียนวอแก้ววิทยาเหมือนสาวคนหนึ่งที่ถูกทำให้ท้องแล้วก็โดนทิ้ง ที่ผม 
พ ูดอย ่างน ี้เพราะว ่า ๑๖ ป ีท ี่ผ ่านมาอาคารเร ียนเราได ้สร ้างอาคารเร ียนเพ ียง 
อาคารอนุบาลแค่หลังเดียว ส่วนอาคารประกอบอื่น  ๆ ก็มืหอประชุมใหญ่ ๑ หลัง 
นอกนั้นอาคารเรียนเป็นอาคารเก่าแก่ทั้งหมด ทุกหลังมีอายุ๒๐ ปีขี้นไปทั้งนั้นเลย 
มี ๒ หลังที่เราได้รับงบประมาณเมื่อสามปีที่แล้ว เราได้รับงบประมาณมาปรับปรุง 
หลังละหนึ่งล้านบาทจำนวนสองหลังก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว สองปีเกือบสามปีเกือบ



นายสมพร นาคพิทักษ์ หมดงบประมาณ เราไม่ได้รับการพัฒนาเลย ผมมาก็เข้ามาเร่งทำงานตรงน้ีกัน ผม
ที่ปรึกษานายกอบจ.ลำปาง เข้ามาทำงานเมื่อเมษายนปีที่แล้ว ขณะนี้ก็ประมาณปีครึ่ง ที'เรานั่งทำงานกัน เรา

ได้ตั้ง (วน เ^ ผ เก  ในการพัฒนาโรงเรียนวอแก้ววิทยาไว้ ๔ เรื่อง เรื่องแรกก็คือ 
เรื่องนํ้าก็น่าอายจริง  ๆ เมื่อเดือนเมษาผมไป เราต้องขอรถบรรทุกนํ้าจากอบจ.ไป 
ช่วยบางครั้งล้ารถเราติดขัด ก็ต้องไข้รถบรรทุกนํ้าฃองอบต.วอแก้ว นี่คือป้ญหา 
เรื่องนี้าลำบากมาก เรื่องอาคารเรียนก็เช่นเดียวกันห้องเรียน เมื่อเมษาผมไปอยู่ 
ล ้าผมมีลูกก็ให้ลูกเรียนที่น ี่ เพราะอาคารเร ียนแย ่มาก แย่มากจริง  ๆ จนท่าน 
นายกได้มอบงบประมาณสองล้านไปให้เพื่อปรับปรุงขณะนี้ท่านเข้าไปดูว่าเป็น 
โรงเรียนหลังใหม่ที่น ่าเรียนน่าอยู่ ต้องขอบคุณกองช่าง ที่ช่วยกันจริง  ๆ เขียน 
แบบให้ทำอะไรให้แล้วก็ยอมรับว่าท่านบุญเนตร เตซะอุ่น นั่งอยู่ตรงนี้ก็เข้าใจดืว่า 
ผู้รับจ้างทั้ง ๒ ราย ไม่มีกำไรเลยเพราะว่าเราก็ยอมรับจริง  ๆ ว่าให้ทำอาคารเรียน 
หลังหลังใหญ่ของเราให้ดืที่สุด ซึ่งก็ได้รับความกรุณาจากผู้รับจ้างเรื่องครูเป็นเรื่อง 
สำคัญ ก็ไม่น่าเชื่อเราขาดผู้บริหารโรงเรียนมาถึง ๘ ปีเต็ม  ๆ ต้องรักษาการมา ๘ 
ปี เมื่อไม่กี่เดือนมานี้เราเพิ่งได้ผอ.โรงเรียนคนใหม่เข้ามา โรงเรียนที่ขาดผู้นำก็นีก 
ลูว่าเกิดอะไรขึ้น ต ้องเอาครูมาร ักษาการครูก ็ไม ่อยากรักษาการเพราะเหนื่อย 
สอนก็ต้องสอน แต่ปีญหานี้เราก็แกิไขไต้แล้วสิงสำคัญที่สุดก็คือ (วน!(ะ̂  พ]ก ตัวที ่
๔ คือเรื่องเครื่องมือในการเรียน เราก็จำเป็นที่จะต้องหา ขอความกรุณาจากสภา 
จากท่านนายก เรื่องแทีบเล็ต เรื่องอุปกรณ์อื่น  ๆ ซึ่งเรากำลังจะจัดขึ้อฃณะนี้ ท่ี 
ผมกล่าวคือ ( ว น ! พ ! ก  ที่จำเป็นที่เราจะต้องทำ ต้องขอบคุณท่านอำนวย วรณ 
ญาณกุล ท่านธยานี ศรีโรจนกลุ ท่านธรรมรักษ์ เขียงพรม ที่มีความห่วงใยและก็ 
ไต้แสดงความคิดเห็นว่าการคืกษานั้นสำคัญจริง  ๆ ที่บอกว่าอย่างนี้ท่านทั้งหลาย 
ก็อยากจะให้โรงเรียนวอแก้ว มีจุดเด่นจุดขาย ซึ่งผมก็เห็นด้วยจำเป็นที่จะต้องมี 
พ ูดถึงความคุ้มค่าค ุ้มทุนคุ้มจริงหรือเปล่า ผมก็บอกว่าเรื่องการทุนลงทุนเรื่อง 
การคืกษาเป็นเรื่องที่เราสร้างขีวิตคนขึ้นมาใหม่ จากเด็กที่ไม่มีทางไป คนที่มีเงินก็ 
ไปเรียนในในตัวอำเภอ มาเรียนในตัวจังหวัดกันเราก็พยายามที่จะทำ สิงท่ีเราทำ 
ขณะนี้งบประมาณปีที่แล้วประมาณสิบหกล้านบาท ผมอยากจะวิเคราะห้ให้ท่าน 
เห็นว่าสิบหกล้านบาท ที่เราใช้บริหารจัดการโรงเรียนเป็นเงินเดือนประมาณเจ็ด 
ล ้านเกือบแปดล้านบาท เป็นอุดหนุนมาจากกรมส่งเสริมประมาณล้านเศษซึ่ง 
เกี่ยวข้องกับเรื่องค่าหนังสือเรียน ค่าอาหารกลางวัน ค่าอะไรทั้งหลายประมาณ 
ล้านเศษ ที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ่ายในในการบริหารจัดการก็ประมาณประมาณหก 
เจ็ดล้านบาท เมื่อเทียบกับ ๑๖ ปีที่ผ่านมาที่ถูกทิ้งกับ ๖-๗ ล้านบาท ผมคิดว่าไม่ 
มากเลย ที่เราต้องสร้างอะไรใหม่ทั้งหมดเลย ผมอยากจะนำเรียนทุกท่านสิงที่เรา 
พยายามที่จะทำ ก ็พยายามทำจริง สิ่งที่อยากจะกราบเรียนท่านประธาน และ 
ท่านนายก เราตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะทำนอกจา ( ว น ! พ ! ก  แล้ว เราก็มี'จุดเน้น 
๒ ตัว สองตัวที่จะทำใน ๔ ปีนี้และจะทำให้เกิดผลให้ไต้เรื่องแรกก็คือเรื่องของ 
ภาษาอังกฤษ สิบกว่าปีที่ผ่านมาอบจ.พยายามที่จะทำแด่ทำไม่สำเร็จครับ โดยติด 
ด้วยเงื่อนไขกฎระเบียบข้อบังคับของกรมส่งเสริม ซึ่งท่านไม่รู้ ที่ท่านไม่รู้ไม่ไม่ว่า 
กันเพราะว่ากรมส่งเสริมบอกว่าล้าจะจ้างครูต่างซาติให้เดือนละ๑๓,๐๐๐ บาท
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ใครจะมา ก็ไม่มีใครมา ในขณะที่ผมอยู่ที่โรงเรียนก่อนหน้านี้ เราจ้างถึง 
๓๕,๐๐๐ บาท ถ้าเป็น กลปห6 5|ว6ล^6โ ขณะนี้เราแถ้ปิญหานี้ได้แล้วเราสามารถ 
เอาครูต่างชาติที่เป็น กลปV© 5|ว6ลเ^โ ลงไปสอนที่โรงเรียนเมื่อด้นภาคเรียนที่ 
ผ่านมาได้แล้ว เราใช้เวลาประมาณเกือบหนึ่งปีในการทำตรงนี้เพราะฉะนั้นเรื่อง 
ของภาษาในปีหน้าเนึ่ยเรายืนยันได้เลยว่าเด็กของเราจะมีคุณภาพด้วยการสอบ 
01=1ไ มาตรฐานของยุโรปให้เด็กของเราทุกคนสอบมาตรฐานนี้ให้ได้ นี่คือสิ่งที่เรา 
จะทำตัวท ี่สองคือแที่บเล ็ต ก ็ม ีป ีญหาเพราะว่า ของเราม ีคณะกรรมการ 107 
ระดับจังหวัดด้วย เราผ่านสภาไปพอเช้าไอซีทีจังหวัดก็ยังมีป้ญหาอยู่แต่ตอนนี้ 
แถ้ป้ญหาได้เรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นเรากำลังจะขึ้นระบบเพื่อที่จะขอซื้อแท็บ 
เล็ต ให้กับนักเรียนของเราซี่งก็คาดว่าคงจะไม่เกินเทอมหน้าคงจะได้ใช้แน่นอน 
อยากจะนำเรียนว่าเรื่องการพัฒนาเด็ก  ๆ ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ในขณะนี้เราได้ร ับความร่วมมือจากหอการค้าจังหวัดลำปาง ที่จะพัฒนาเรื่อง 
0๐ฟเกฐ ของเด็ก  ๆ จำเป ็นท ี่จะต ้องเร ียน (ะ0ฟเกฐ เพราะกระบวนการคิด
กระบวนการวางแผนเกิดจากกระบวนการเรียนการสอนขึ้ง (ะ๐ฟเกฐ หรือ 5*6๓ 
เป็นส่วนลำดัญที่เรากำลังจะทำ ขณะนี้เราได้สมัครไปแล้วและกำลังกำลังที่จะ 
เริ่มทำกัน เรื่องคณิตศาสตร์.เราก็พยายามที่จะเอาคณิตศาสตร์ในเชิงเทคนิคของ 
สิงคโปร์เขามาใช้ที่โรงเรียน ขึ้งผมคิดว่าเทอมหน้าเราจะได้ใช้คณิตศาสตร์แบบ 
สิงคโปร์ที่โรงเรียนของเรา อีกเรื่องที่ลำดัญก็คือที่ท่านพยายามได้อภิปรายเมื่อ 
ลักครู่นี้ว่าทำอย่างไรจะให้เด็ก  ๆ ทั่วลำปางได้รับอานิสงส์จากอบจ.ลำปาง ปีน้ีปี 
แรกที่เราตั้งทุนการคืกษาให้กับเด็กทั้งจังหวัด ไม่เคยมีเลย ต้องขอบคุณท่านปลัด 
รุ่ง ศรีโพธี้ ท ี่ได ้หารายละเอ ียดมาให ้เราท ุกเร ื่องเลย ตอนนี้เรากำล ังจะเข ียน 
หลักเกณฑ์เรื่องทุนกันอยู่ เพราะฉะนั้นในปี ๒๕๖๖ เราได้ตั้งงบงบประมาณไว้ 
เพื่อทำเรื่องทุนการคืกษาให้กับเด็ก  ๆ ส่วนการการสร้างจุดเด่นอีกอย่างคือว่า 
ภาพพูดถึงการกระจายงบประมาณ ท่านคงจะทราบว่าขณะนี้ ลำปางมีเขตพื้นที่ 
การคืกษา ๔ เขต เขตประถม ๓ เขต ของเราที่ตั้งที่เกาะคาคือลำปางเขต ๒ รวม 
มัธยมก็เป็น ๔ เขตเราได้อุดหนุนงบประมาณให้กับเขตพื้นที่การคืกษา เมื่อปีที่ 
แล้วประมาณเกือบที่ล้านบาท ไปกระจายเพื่อที่จะให้กับโรงเรียนให้กับเรื่องการ 
จัดการคืกษาฃองเขตพื้นที่แด่แน่นอนว่าทุนแค่นี้ไม่เพ ียงพอหรอก ก็คงจะต้อง 
พัฒนาต่อไปแต่อบจ.ลำปางพยายามที่จะทำให้งบประมาณของเรากระจายไป 
อย่างทั่วถึงทั้ง ๔ เขตครอบคลุมทั้ง ๑๓ อำเภอ ในสองปีช้างหน้านี้ขึ้งเราจะครบ 
วาระของเรา เรามีแผนที่จะเพิ่มจำนวนนักเรียน มีแผนอย่างไร เด็กที่เกิดในวอ 
แก้ว มี ๑๑ คนเท่านั้นเอง ก็ยอมรับว่ามี ๑๑ คนแต่ไม่มีวอแก้วเพียงที่เดียว มีอีก 
หลายหมู่บ ้านได้เช้ามาเรียนได้ เราก ็พยายามที่จะเก ็บเด ็กป ีท ี่ผ ่านมาเราเก ็บได้ 
หมดเลย มีย้ายออกไปก็เป็นเด็กขาวพม่า ในขณะนี้เหลืออยู่ ๓ คน เพราะฉะนั้น 
ท่านไม่ต้องเป็นห่วงว่าเงินของอบจ.ลำปางจะไปเลี้ยงพม่าไม่ใช่เลย มีอยู่ ๓ คน 
ไปเข็คได้เลยในส่วนของเพิ่มนักเรียนเราจะเก็บเด็กที่ไปเรียนที่ต่างอำเภอไปเรียน 
ที่ในเมืองให้กลับมาเรียนที่นึ่ เราทำไม่ได้หรอก ถ้าเราไม่ทำอาคารเรียนเราให้ดีเรา 
ทำไม่ได้ถ้าไม่มีเครื่องมีอดี  ๆให้เรียน มีวิชาดี  ๆให้เด็กเรียน เราจำเป็นต้องทำสิ่ง
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เหล่านี้ให้เกิดขึ้นซึ่งต้องลงทุนกว่าที่เราจะลงทุนได้ก็ต้องใช้เวลา เป็นส่วนหน่ึงท่ี 
เราจะเพ ิ่มน ักเร ียนใน ๓ ปีช้างหน้าให้ไต้ ถึงแม้ว่าจะได้จำนวนไม'มากเท่ากับ 
โรงเรียนในเมือง แผนที่สองก็คือเรื่องแผนพัฒนาคุณภาพ เป็นเรื่องลำคัญถ้าไม่มื 
คุณภาพก็ไม่มืใครล่งลูกมาเรียน เราจะท่าอย่างไรในการพัฒนาคุณภาพของเด็ก 
เหล่านี้ เรื่องภาษาอังกฤษเราบอกไปแล้วตอนนี้เรามืครู กลบV6 5|ว6ล^6โ ที่จะ 
เข ้ามา แล้วก ็ได ้ความกรุณาของท่านนายกก็ได้เพ ิ่มครูภาษาอังกฤษอีก ๑ คน 
เพ ื่อให ้เขาไปซ่วยครูต ่างชาติเหล่าน ี้บางห ้องเร ียน ถ ้าเป ็นเด ็กประถมวัย เด็ก 
อนุบาล ป.๑ เรื่องการเรียนภาษาอังกฤษถ้าครูต่างขาติซึ่งเป็น กลบV© 5เว6ล^6เ- 
พูดไทยไม่ได้เลยก็คงจะต้องใช้ครูไทยที่จะต้องฃ่วยด้วยจึงจำเป็นที่จะต้องใช้ครู 
เหล่านี้ซ ึ่งท่านนายกให้ความกรุณาเป็นอัตราจ้าง ๔ ปี เรื่องการพัฒนาคุณภาพ 
เรื่องคณิตศาสตร์ก็แนะน่าไปแล้วว่าเราจะเพิ่มวิชาคณิตศาสตร์สไตล์ของสิงคโปร์ 
ขณะนี้ สสวท.ได้เขียนตำราออกมาในสไตล์สิงคโปร์ทั้งนั้นเลย แต่ถามว่าคุณครูที่ 
จะสอนมีความถนัดมีความซัดเจนเรื่องการสอนหรือไม่ ที่ผ่านมาคุณครูของเราที่ 
อยู่ในอบจ.ที่เป็นครูท้องถิ่นได้รับการพัฒนาน้อยมาก หนึ่งเราไม่มีคืกษานิเทศก์ 
เลย สองเรามีโรงเรียนเดียวจะย้ายสับเปลี่ยนใครก็ไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่ 
จะต้องพัฒนาครูของเราอย่างเร่งด่วน ขณะนี้ก็ได้คุยกันว่าถ้าจะไปพัฒนาเราให้ไป 
แต่ขอความกรุณาให้ไปข่วงปีดภาคเรียน เพราะเราไม่ต้องการขนครูออกจากห้อง 
คือนโยบายของท่านนายกซึ่งผมว่าซัดเจนแล้วก็ทำกันยกเว้นบางกรณีที่จำเป็นที่ 
จะต้องไปเพราะมีรุ่นเดียวถ้ามีร ุ่นเดียวก็จำเป็นต้องให้ไปแม้จะเปิดภาคเรียนก็ 
ตาม นึ่คือแผนพัฒนาคุณภาพ สิ่งที่เป็นปิญหาและอุปสรรคลำคัญและที่เรากำลัง 
จะแก้คือเรื่องแผนการเรียนต่อก็ต้องเปลี่ยน ปีนี้ท่านนายกได้ตั้งงบประมาณให้ 
เราในการท่าให้เด็กเหล่านี้ท ี่จบ ม.๓ ป.๖ แม้ว่าจบ ป.๖ จากเราก็ไม่กีดกันว่า 
จะต้องเรียนต่อ ม.๑ของเราทุกคนถ้ามีความสามารถไปเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
ไปได้เลยเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องท่าการโด้ขเด็กเหล่านี้เพื่อให้มีความรู้ 
พอเทียบเท่าในเมือง เป็นการสรุปความรู้ซึ่งผมก็คิดว่าเด็กโรงเรียนวอแก้วไม่มี 
แม้แต่คนเดียวที่จะเช้ามาติวในเมือง เราก็จะท่าวิธีการทุกวิธีการที่จะท่าให้เด็ก 
เหล่านี้มีความสามารถเพิ่มขึ้น ใช้เวลาเรียนมากขึ้นในวันเสาร์อีกหนึ่งวัน คือสิ่งที่ 
ผมคิดว่าเป็นความพยายามของท่านนายกที่จะทำเรื่องการศึกษาให้ดี กราบเรียน 
ท่านทั้งหลายว่าเรื่องการศึกษาเป็นการลงทุนเพื่อครอบครัวเขาจริง  ๆ ผมคิดว่า 
การเพิ่มรายได้ของครอบครัวขึ้นอยู่การศึกษาของความในครอบครัว แน่นอนถ้า 
ลูกของเขาเรียนในระดับที่ดีขึ้นจบมาแล้วมีงานท่าจบมาแล้วเงินเดือน คนเรานี้จะ 
สร้างเศรษฐกิจของครอบครัวอีก และที่สำคัญที่สุดก็คือเราอยากเห็นในอนาคตสิ่ง 
ลำคัญที่ส ุดในการจัดการศึกษาก็คือว่าลูกหลานของเขาสามารถที่จะมาต่อยอด 
อาชีพของเขาในอนาคตได้ จะเป็นการสร้างที่ยั่งยืนกว่าที่เราขนคนออกไปท่างาน 
ในโรงงานอุตสาหกรรมช้างนอก ซึ่งขณะนี้เราพยายามที่จะท่าเรื่องเหล่านี้ ขอให้ 
ท ่านสมาซิกมีความมั่นใจว่าเรื่องการศึกษาเราท่าด้วยมืออาชีพจริง  ๆ แล้วก็ฃอ 
เวลาอีกน ิดท ี่จะท ่าให ้การศึกษาของวอแก้ววิทยาน ั้น มีความรุดหน้าก้าวหน้า 
อาจจะมีการประซาลัมพันธ๊ให้ทุกท่านรับทราบน้อยไปหน่อยแต่ด้วยภาระหน้าที่

๔๒



นายสมพร นาคพิทักษ์ ในขณะนี้!ม่ได้เจอกัน แต่สัญญาว่าในอนาคตอันใกล้นี้เราจะได้เห็นโรงเรียนวอ แก้ว
ที่ปรึกษานายกอบจ.ลำปาง วิทยาของเราเกิดใหม่ ตั้งตัวใหม่ แล้วก็มีซื่อเสียงเกิดขึ้น ผมเซื่อแน่ว่าสิ,งที่ท่านซ

ยานี ศรีโรจนกุล ท่านธรรมรักษ์ เขียงพรหม ท่านอำนวย วรญาณกุล ได้พูดไปน้ัน 
เป็นเรื่องถูกต้องที่สุดเราต้องช่วยกันแล้วเราก็จะพยายามที่จะทำ ขอขอบคุณ 

นายถาวร บ ุปผาเจริญ 'ขอเชิญฝ่ายบริหาร
ประธานสภาฯ
นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การ 
นายกอบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ขออนุญาตเพิ่มเติมเรื่องโรงเรียนวอแก้ววิทยา

ถือว่าเป็นการลงทุนเพื่ออนาคต ตามที่ทุกท่านในแต่ละพื้นที่ได้ทราบว่าโรงเรียน 
ขนาดเล็กทุก  ๆ แห่งทั่วประเทศไทย ณ ป้จจุบัน มีปีญหาหมด ในเรื่องการหา 
คุณครูมาสอน เพราะฉะนั้น เราตั้งเป๋าหมายว่าถ้าหากเราพัฒนาโรงเรียนวอแก้ว 
วิทยาได้ดี สามารถที่จะเป็นเครือข่าย ให้กับโรงเรียนใกล้เคียงในพื้นที่ได้ โดยใข้ 
ระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วย คือเราไม่จำเป็นต้องหาคุณครูตัวเป ็น  ๆ ไปอยู่ใน 
โรงเรียนทุก  ๆ แห่ง อีกต่อไป เราสามารถหาคุณครูดี หนึ่งคนนั่งอยู่ในเซนเตอร์ 
แล้วถ่ายทอดสัญญาณเพื่อจะสอนเด็กในเครือข่ายได้ ซื่งในปีงบประมาณหน้า 
เราก็ได้พยายามทำงานกับโรงเรียนในเขตตำบลบ้านค่า ประมาณ ๔ แห่ง ซื่งเป็น 
โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวนนักเรียน ๓ ๐ -๑ ๐๐  คน นำเข้ามาเป ็นเครือข่ายเพ ื่อ 
พัฒนาเป็นคสัสเตอร์ด้นแบบ ล้าเราสามารถส่งกระจายสัญญาณจากคุณครูที่ด ี 
จากวอแก้วให้โรงเรียนเหล่านี้ก็เป็นการช่วยส่งเสริมการคีกษาให้กับพื้นที่อื่น  ๆ
ได้ด้วยไม่เฉพาะในพื้นที่อำเภอห้างฉัตรอย่างเดียว ฉะน้ัน ก็ถือว่าเป็นโครงการใน 
อนาคตที่จะตั้งต้นจากวอแก้วขยายการศึกษาต่อไป ขอขอบคุณ ขออนุญาตให้ 
ผอ.กองช่างช ี้แจงแล้ว กัดไปท่านรองพรรณี การะกัน ชี้แจงในประเด็นเรื่อง 
กองทุนสวัสดิการขุมซน ขอขอบคุณ

นายธีทัต ธรรมธิกูล เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและสมาชิกสภาองค์การ
ผอ.กองช่าง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กองช่างมีเรื่องตอบข้อซักถาม ๔ เรื่อง เรื่อง

แรกเรื่องนํ้ามันตามที่ท ่านประหยัด แลสันกลาง สอบถามนี้ามัน ในปีงบมาณ 
๒๕:๖๕: เราได้ตั้งฺงบประมาณสองล้านบาท ซื่งไม่เพียงพอมีการโอนงบประมาณ 
จากส่วนอื่นเข้ามาสมทบ ในปีงบประมาณ ๒๕:๖๖ เราได้ตั้งงบประมาณนี้ามันไว้ 
๕ ล้านบาท มากกว่าปี ๒๕:๖๕: คำว่านํ้ามันเวลาเครื่องจักรอบจ.ไปดำเนินการ 
ตามที่อปท.ร้องขอ จะมีอยู่ ๒ ลักษณะลักษณะแรกคีออปท. มีนํ้ามันให้เราเรา 
สนับสนุนเครื่องจักร อีกลักษณะก็คืออปท.ไม่มีนี้ามันเลย เขามีมีรายได้น้อยมี 
นี้ามัน ตามท่านตามนโยบายของฝ่ายบริหารก็ให้ดูเป็นกรณีไป ช่วยเหลือตามที่ 
เขาร้องขอ ส่วนเรื่องที่สอง เรื่องสวัสดิการของเจ้าหน้าที่เป่าล้างบ่อ ประซาซนใน 
พื้นที่ได้ประโยซน์มาก จากนี้าขุ่น กลายเป็นนี้าใส  ๆ อบจ.เราทำทุกบ่อที่ร้องขอ 
มา และขอขอบคุณท่านสมาชิกเมื่อเจ้าหน้าที่เราลงพื้นที่ท ่านจะมีน ี้าใจดูและ 
เรื่องอาหารกลางวัน นี้าดื่ม สนับสนุนเรา เรื่องสวัสดิการปี ๒๕:๖๕: เราได้ตั้ง 
งบประมาณการปฏิบ ัต ิงานนอกเวลาราซการ ๑ แสนบาท ไม่เพียงพอ ซื่งตั้ง 
งบประมาณไว้สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำลำนักงานไมใต้ตั้งไว้รองรับ



นายธีทัต ธรรมธิกูล 
ผอ.กองข่าง

นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ 
นายธรรมการ ขุมศรี 
ส.อบจ.อ.แม่เมาะ

เจ้าหน้าที่เป่าล้างบ่อ ท่านนายกได้เรียกผมไป่สอบถามเรื่องนี้ เราดูแลเจ้าหน้าที่ 
คนไปเป่าบ่ออย่างไร ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ได้ตั้งงบประมาณการปฏิป่ตงาน 
นอกเวลาราชการ ตั้งงบประมาณไว้ ๔ แสนบาท เพื่อรองรับไว้ เรื่องที่สาม 
อาคาร ๔ หลัง กองช่างได้ออกแบบประมาณการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งโครงการ 
ไปรับเงินอุดหนุนกองทุนรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะแล้ว ตอนแรกคาดว่าจะได้ แต่ 
ปรากฏว่าไม่ได้ เรามีแผนงานที่จะดำเนินการต่อ เราจะหาผู้รับจ้างมาออกแบบ 
อาคาร ๔ หลัง ภายในงบประมาณ ๕ แสนบาท ให้เขาออกแบบประมาณการให้ 
เรา เพ ื่อเราม ุ่งไปส ู่งบประมาณต่อไป อาจจะใช ้งบ ป ระมาณ ชองเราห ร ือ  
งบประมาณ กองท ุนรอบโรงไฟฟ ้าแม ่เมาะ โครงการท ี่อย ู่ระห ว ่างเราขอ 
งบประมาณจากกองทุนรอบโรงไฟฟ้า จำนวน ๒ โครงการ โครงการแรก 
โครงการก่อสร้างระบบนํ้าพ ุ เราขอไป ๔ ล ้านบาท และโครงการปรับปรุง 
สถานที่ ห้องนํ้า ลาน ไฟฟ้า ของบประมาณ ๔ ล้านบาท ก็รอการอนุมัติจาก 
กองทุน ก็คงจะอนุมัติในเร็ว  ๆ นี้ ขอแจ้งให้ที่ประขุมทราบ สุดท้ายเรื่องหนอง 
กระทิง ขออนุญาตนำเรียนท่านประธาน กองช่างได้สำรวจ วางท่อระบายนํ้า 
บายพาสนํ้าจากจากนำเช้านะครับออกไปด้านหลังใช้งบประมาณหนึ่งล้านห้า 
แสนบาท โครงการน ี้อย ู่ในแผนป ี ๒๕๖๖ ป ีงบประมาณ  ๒๕๖๖ ในร่าง 
ข้อบัญญัตินการปรับปรุงระบบนํ้าเส ียหนองกระทิง เราม ีอย ู่ ๒ โครงการ ๑. 
โครงการก่อสร้างระบบนํ้าพุ ๒๐ จุด กระจายไปบริเวณที่เสียบริเวณที่ลมมันโต้ 
มา เราก็ติดนํ้าพุประมาณ ๒๐ จุด งบประมาณห้าแสนบาท ๒.โครงการปรับปรุง 
คุณภาพนํ้าภายในหนองกระทิง เราจะทำระบบดักกรองนํ้าจากตลาดถ้านํ้าจาก 
ตลาด เช ้าม าจะผ ่าน ระบ บ น ี้ก ่อ น  ต ั้งงบไว ้ห ้าแสนบาท ซ ึ่งว ิศวกรว ิศวกร 
สิ่งแวดล้อมเปีนผู้ออกแบบระบบไว้ เบื้องต้นขอนำเรียนที่ประขุมทราบเพียงแค่นี้ 
ขอขอบคุณ
- ขอเชิญท่านธรรมการ ขุมศรี

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมธรรมการ ขุมศรี สมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๒ อำเภอแม่เมาะ ตามที่ท่านมิตร ธรรมวงค์ ได้ 
สอบถามเร ื่องลานพระนเรศวรเม ื่อเช ้าน ี้ผมนำโครงการกล ับมาแก ้ไข ผมได้ 
ตรวจสอบ กฟ ๐๓ แล้วไม่เช้าหลักเกณฑ์ แต่อยู่อยู่ในด้านที่ ๗ ซึ่งเต็มแล้ว เรา 
ต้องแก้ไขให้อยู่ในด้านที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจขุมซน ให้ข่างดำเนินการแก้ไขให้แล้ว 
แก้เฉพาะ กฟ ๐๓ เอกาสารอื่นก็เหมือนเดิมหมด เพื่อนำเช้าคณะกลั่นกรองใหญ่ 
ในวันที่ ๕ ก.ย. ๒๕๖๕ ผมก็เลยให้เขาตรวจสอบดูแล้วไม่เช ้าข่ายด้านที่ ๗ ซ่ึง 
งบประมาณต้องไม่เกิน ๔๕ ล้านบาท ตอนนี้เกินไปแล้ว ก ็เลยต้องนำกลับมา 
แก้!ฃให้อยู่ด้านที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจขุมซน ซึ่งผมจะนำไปส่งให้กองทุน เงินก็ได้รับ 
อนุมัติเพียงแต่จะกลั่นกรองว่ามีอะไรตกหล่นหรือไม่ ตรงตามเป ่าหมาย ตาม 
วัตถุประสงค์หรือไม่ ป ีท ี่แล ้วท ี่ท ่านนายกขอไป ๑๗ ล ้านบาท ก็ตกไป เขา 
ตรวจสอบดูก็ไปอยู่ด้านที่ ๗ ซึ่งติดปีญหาตรงนี้ เราก็เลยกลับมาแก้!ข กฟ ๐๓



นายธรรมการ ขุมศรี 
อบจ.อ.แม่เมาะ

นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ

นายธยานี ศรีโรจนกุล 
ส.อบจ.อ.แม่เมาะ

นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ

นางสาวพรรณี การะกัน 
รองปลัดอบจ.ลำปาง

แก้1ฃใหม่ ยอดงบประมาณทราบเบื้องต้นได้ประมาณ ๘ ล้านบาท ทำบํ้าพุ ไฟ ส. 
ปรับลานพระนเรศวร ซึ่งเขาก็ให้แยก กฟ 0๓ แยกเป็นโครงการละหนึ่งล้านบาท 
จะไม่ซํ้าซ้อนกัน เซ่น ไฟฟ้าจะอยู่ต้านหกด้าน ๖ คือต้านพลังงาน วันน้ีไห้กอง'ซ่าง 
ดำเนินการแก้ไขอยู่ เรื่องลานพระนเรศวรมหาราข ขอขอบคุณ

ขอบคุณท่านธรรมการ ขุมศรี ที่ซ่วยประสานงานให้สำเร็จก็เป็นหน้าตาของคน 
สำปาง ขอขอบคุณในนามคนลำปาง
- ขอเชิญ'ท่านธยานี ศรีโรจนกุล
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและสมาขิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดสำปางทุกท่าน ดิฉันขอสอบถามเพิ่มเติมอีกหนึ่งโครงการ 
โครงการออร์คิดเฟสติวัล จำนวนงบประมาณห้าล้านบาท คืออยากจะทราบว่า 
เป็นโครงการเกี่ยวกับอะไร และท่าอะไรบ้าง ขอขอบคุณ
- มีสมาขิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ถ้าหากไม,มีผมขอสอบผู้อำนวยการกอง 
ซ่างเรื่องหนองกระทิง ตามที่ท่านได้ขี้แจงเรื่องการบำบัดนํ้าเสีย ผมมีความซ้องใจ 
ว่าทำไมท่านไม'แก้ไขที่ต้นเหตุก่อน สิ่งที่ท่านอธิบายมาเป็นปลายเหตุหมด ระบบ 
นํ้าพุ บ่อบำบัด ซึ่งเราได้หารือกันแล้วว่าหากเราท ่าทางบายพาสนํ้าเส ียไปทิ้ง 
แม่นํ้าตุ๋ยเลย ตอนนั้นหัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค ให้คุยกับผู้อำนวยกองช่างแล้ว 
นำเสนอท่านนายกในเรื่องนี้เป็นเรื่องอันดับแรก ก็พร้อมกับโครงการถนนด้านข้าง 
ปศุสัตว์ซึ่งอบจได้ไปท่างานไว้และผู้ร ับจ้างทิ้งงาน ซึ่งประซาซนในพื้นที่เขา 
สอบถามมาตลอดว่าทำไมไม ่ดำเน ินการให ้แล ้วเสร ็จ ซ ึ่งเป ็นสองโครงการ 
ต่อเนื่องกันมา สำหรับผมก็ซ้องใจว่าท่านจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขปิญหา 
อย่างไร ได้ฟ้งท่านแล้วท่านไปแก้ที่ปลายเหตุ ต้นเหตุท่านไม่ท่า ผมมีซ้อสงสัย 
เพ ียงแค่น ี้ สมาขิกท่านอื่นจะมีอะไรสอบถามฝ่ายบริหารอีกหรือไม่ ล้าไม่มีคิดว่า 
น่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายของวันนี้แล้วเราก็ได้เข้าสู่กระบวนการลงมติรับหลักการ 
-เขิญรองพรรณ การะกัน
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและสมาขิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามที่ได้รับมอบหมายจากท่านนายกองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดสำปางให้ขี้แจงเรื่องของกองทุนสวัสดิการขุมซน คือกองทุน 
สวัสดิการขุมซนเป็นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มิลุ'นายน ๒๕๕๓ แนวทางก็ 
คือประซาซนออมหนึ่งส่วน อฺงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งส่วน รัฐบาลอีกหนึ่ง 
ส่วน ซึ่งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งส่วนตรงนี้ คือประซาซนใน 
จังหวัดจะต้องได้รับคนละหนึ่งบาท หนึ่งปีต้องไม่เกิน๓๖๕ บาท วันละหนึ่งบาท 
ต่อประซาซนหนึ่งคนหนึ่งปีก็ ๓๖๕ บาท กระทรวงมหาดไทยจึงมีการซักซ้อม 
แนวทางตามหนังสือต่วนที่สุดที่มท ๐๘๙๑.๔/ว  ๒๕๐๒ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม 
๒๕๕๓ ได้วางแนวทางไว้ในกรณีที่เป ็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะ 
สมทบให้กับ ประขาซนจะต้องไม่ซํ้าซ้อนกัน เพราะฉะนั้นประซาซนในจังหวัด 
ลำปาง ๑ คน จะต้องได้รับ๓๖๕ บาท เพราะฉะนั้นในส่วนซององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอย่างเซ่นเทศบาลหรืออบต.เขาจะต้องสมทบในส่วนหนึ่งก่อนเพราะ



นางสาวพรรณี การะกัน
รองปลัดอบจ.ลำปาง

นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ 
นายธรรมรักษ์ เขียงพรหม 
ส.อบจ.อ.เกาะคา

ไปอยู่ในเขตพื้นที่เขา ส่วนที่เหลือถึงจะต้องขอให้อบจ.สมทบ ในอัตรา ๑ บาท 
เหมือนกันในส่วนที่ประซาขนที่เหลือ เพราะฉะนั้นในส่วนของการจะสมทบเงิน 
ตรงนี้ได้ ๑.องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นทั้งเทศบาลทั้งอบต.จะต้องทำหนังลือ 
ขอรับการสนับสบุนกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปางจะต้องนำเข้าแผนพัฒนา เพราะฉะนั้นจะต้องไม่ซํ้าซ้อนกัน เมื่อที่ 
ท่านนายกไต้เข ้ามา รับหน้าที่ใหม่  ๆ ก็ไต้หารือกันในเรื่องนี้ เมื่อหลักการมืมา 
ตั้งแต่ปีพ.ส.๒๕๕๓ แล้วทำไมถึงยังเป็นอย่างนี้อยู่ ก็ไต้สอบถามแนวทางไปที่ท่าน 
ผอ.กฤษดา สมประสงค์ ท่านก็บอกว่าท่านกำลังแก้แนวทางที่จะให้อบจ.สามารถ 
จะสมทบลงไปในองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นโดยไม่ผ่านเทศบาล อบต.ไต้ ซ่ีง 
จากการสอบถามท่านกฤษฎา สมประสงค์ ตอนนี้ท ่านเป ็นผู้อำนวยการของ 
กองทุนพัฒนาองค์กรขุมซน ซึ่งในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางก็จะจัดงานมหกรรมสวัสดิการขุมซนเพื่อคนลำปาง ซึ่งท่านก็ 
จะมาท ี่ลำปางเพราะในว ันน ั้น เราจะม ีการจ ัดมหกรรมในเร ื่องของกองท ุน 
สวัสดิการท ี่ม ืการบริหารจัดการดีเด ่นระดับอำเภอและระดับจังหวัด ซึ่งเป็น 
นโยบายของท่านนายกท่านได้ริเริ่มมีทั้ง๑๓ อำเภอทั้งจังหวัดที่จะมาจัดงานที่ 
อบจ.ปางแห่งนี้ เพราะฉะนั้นก็จีงขอนำเรียนว่าการที่เราจะอุดหนุนงบประมาณ 
ให้กับสวัสดิการขุมซนนั้นจะต้องผ่านเทศบาลและอบต.จะต้องไม่ซํ้าซ้อนกัน 
ประซาซนหนึ่งคนต้องได้รับหนี่งบาท เพราะฉะนั้นอบต.เทศบาลเซาต้องสมทบ 
ก่อนส่วนที่เหลือก็ฃอรับที่อบจ.และบรรจุในแผนของพัฒนาของอบจ.ด้วย นำ 
เรียนเพียงแค่นี้ ขอขอบคุณ 
- ขอเชิญท่านธรรมรักษ์ เขียงพรหม

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมขออนุญาตเพิ่มเติมจากที่ท่านรองพรรณี 
การะกัน ได้ขี้แจง ในเรื่องของกองทุนเอาบุญวันละบาทหรือว่ากองทุนสวัสดี 
สวัสดิการขุมซนเนึ่ยนะครับเอ่อเท่าที่ผมได้สัมผัสมาในส่วนของเทศบาล ตอนที่ 
เรารณรงค์หาสมาซิกหรือว่าออกไปประกาศให้พื่น้องประซาขนได้ร่วมกันก่อตั้ง 
ซึ่งเป็นมติตามที่ท่านรองพรรณี การะกันได้กล่าวไป เมื่อวันที่ ๒๙ เก้ามิถุนายน 
๒๕๕๓ ซึ่งเราได้หาสมาซิกโดยไต้ไปพูดคุยกับซาวบ้านว่าใครมาสมัครสมาชิก 
ท่านจะต้องออกวันละหนึ่งบาท แล้วเทศบาลหรืออบต.จะสมทบอีกหนึ่งบาทและ 
รัฐบาลจะสมทบให้อีกหนึ่งบาท ซึ่งม ีความเป็นจริงแล้ว ณ ป้จจุบ ันนี้เทศบาล 
ไมใต้สมทบหนึ่งบาทสมทบตามที่ผู้บริหารจะให้ ตอนนั้นน่าจะให้ปีละ ๒๐,๐๐๐ 
บาท แล ้วในข ุมซนม ีสมาช ิกประมาณ  ๑ ,๕ ๐ ๐  ท ุกท ่าน อาจจะม ีความ ค ิด  
คลาดเคล ื่อนท ี่ว ่าสมาช ิกหรือว ่าประซาซนทุกคนจะมีส ่วนในตรงน ี้ ซ่ึงไม่ใซ่ 
สมาชิกที่จะต้องไปสมัครแล้วยินยอมจ่ายเดือนละ ๓๐ บาท หรือวันละหนึ่งบาท 
กองทุนนี้ถึงจะสมทบ อปท.หรือว่าเทศบาลก็เคยขอสนับสนุนจากอบจ.ซึ่งไม่ได้รับ 
การสนับสนุน ซึ่งก็เป็นสิทธิของอบจ.ในขณะนั้น ป้จจุบันนี้เราได้มาพูดถึงเรื่องนี้ 
ผมก็คิดว่าเป็นเรื่องดี ถ้าหากว่าทางอปท.จะให้การสนับสนุบ คนละ ๑ บาท แล้ว



นายธรรมรักษ ์ เชียงพรหม ไม่ทราบว่ารัฐ'นาลนี้เป็นอย่างไร ซึ่งผมกึIม่ได้ติดตาม ปัญหาคือเพราะอะไร 
ส.อบจ.อ.เกาะคา กองทุนถึงไม่เข้มแข็ง จังหวัดลำปางน่าจะมีหลายกองทุนหรือหลายหมู่บ้านหลาย

ตำบล ผมได้ทราบจากท่านนายกว่ามีประมาณ ๓๐ กองทุนที่เข้มแข็ง ผมเข้าใจว่า 
สืบเนื่องมาจากคณะกรรมการกองทุนหรือว่าผู้บริหารกองทุนยังไม่เข้มแข็งหรือไม่ 
ทำตามข้อระเบียบของพมจ.ท ีห่น่วยงานที่ดูแล ไม่เข้าเกณฑ์เขาก็ถือว่าไม่มีความ 
แข็งแล้วก็จะไม่มีสิทธิรับทุนจากอบจ.หรือว่าจะไม่มีสิทธิรับเงินสนับสบุนจาก 
ภาครัฐบาล ตรงน ี้ผมอยากจะเสนอเพ ิ่มเต ิมล ้าหากว่าทางอบจ.เราจะให ้การ 
สนับสนุน ผมคิดว่าเราน ่าจะเข ้าไปตรวจสอบหรือไปขอทราบรายละเอ ียดว่า 
กองทุนได้ปฏิบัติตามระเบียบหรือไม่ เหมือนไปบังคับให้เขาทำ เพราะฉะนั้น 
กองทุนที่รั่วไหล สตง.อาจจะเข้าไปตรวจสอบด้วย ก็เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นผม 
อยากจะขอฝากด้วยว่าถ้าหากเราจะให้การสนับสนุนกองทุน เราควรจะสืบทราบ 
ก่อนว่ากองทุนได้ทำตามระเบียบข้อบังคับหรือระเบียบของพมจ.หรือไม่ และผม 
อยากจะฝากเรื่องการศึกษาต้องขอขอบคุณท่านที่ปรึกษานายกที่ได้ให้คำอธิบาย 
หรือขี้แจงเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณที่ลงไปสู่โรงเรียนวอแก้ว ซึ่งก็มาดูแล้วความ 
คุ้มทุนคุ้มค่าก็ยังไม่สามารถที่จะพิสูจน์ทราบได้ก ็เป ็นเรื่องของอนาคตและผม 
ท ราบ แน ่น อน เลยว ่าการลงท ุน ด ้าน การค ิกษ าด ้องใข ้ท ุน ม ห าศาล  ต ้องใช้ 
ร ะ ย ะ เว ล า ส ่วน.เร ื่องความท ั่ว ต ้อ งขอ ขอ บ ค ุณ ท ี่กอ งก ารค ิก ษ าอ บ จ.ให ้ 
ความสำคัญในเรื่องของการให้ทุนการศึกษาทั่วทั้งจังหวัดลำปาง ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่า 
น ่าจะลดความเหลื่อมล ํ้าและพี่น ้องประขาขนจะได้ทราบว่าทางอบจ.เราก ็ให ้ 
ความสำคัญอย่างทั่วถึง และในอนาคตท่านที่ปรึกษาก็ได้กล่าวไปแล้วว่าภายใน 
สามปีเชื่อว่านักเรียนของโรงเรียนวอแก้ววิทยาก็จะได้เพิ่มขึ้น นอกจากเพิ่มขึ้น 
แล้วคุณภาพการคิกษาก็จะดีขึ้น อันนี้เป็นสิงที่ท้าทายกับตัวเองเพราะฉะนั้นเราก็ 
ต้องทำให้ดีที่สุด ขอขอบคุณ

นายถาวร บุปผาเจริญ - มีสมาขิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าหากไม่มี
ประธานสภาฯ -ฃอเชิญฝ่ายบริหารขี้แจง
นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร เรียนท่านประธานสภาองคํการบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาขิกสภาองค์การ 
นายกอบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามที่ท่านประธานให้ฝ่ายบริหารขี้แจง

ท่านธยานี ศรีโรจนกุล เรื่องออร์คิดเฟสติวัล ต้องขอเรียนว่าโครงการนี้ จริง  ๆ
แล้วเป็นโครงการที่เราได้เพิ่มเติมในแผนพัฒนาเมื่อการประขุมครั้งส่าสุดนี้เอง 
จากเด ิมไม ่ได ้ต ั้งงบประมาณ ส ่วนน ี้ไว ้ แ ต ่เน ื่อ งจาก เราได ้ท ำงาน ร ่วม ก ับ  
มหาวิทยาลัยราซภัฎลำปางเรื่องการสร้างโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
ซึ่งในปีนี้อบจ.ลำปางได้ตั้งงบอุดหนุนให้กับราขภัฎลำปางในการสร้างโรงงานแปร 
รูปผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งสามารถที่จะให้บริการกับพิ่น ้องเกษตรกร ท่ี
ต้องการจะยกระดับผลผลิตการเกษตรของตัวเองไปสู่สินค้าที่ได้รับการแปรรูป 
เพิ่มมูลค่าราซภัฎลำปางก็มีโครงการในการที่จะนำพาผู้ผลิตเกษตรกรรายใหม่ 
เหล่าน ี้ พาไปจนกระทั่งขอ อย. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์รวมถึงการขอมาตรฐาน 
อุตสาหกรรม จนถึงปลายทางให้สามารถขายของได้ เป็นโครงการที่เราทำร่วมกัน 
ในปีนี้ซึ่งได้จัดงบประมาณเงินอุดหนุนให้กับราซภัฎลำปางไปแล้ว ประมาณไตร



๔๘

นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร มาสท่ี ๓ ปีหน้า น่าจะเห็นเป็นรูปเปีนร่าง ในการก่อสร้างโรงงานนี้เสร็จ คือที่มา 
นายกอบจ.ลำปาง ละเมื่อปีที่แล้วซึ่งเราก๊โด้มาคุยกันแล้วราซภัฎลำปาง เขาได้มีโครงการทำงาน

ร่วมกับสหกรณ์ผู้ปลูกกล้วยไม้ การจัดโครงการที่เรียกว่าโครงการจัดแสดงสินค้า 
ซึ่งเป็นสินค้ากล้วยไม้ ผลิตภัณฑ์การเกษตรด้านกล้วยไม้และดอกไม้ ซึ่งก็เป็น 
โครงการที่ดี ดิฉันเองไม่ได้ไปด้วยแต่ว่าท่านอดีตรองปลัดอบจ.ลำปาง ท่านได้ไป 
ร่วมงานก็ได้นำข้อมูลกลับมาแจ้งว่างานดีมากเป็นโครงการที่เรียกคนเข้ามาใน 
จังหวัดได้ดี เมื่อได้หารือกันก็คิดว่าล้าเราได้มีการจัดโครงการที่สามารถที่จะเป็น 
โครงการที่ใช้งบประมาณห้าล้านบาทก็น่าจะเป็นโครงการระดับจังหวัดได้ในการ 
จัดงานที่ยิ่งใหญ่ด้านการเขิญซวนให้คนเข้ามาในจังหวัดเราก็ถือเป็นการช่วยโป 
รโมทเรื่องการท่องเที่ยวซองจังหวัดลำปาง เนื่องจากมีสมาซิกหลายท่านได้มา 
หารือกับดิฉันว่า อบจ.ลำปางเราไม่ได้มีโครงการระดับใหญ่  ๆ โครงการที่จะโซว์ 
ได้ว่าเป็นโครงการระดับใหญ่ซองอบจ. หลังจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับทาง 
อาจารย์ราฃภัฎลำปาง ซึ่งเซาจัดงานนี้อยู่แล้วก็อยากจะจัดต่อเพราะเป็นโครงการ 
ที่,ประสบความลำเร ็จ อบจ.ลำปางจะมาร ่วมเป ็นเจ ้าภาพโดยท ่างานร่วมก ับ 
สหกรณ์ผู้ปลูกกล้วยไม้และสมาคมพืฃสวนโลก จะร่วมระดมกันเพ ื่อจ ัดงานนี้ 
ข ึ้นมา หวังว ่าจะเป ็นก ิจกรรมระด ับใหญ ่ อ าจจะไม ่เท ่าเช ียงราย เชียงใหม่ 
เพราะว่าเชียงรายที่จ ัดงานดอกไม้ที่พวกเราอยากจะไปเขาไข้งบประมาณ ๒0- 
๓๐ ล้านบาทในการจัดงานหนึ่งปี เชียงใหม่ที่เพิ่งจัดไปไข้งบประมาณ ๔๐ ล้าน 
บาท ไข้ระยะเวลาการจัดงาน ๑๐ วัน ลำปางเราเพ ิ่งเร ิ่มจ ัดเราก็จะลองดูว ่าเรา 
สามารถจัดอีเว้นท่ใกล้เคียงลักษณะนั้นได้ไหม ก็ลองจัดดูล้าหากสามารถกระตุ้น 
การท่องเที่ยวกระตุ้นเรื่องเศรษฐกิจได้ก็อาจจะดำเนินการต่อเนื่อง ก็เป็นที่มาของ 
โครงการออร์คิดเฟสติวัล ซ ึ่งค ิดว่าอาจจะดำเน ินการในปีน ี้เพ ื่อนำร่องดูว ่าจะ 
เกิดผลด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือไม่ ก็ตอบดำถามท่านสมาซิก ส่วนเรื่องที่ 
สอบถามสวัสดิการชุมซน จากท่านธรรมรักษ์ เชียงพรหม ว่าทำไมเซาไม่เข้มแข็ง 
ก็จะบอกว่าจริง  ๆ แล้ว ลำปางเราถือว่ามีเครือข่ายด้านกองทุนสวัสดิการชุมซนซึ่ง 
เข ้มแข ็งมากน ่าจะมากท ี่ส ุดในประเทศไทยรองจากภาคได ้ซ ึ่งม ีอย ู่อ ีกหน ึ่ง 
เครือข่ายซึ่งเข้มแข็งเช่นกัน เริ่มด้นอำเภอเกิน,ท่านคุภารนันท่ เขึ้อจิ๋ว สมาซิกใน 
พื้นที่น ่าจะทราบดีว่ามีความเข้มแข็งมาก น่าจะเป็นผู้นำในการที่จะช่วยพัฒนา 
กองทุนอื่น  ๆ การท่างานตรงนี้เป็นการทำงานที่ส่งตรงไปถืงพิ่น้องประซาซนจริง 

 ๆ แม้ว่าจะไม่ได้ครอบคลุมทุกคน แต่เราสามารถสร้างความเติบโตให้กับกองทุน 
ได้ หลักการของกองทุนสวัสดิการชุมซนก็คือการสร้างความเข้มแข็•มีห้กับชุมซน 
ด้วยการให้สมาซิกมาช่วยเหลือตัวเองด้วยการออมสมทบลงมา ก็เป็นการมีส่วน 

I ร่วม ที่เราได้ยินอยู่ปอย  ๆ ว่าสร้างการมีส่วนร่วมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมซน อัน
นี้คือสิ่งที่เห็นได้ซัดเจนที่สุดเป็นรูปธรรมที่สุด เพราะฉะนั้นเราก็อยากจะเข้าไป 
สนับสนุนกองทุนนี้ โครงการที่ท่าในปีนี้หนึ่งล้านสามแสนบาทกับห้าแสนบาทก็ 
จะเป็นโครงการที่ต้องการจะสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทุนที่เหลือที่ยังมีความ 
เข้มแข็ง ให้สามารถเติบโตเข้มแข็งขึ้นมาได้ แล้วการที่จะท่าให้กองทุนเข้มแข็งท่า 
อย่างไร นอกจากได้เงินอุดหนุนจากอปท.แล้วเขาก็ต้องหาสมาซิกเพิ่ม ต้องมี



นายกอบจ.ลำปาง

นายถาวร บุปผาเจ'ริญ 
นายกอบจ.ลำปาง

นางสาวตวงรัตน โล่ห้สุนทร สมาซิกเพิ่มขึ้นเยอะ  ๆ เพื่อที่จะทำให้เงินกองทุนเติบโต ตอนนี้ อบจ.ลำปางรอ
--------- 5 - '- -  เพียงแค่ถ้ากฎระเบียบเรียบร้อยแล้ว เราก็พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสมทบ

สนับสนุนให้ เพราะฉะนั้นโครงการนี้ถ้าหากเราทำได้แล้วสามารถอุดหนุนได้ปี 
หน้าก็จะตั้งงบประมาณลำหรับการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน น่าจะ 
ประมาณ ๒๐-๓๐ ล้านบาท ก็เรียนแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าในการตั้งข้อบัญญัติ 
ปีต่อไป ขอขอบคุณ
- มีสมาซิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มีท่านใดจะอภิปรายผมจะขอมติ 
ที่ประชุมสภาแห่งนี้ ในวาระที่หนึ่ง ขั้นรัขหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒(ะ๖๖ 
-ฃณะนี้มีสมาซิกอยู่ในที่ประชุมจำนวน ๒๖ คน ครบองค์ประชุม
- สมาซิกท่านใด เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕:๖๖ ตามที่ฝ่าย 
บริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๕ เสียง
•สมาซิกท่านใดไม่เห็นขอบ รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญ้ติองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โปรดยกมือ -ไม่มี- 
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็บชอบจำนวน ๒๕ เสียง รับหลักการแห่ง 
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลง ตามหนังสิอที่ ลป 
๕๑๐๐๓/ ๓๔๔๗ ลงว ันท ี่๑ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ไม่เห ็นชอบจำนวน-เสียง 
งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
- เมื่อที่ประชุมสภาแห่งนี้มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ไปแล้ว

มติทประชุม

น้ัน ต่อไปเป็นขั้นตอนของการแปรญัตติ จะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติ 
พิจารณา ลำหรับคณะกรรมการแปรญัตติสภาแห่งนึ๋ได้คัดเลือกคณะกรรมการ 
แปรญัตติไว้แล้วจำนวน ๗ ท่าน ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก เม่ือ 
วันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกอบไปด้วย
๑ . นายประสิทธึ๋ เตซะปลูก
๒.นายปีลันธน่ รัตนวราภรณ์
๓ .นายธนาวุฒิ เป็งขวัญ
๔.'นายภูมิสิทธี้ อัครธรรมดิลปี
๕.นายบุญเนตร เตขะอุ่น
๖.นายวสันต์ อุณหเลขจิตร
๗.นางธยานี ศรีโรจนกุล
■ ดังน้ัน ผมขอหารือที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะให้คณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิม



นายกฤศน์วัต ประสาน 
ส.อบจ.อ.เมืองปาน

นายถาวร บุปผาเจริญ
ประธานสภา ฯ

นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ

นายบุญธฤต ธนะสุวัตถ้ี 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ

ที่คัดเลือกไว้แล้วทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญ้ติใน 
ครั้งนี้ หรือควรมีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติขึ้นใหม่ 
-ขอเชิญท่านกฤศน์วัต ประสาน
-เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพและสมาชิกผู้ทรง 
เกียรติทุกท่านผมนายกฤศน์วัต ประสาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง เขตอำเภอเมืองปาน ผมขอเสนอให้คณะกรรมการแปรญัตติขุดเดิมที่ 
คัดเลือกไว้แล้ว ในคราวประขุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ ๑๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ จำนวน ๗ ท่าน ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
พิจารณาร่างข้อบัญญัติในครั้งนี้
-ฃอผู้รับรอง (๑.นายบุญธฤต ธนะสุวัตถี้ ๒.นายอำนวย วรญาณกุล)
-ผู้รับรองถูกต้อง
-มืสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ - ไม่มี
-ในเมื่อไม่มืสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น เป็นอันว่าที่ประขุมแห่งนี้มืมติ
เห็นขอบให้คณะกรรมการแปรญัตติขุดเดิมที่คัดเลือกไว้แล้วในคราวประขุมสภา
สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๗ ท่าน ในการทำ
หน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติในครั้งนี้
-ต่อไปผมขอให้ที่ประขุมแห่งนี้Iต้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ -ขอเชิญท่านบุญธฤต ธนะสุวัตถี้
- ขอเสนอกำหนดระยะเวลาการยื่นเสนอคำขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร 
ญัตติ ในวันที่ ๓๐,๓๑ สิงหาคม และวันที่ ๑ กันยายน ๒๔๖๔ ตั้งแต่เวลา 
๐๘.๓๐ น. สงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประขุมลำนักงานเลขานุการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด ขั้น ๔
- ขอผู้รับรอง (๑.นายชาตรี พิทยาธำรง ๒.นายชาญณรงค์ มาเรียน)
- ผู้รับรองถูกต้อง
- ตามที่ ท่านบุญธฤต ธนะสุวัตถิ้ ได้เสนอกำหนดระยะเวลาการยื่นเสนอคำขอ
แปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ ๓๐,๓๑ สิงหาคม และวันที่ ๑ 
กันยายน ๒๔๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง 
ประขุมลำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขั้น ๔ น้ัน มีสมาชิกท่าน 
ใดมืความเห็น เป็นอย่างอื่นหรือไม่ - ไม่มี-



มติท่ีประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔

นายประสิทธึ๋ เตซะปลูก 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

นายถาวร บ ุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ 
นายเขน ปานสังข์ 
ส.อบจ.อ.เสริมงาม

เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มืมติเห็นขอบกำหนดระยะเวลาการยื่นเสนอคำซอ 
แปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ ๓0 ,๓๑ สิงหาคม และวันท่ี ๑ 
กันยายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา 0 ๘.๓0 น. ถึงเวลา ๑๖.๓0 น. ณ
ห้องประชุมลำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้ัน ๔
- หากผู้บริหาร หรือสมาซิกท่านใด เห็นควรจะแก้ใฃเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖ให้เสนอคำขอแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อ 
และยื่นเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติได้ ในวันที่ ๓๐, 
๓๑ สิงหาคม และวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ตั้งแต่เวลา 0 ๘.๓0  น. ถึงเวลา
๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมลำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขั้น ๔

-ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ 
เร่ืองอ่ืน ๆ
- สมาซิก;ห่านใดต้องการอภิปราย หรือมีข้อเสนอ เซิญเสนอ
- ขอเชิญท่านประสิทธี้ เตซะปลูก
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพทุกท่าน ผมประสิทธิ้ เตซะปลูก 
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๗ อำเภอเมืองลำปาง ผมใน 
นามประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ประจำสภาแห่งนี้ ตามที่สภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ฺลำปางได้ลงมติค ัดเล ือกคณะกรรมการแปรญ ัตติ 
จำนวน ๗ ท่าน ผมได้หารือกับคณะกรรมการแล้ว ได้ข้อสรุปว่าขอนัดประชุม 
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันที่ 
๕ กันยายน ๒๕๖๕ ในเวลา ๑0.0 0  น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้ัน ๔ 
-มีสมาซิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น  ๆ อีกหรือไม่ 
-ฃอเชิญท่านเซน ปานสังข์
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ถ้าในข้อบัญญัติมีมติที่คณะกรรมการแปรญัตติ 
เสร็จแล้ว ผมอยากเสนอแนะวิธีการ เพราะขั้นตอนที่ผ่านมาการจัดซื้อจัดจ้างของ 
เราไม ่ท ันซ ่วงเวลา ก ็อยากให ้กองซ ่างได้เร ่งดำเน ินการท0าป ร.๔/ป ร .๕
ออกแบบแล้วเราสามารถรีบดำเน ินการประกาศการจัดซื้อจัดจ้างจะทำสัญญา 
ต่อเมื่อเรามีงบประมาณเข้ามา มาพร้อมกันทั้งหหมดและมีระบบระเบียบทุกท่าน 
ก็รู้อยู่แล้วที่ผ่านมาจริงแล้วเราขาดระเบียบในเรื่องของการขออนุญาต ติดขัดการ 
ขออนุญาตก็ฃอให ้ดำเน ินการขออนุญาตให ้ครบล้วนถูกต้องตรงน ั้น เมื่อ
ครบล ้วนถ ูกต ้องตามท ุกข ั้นตอนกระบวนการท ั้งหมด ผมว ่าไม ่ต ้องรอเง ิน 
งบประมาณเงินรายได้เง ินอ ุดหน ุนเข ้ามา ถ ้าเป ็นข ้อบ ัญญ ัต ิแล ้ว ผมอยากให้ 
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจะทำสัญญาต่อเมื่อมีงบประมาณเข้ามาขอฝากฝ่าย



นายเซน ปานสังข์ 
ส.อบจ.อ.เสริมงาม 
นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ

บริหาร ถ้าแบบนั้นแล้วจะทันเพราะเวลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการงบประมาณ 
ฃอฃอบคุณ
■ ปกติ ปร.๔/ปร.๕: นี้พร้อมอยู่แล้ว ในกระบวนการที่ท่านเขน ปานสังข์ ได้เสนอ 
ทราบว่าฝ่ายบริหารได้ดำเนินการตามที่ท่านเสนออยู่แล้ว ณ เวลา,นี้ก็ดำเนินงาน 
แล้ว ขมวดท้ายว่าจะทำสัญญาต่อเมื่อมีงบประมาณ 
- มีสมาขิกท่านใด จะเสนอในวาระนี้อีกหรือไม่ ขอเขิญ 
■ ไม่มี-
-ผมขอปิดประขุม

ปิดประขุม เวลา ๑๕.๑๙ น.

(ลงขื่อ) ผู้บันทึกรายงานการประขุม
(นางสมพร กาไวย์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

(ลงขื่อ) ผู้ตรวจทานรายงานการประขุม
(นายบุญ'เลิศ แสนเทพ)

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง



คณะกรรมการตรวจรายงานประชุม 
ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 

สมัยสามญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐0 บ.

ประธานกรรมการ
(นายมิตร ธรรมวงค์)

(ลงซ่ือ)

(ลงซ่ือ)

(ลงซ่ือ)

(ลงซ่ือ)

กรรมการ
(นายชาญณรงค์ มาเรียบ)

กรรมการ
(ร.ต.ท ^ ลาศ จันทร้*ก)

111X 0 *  กรรมการ
(นายภูมิสิทธี้ อัครธรรมศีลปี)

----------------------------- กรรมการ
(บายธ?รมรักษ์ เชียงพรหม

กรรมการ
(นายอำนวย วรญาณกุล)

(ลงซ่ือ) (V - กรรมการ/เลขานุการ
1 (นางฉันทพัฒน่ โบปีง)

ได ้เสนอรายงานการประขุมสภาองค์การบริหารส ่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ .ศ .๒๕๖๕ 
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อรับรองรายงาบการประขุมตามข้อ ๓๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประขุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ เมื่อคราวประขุมสมัย 

สามัญ (สมัยที ๒) ครังที ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมือวันที ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

(ลงซ่ือ)
(นายถาวร บุปผาเจริญ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง


